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‘ลิซา’เมินรวมเคาตดาวน

จับตาเปดปท.ติดเชื้อพุง

ปดฉากอาเซียนลงนาม25ฉบับ

ชงปปช.ฟน‘รุงโรจน’โกงอคส.

ไทยโพสต • กก.บห.พปชร.ตบเทาเคลียร 

ปมขัดแยง “บ๊ิกปอม” ทุบโตะทุกอยางตองจบ 

ไมพูดเร� องเดิมอีก พรอมซ้ือไอเดียพิมพเขียว

ทําโครงสรางของ “พีระพันธุ” ให รมต.

กํากับภาคอยาขามเสน เต๊ียมให “วิรัช-สุชาติ-                                                           

ชัยวุฒิ” กอดคอโชวส� อกลบภาพขัดแยง

รวมแถลงยืน ยัน ทุกอยางจบท่ี “บ๊ิกปอม” ล่ัน 

สนับสนุน  “ประยุทธ” เปนแคนดิเดตนายกฯ 

ดาน  “บ๊ิกปอม” ยํ้าไมเปล่ียนเลขาธิการพรรค   

เช� อทํางานรวมกับนายกฯ ได “ธรรมนัส” 

ยิ้มออก  ไมตอบทํางานกับนายกฯ ไดหรือไม  

ขอใหเปนเร� องผูใหญคุยกัน มั่นใจวาสมาชิก

จะไมเคล� อนไหว

เม� อวันท่ี 28 ตุลาคม พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค (กก.บห.) หลังมี ส.ส.และแกน

นําบางคนสะทอนถึงปญหาการบริหารงาน

ภายใน โดยเฉพาะตําแหน�งเลขาธิการพรรค 

โดยช่วงเช้ามีความเคลื่อนไหวที่ทํา                                                          

เนียบรัฐบาล กอนการประชุมคณะกรรมการ                                                    

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (กพต.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” บูสเตอรวัคซีนไฟเซอร                      

เข็ม 3 กอนบินไปประชุม COP26 ที่สกอต 

แลนด ยอมรับผิดหวัง “ลิซา แบล็กพิงก” 

ไมไดรวมเคาตดาวนเมืองไทย  เผยยอดโควิด

ยังทรงตัว ติดเชื้อรายใหม 9,658 ราย เสีย

ชีวิต 84 ราย “ศปก.ศบค.” เตรียมชง ศบค.

ชุดใหญ 29 ต.ค. เคาะปรับโซนสีแดงเขม

เหลือ 7 จว. “สธ.” เปดฉากทัศน  โควิด-19 

หลังเปดประเทศ 1 พ.ย. รายแรงสุดผูติดเช้ือ

อาจทะลุวันละหม� น

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 28 ต.ค. ตั้ง 

แตเวลา 08.45 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ได

เดินทางเขาปฏิบัติหนาที่ตามปกติ โดยกอน

ปฏิบัติภารกิจ พล.อ.ประยุทธไดรับการฉีด

วัคซีนไฟเซอรซ่ึงเปนบูสเตอรเข็ม 3 โดย นพ.                                                               

เกียรติภูมิ วงศรจิต 

ไทยโพสต • ปดฉากประชุมอาเซียนลง 

นามปฏิญญา 25 ฉบับ สงไมตอ “กัมพูชา” 

นายกฯ ประกาศไทยพรอมเปดประเทศ โชว                                                              

วิสัยทัศนอาเซียนมองไปขางหนาเรงฟนฟู

หลังโควิด-19 เตรียมไปอังกฤษกลาวสุนทร 

พจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เม� อวันที่ 28 ต.ค.2564 ที่ตึกภักดี

บดินทร ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                                        

การกระทรวงกลาโหม เขารวมและกลาวถอย 

แถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 

ครั้งที่ 18 ผานระบบการประชุมทางไกล 

พรอมผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน และ

นายกรัฐมนตรีนเรนทร โมดี นายกรัฐมนตรี

อินเดีย โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา นายก

รัฐมนตรีอินเดียกลาววาอาเซียน-อินเดีย

เปนความรวมมือที่แนบแน�น แมจะประสบ

ความทาทายจากโควิด-19 ซึ่งอินเดียยินดี                                                             

ใหความรวมมือกับอาเซียน เพราะเช่ียวชาญ

ดานยาและเวชภัณฑ เพ� อใหภูมิภาคผาน

พนวิกฤตโควิด-19 ตลอดจนอินเดียใหความ

สําคัญกับความเปนเเกนกลางของอาเซียน

ในนโยบายมองตะวันออกของอินเดีย โดย

เห็นวาควรเพ่ิมความรวมมือดานความเช� อม

โยงในระดับประชาชน 

นายธนกรกลาววา นายกรัฐมนตรี

เสนอใหมองไปขางหนามากขึ้น ผานการสง

เสริมความรวมมือใน 3 ประเด็น ไดแก 

ไทยโพสต • “อคส.” รอง ป.ป.ช.เอาผิด 

“พ.ต.อ.รุงโรจน” กับพวกรวม 4 ราย ทุจริต

เอื้อประโยชนเอกชน ทําสัญญายอนหลังให

ไดรับเงินคาเชาคลังสินคา ท้ังท่ีขาวติดคดีโกง

ขาวถุงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ สงรัฐเสียหาย

ไมนอยกวา 1.3 พันลานบาท

ผูส� อขาวรายงานจากกระทรวงพาณิชย

วา เม� อวันที่ 27 ต.ค.2564 ที่ผานมา นาย

เกรียงศักด์ิ ประทีปวิศรุต ผูอํานวยการองค 

การคลังสินคา (อคส.) ไดย� นหนังสือรองเรียน

ตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ให

ดําเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด กรณี 

พ.ต.อ.รุงโรจน พุทธิยาวัฒน อดีตรักษาการ

ผูอํานวยการ อคส. และพวก ซึ่งเปนเจา

หนาที่ อคส. 3 ราย รวม 4 ราย ใชอํานาจ

ในทางทุจริตในลักษณะแบงแยกงานกันทํา 

มีเจตนาไมดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ

และกฎหมาย เพ� อเอื้อประโยชนใหบริษัท

คาขาวรายหนึ่ง ซึ่งเปนคูสัญญาที่ อคส.เชา

คลังสินคาฝากเก็บขาวสารจากโครงการรับ                                                          

จํานําขาวเปลือกนาป 2554/55 และโครง 

การรับจํานําขาวเปลือกนาปรังป 2555 สง

ผลให อคส.ไดรับความเสียหายเปนเงินคา                                                         

เชาคลังสินคาท่ีชําระใหบริษัทน้ีแลว 196.81 

ลานบาท และความเสียหายจากขาวที่ยัง

คงคางในคลังจากการทุจริตอีกไมนอยกวา 

1,300 ลานบาท  

สําหรับหนังสือรองเรียนที่ อคส.

ขอนแกน • เพ� อไทยปรับโครงสรางใหม 

อยูในกํามือ “อุงอิ๊ง” รับงานแรกนั่งประธาน

คณะท่ีปรึกษาดานการมีสวนรวมและนวัต                                                           

กรรม แยงเคกคนรุนใหม ประกาศ 3 นโย 

บายหลัก ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปเทคโนโลยี 

และสงเสริมซอฟตเพาเวอร แบไตจะเปน

แคนดิเดตนายกฯ หรือไม ตองฟงเสียงตอบ

รับจากคนในพรรคกอน แตท่ีแน�ๆ  “แยกไม                                                                

ออกภาพดิฉันกับคุณพอ” ปลดระวาง “สม                                                           

พงษ” สง “ชลน�าน” เปนหุนเชิดตอ ประ 

กาศงานแรก ตองประสานกับ “แพทองธาร” 

เม� อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ตุลา                                                         

คม ท่ีศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

ขอนแกน พรรคเพ� อไทยจัดประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2564 ภายใตแคมเปญ “พรุงนี้

เพ� อไทย เพ� อชีวิตใหมของประชาชน” มี

วาระสําคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

พรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชุดใหม มีแกนนํา

พรรค ส.ส. สมาชิกพรรคจากทั่วประเทศ 

เขารวมงานเปนจํานวนมาก 

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของ

พรรคตั้งแตสมัยพรรคไทยรักไทย พลังประ                     

ชาชน และเพ� อไทย ในยุคของนายทักษิณ 

ชินวัตร น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร อดีตนายกฯ  

ใหสมาชิกพรรคไดรับชม พรอมท้ังมีการแจก

เสื้อยืดที่มีขอความวา “พรุงนี้เพ� อไทย เพ� อ

ชีวิตใหมของประชาชน” ขณะที่ภายในงาน

กอนการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค มี

การเสวนาในหัวขอ “พรุงนี้เพ� อไทย เพ� อ

ชีวิตใหมของประชาชน” โดยมีแกนนําพรรค 

และคนรุนใหมของพรรคสลับกันขึ้นมานํา

เสนอแนวคิดที่พรรคเพ� อไทยจะดําเนินการ

ในอนาคต ท้ังเร� องเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การ 

เกษตร การศึกษา เปนตน

กระทั่งชวงเที่ยง นายสมพงษ อมร                                                        

วิวัฒน หัวหนาพรรคเพ� อไทย และ ส.ส. 

เชียงใหม พรรคเพ� อไทย กลาวในหัวขอ วัน

นี้เพ� อไทย พรุงนี้เพ� อไทย ตอนหนึ่งวา “วัน

นี้เปนเวลาของคนรุนใหมเขามาสานตอกิจ                                      

กรรมตางๆ ที่สําคัญ เพ� อรวมมือรวมใจ

‘อุงอิ๊ง’ จะเปนนายกฯ

คลังกัดฟน

หั่นจีดีพีเหลือโต 1%

จับเครือขาย

คามนุษยขามชาติ
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5

6

8หนา...

หนา...

หนา...

‘อุงอิ๊ง’คุมเพ� อไทย

‘ปอม’ทุบโตะตองจบ
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘อุ๊งอิ๊ง’

กับประชาชน ช่วยสร้างวันพรุ่งน้ีให้เป็นอนาคต                                     

และความหวังของคนไทยทุกคน มีความต้ังใจ

ต้ังแต่แรกว่าเม่ืออายุครบ 80 ปี คงจะต้อง

ละมือทางการเมือง แต่ยังติดท่ีจังหวะเวลา ดัง

น้ันน่ีคือช่วงโอกาสและจังหวะพอดี ถือโอกาส

ในวันน้ีลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อ

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำาหน้าท่ีต่อ 

ผมและคณะผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์จะทำา

หน้าท่ีคณะกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์

และทิศทางการเมืองของพรรค”

จากน้ัน นายสมพงษ์ได้เปิดตัว น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอ๊ิง บุตรสาวคนเล็ก

ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

เข้ารับตำาแหน่งเป็นประธานคณะท่ีปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ขอบพระคุณ

หัวหน้าและผู้บริหารพรรค ท่ีได้แต่งต้ังให้มา

รับหน้าท่ี เป็นหน้าท่ีท่ีต้องเช่ือมต่อระหว่าง

รุ่นสู่รุ่น ให้แต่ละรุ่นเข้าใจกันมากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นในเร่ืองของความคิด วัฒนธรรมและส่ิง

แวดล้อม การมีส่วนร่วมมีความสำาคัญมาก 

มนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐาน

ทางความคิดร่วมกัน เราต้องพยายามเข้าใจรุ่น

ท่ีไม่ใช่รุ่นเดียวกับเรา ให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วย

ความเข้าใจ พรรคการเมืองท่ีเป็นตัวแทนของ

ประชาชน จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่ม 

ทุกวัย เทคโนโลยีผ่านไปอย่างมากมาย ขณะท่ี

เรากำาลังพูดกัน นักวิทยาศาสตร์ท่ัวทุกมุมโลก

กำาลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของ

โลก ดิฉันมองเห็นว่าคนไทยพลาดกระบวนการ

พัฒนาเหล่าน้ัน เด็กรุ่นใหม่ยังคิดว่าพวกเขา

พลาดขบวนเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีก้าวเข้ามา 

ขณะท่ีเทคโนโลยีก้าวผ่านไปเรื่อยๆ โดยท่ีพวก

เขาไม่มีโอกาสคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

ดิฉันค่อนข้างโชคดีท่ีได้ใกล้ชิดกับคุณ

พ่อ ช่วงท่ีเกิดคุณพ่อประสบความสำาเร็จใน

หน้าท่ีการงานแล้ว เมื่อท่านอยู่ในต่างประเทศ 

ก็มีโอกาสได้ไปเย่ียมท่านเกือบทุกเดือน เมื่อ

ไปทุกคร้ังได้ไปคุยกับพ่อแลกเปล่ียนความคิด

เห็น ซ่ึงคุณพ่อเป็นคนสนใจเร่ืองเทคโนโลยี

อย่างมาก ได้รับรู้ความรู้สึกของคุณพ่อซ่ึงเป็น

ยุคเบบ้ีบูมเมอร์ ท่านจะมีความรู้ใหม่ๆ ให้

เสมอ เสียดายท่ีคนไทยยังไม่มีโอกาสท่ีจะคว้า

เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ดิฉันบอกกับตัวเองว่าความรู้และ

โอกาสท่ีมี อยากเข้ามามีส่วนร่วมในพรรค เพื่อ

ผลักดันให้ทุกคนได้มีโอกาส สัมผัสการเมือง

ตอนอายุแปดขวบ คุณพ่อเป็นรัฐมนตรีต่าง

ประเทศ ตอนเก้าขวบคุณพ่อเป็นหัวหน้าพรรค

พลังธรรม ได้มีโอกาสได้พบปะประชาชน อีก

สองสามปีต่อมาคุณพ่อต้ังพรรคไทยรักไทยซ่ึง

เป็นชื่อท่ีอยู่ในใจเสมอ รู้สึกผูกพันกับชื่อน้ี คุณ

พ่อพาไปหาเสียงตามพ้ืนท่ีต่างๆ ตลอดเวลาท่ี

ติดตามคุณพ่อ สงสัยว่าทำาไมคุณพ่อทุ่มเทโดย

ไม่เหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ จนวันน้ีเข้าใจแล้ว

ว่า เมื่อท่านไปพบประชาชน แบ่งเบาความ

ทุกข์ประชาชน น่ันคือพลังใจท่ีแท้จริง ท่านได้

ช่วยให้คนไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเพ่ิมข้ึนในชีวิต 

ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ น้ันคือพลังใจของคุณพ่อ

อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาส ภาย

ใต้มิติการเมืองแบบน้ีทำาให้พวกเขามองไม่

เห็นอนาคต ซ่ึงเป็นเรื่องยากมากสำาหรับพวก

เขา คิดว่าพรรคเพ่ือไทยอาจมีโอกาสได้เป็น

พรรคการเมืองหลักและเข้ามาแก้วิกฤตต่างๆ 

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง สังคมและ

วิกฤตโอกาสของคนรุ่นใหม่ จึงตอบรับเป็น

ท่ีปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

ต้ังใจอยากใช้ประสบการณ์ของคนเจนวายเข้า

มาร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพื่อพัฒนาโอกาสให้

กับคนรุ่นใหม่ได้มีความหวัง ความฝัน และ

ทำาความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง 

น.ส.แพทองธารเผยว่า อยากปฏิรูป 3 

เรื่องหลักคือ 1.ปฏิรูปการศึกษา เพราะการเข้า

ถึงเทคโนโลยีน้อยมาก 2.ปฏิรูปเทคโนโลยีต้อง 

เข้าถึงเทคโนโลยีให้มากกว่าน้ี และ 3.เราจะ 

ต้องส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์อย่างจริงจังเหมือน

เกาหลีบราซิล ญ่ีปุ่น โดยเฉพาะเสรีภาพทาง

ความคิด ดังน้ันผู้นำาของประเทศจะต้องมีหัวใจ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

“ขอขอบคุณทุกคนท่ีสนับสนุนพรรค

เพ่ือไทย คิดว่าแนวคิดเหล่าน้ีจะทำาให้พรรค

เพ่ือไทยกลายเป็นพรรคของประชาชนอย่าง

แท้จริง ทุกรุ่น ทุกวัย ทุกฐานะทางสังคมและ

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไร 

เราล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน และอยากเห็น

ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณทุกคน

ท่ีสนับสนุน ดิฉันจะต้ังใจทำางานเต็มท่ีในฐานะ

ท่ีปรึกษา แม้จะไม่ใช่นักการเมือง แต่ขอมุ่ง

ม่ันทำางานด้วยความต้ังใจจริงในฐานะคนไทย

คนหน่ึง ในฐานะลูกของคุณพ่อท่ีไม่เคยลืมบุญ

คุณแผ่นดินไทย ไม่เคยลืมพ่ีน้องคนไทยท่ีไม่

เคยลืมท่าน และคุณพ่อหวังว่าจะได้กลับมาก

ราบแผ่นดินไทยอีกคร้ัง และกราบผู้มีพระคุณ” 

น.ส.แพทองธารกล่าว

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์อีก

คร้ังถึงบทบาทในการทำางานในพรรคเพื่อไทย

ว่า การเข้ามาทำางานในพรรคคร้ังน้ี ไม่ได้เข้า

มาเป็นนักการเมือง และไม่ใช่นักการเมือง 

เป็นเพียงท่ีปรึกษาพรรค จะมาทำางานด้วย

ความต้ังใจอย่างเต็มท่ีด้วยหัวใจท่ีอยากผลักดัน

ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสท่ีมากข้ึนกว่าน้ี

“การทำางานการเมือง อันน้ันเป็นเรื่อง

ของอนาคต วันน้ีขอเป็นท่ีปรึกษาพรรค และ

จะทำาหน้าท่ีตรงน้ีให้ดีท่ีสุด คือก้าวแรกท่ีได้

เป็นท่ีปรึกษายังตื่นเต้น และกลัวทำาได้ไม่ดี จึง

ขอเอาตรงน้ีให้ดีก่อน แล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน

ทีหลัง”

เมื่อถามว่า วันน้ีการมาเปิดตัวบนเวที

พรรคเพื่อไทย เหมือนเป็นตัวแทนคุณพ่อ มี

แนวทางท่ีจะสานต่องานการเมืองอย่างไร 

น.ส.แพทองธารตอบว่า ความจริงไม่ต้องให้

มาพูดตรงน้ี ก็แยกไม่ออกภาพดิฉันกับคุณพ่อ 

เพราะเป็นลูกคุณพ่ออยู่แล้ว ไปไหนก็เป็นลูก

ของคุณพ่อ ซ่ึงคือความภูมิใจ และไม่ได้อยาก

เปล่ียนอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าในอนาคตถูกเสนอ

ชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย 

คิดว่าจะสามารถทำาตรงน้ันได้หรือไม่  บุตรสาว

คนเล็กของนายทักษิณตอบว่า  “ยังค่ะ คิด

ว่าขอทำาตรงน้ีเพื่อดูตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไร 

และเสียงตอบรับของคนในพรรคด้วย ไปไหน

เราก็ทำางานร่วมกันเป็นทีม”

ถามอีกว่า แปลว่าถ้าเสียงตอบรับใน

พรรคยินดี ก็แปลว่าสามารถทำาได้ น.ส.แพทอง

ธารกล่าวว่า “เด๋ียวตอนน้ันให้พ่ีมาสัมภาษณ์

อีกทีหน่ึง”

“วันน้ีเพ่ิงมาใหม่ตรงน้ี อย่างไรก็ขอ

กำาลังใจด้วย ถ้าทำางานผิดพลาดตรงไหน

อย่างไรก็ขอให้แนะนำากันด้วย คุณพ่อ คุณแม่ 

พ่ีๆ สามี ลูก ให้กำาลังใจเสมอ เราขอต้ังใจทำา

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตรงน้ีให้ดีท่ีสุดก่อน 

อย่างอื่นก็รอไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาในอนาคตก็

เป็นเรื่องของอนาคตไป” น.ส.แพทองธารกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากนาย

สมพงษ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค 

ทำาให้กรรมการบริหารพรรคส้ินสภาพไปด้วย 

จึงต้องเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ และกรรมการ

บริหารพรรค ท่ีมีการเลือกเป็นการภายใน 

โดยท่ีประชุมมีการเสนอชื่อ นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน เป็นหัวหน้าพรรคเพียงรายชื่อ

เดียว 

จากน้ัน นพ.ชลน่านเสนอรายชื่อกรรม 

การบริหารพรรคชุดใหม่ จำานวน 23 คน 

ประกอบด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรค, รองหัวหน้าพรรค 4 คน คือ 

นายสุทิน คลังแสง, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ และนายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต 

รมช.สาธารณสุข มีนายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ส.ส.นครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรค 

และรองเลขาธิการ 8 คน ประกอบด้วย นาย

วรสิทธ์ิ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี, นาย

คุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์, นายจักร

พล ต้ังสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่, นายนพ ชีวา                          

นันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา, นายเผ่าภูมิ                    

โรจนสกุล, น.ส.อรุณี กาสยานนท์, นายจิรวัฒน์                                                               

ศิริพาณิชย์ ส.ส.มหาสารคาม, นางมนพร 

เจริญศรี ส.ส.นครพนม

กรรมการบริหาร 6 คน ได้แก่ น.ส.                                                                  

ณหทัย ทิวไผ่งาม, น.ส.จิราพร สินธุไพร 

ส.ส.ร้อยเอ็ด, นายเลิศศักด์ิ พัฒนชัยกุล ส.ส. 

เลย, นายพชร นริพทะพันธ์ุ, น.ส.กิตต์ิธัญญา 

วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี และ น.ส.ธีราภา                   

ไพโรหกุล นายทะเบียนพรรค 1 คน นาย

จักรพงษ์ แสงมณี,  เหรัญญิกพรรค 1 คน 

นายทวีศักด์ิ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ 

ขณะท่ีโฆษกพรรค คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย

นพ.ชลน่านเผยว่า การทำาหน้าท่ีใน

ฐานะหัวพน้าพรรคและกรรมการบริหารชุด

ใหม่ จะทำาหน้าท่ีประสานงานร่วมกับคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางทางการเมือง 

คณะท่ีปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

ท่ีมี น.ส.แพทองธาร เพราะเห็นว่าขณะน้ี

ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิทธิเสรีภาพ ท่ีมา

จากการบริหารงานรัฐบาลท่ียังขาดองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ขณะท่ีนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตร

ชาย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์

อินสตาแกรมส่วนตัว เป็นคลิปวิดีโอท่ีนาย

พานทองแท้และนายทักษิณร่วมชมการเปิดตัว

ของ น.ส.แพทองธารขณะแสดงวิสัยทัศน์หลัง

ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานท่ีปรึกษาด้านการมี

ส่วนร่วมและนวัตกรรม ซ่ึงท้ังสองคนดูไปก็

ย้ิมแย้มอย่างมีความสุข โดยนายพานทองแท้

เขียนข้อความประกอบโพสต์ว่า “ตัวอยู่ไกล 

ขอส่งใจไปเชียร์สองดวงนะ แม่อ๊ิงสู้ๆ”.

ปิดฉากอาเซียน

การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยาต้านโค

วิด-19 อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยินดีที่

อินเดียซ่ึงเป็นประเทศผู้ผลิตยาและวัคซีน

แหล่งสำาคัญของโลกประกาศที่จะส่งออก

วัคซีนอีกครั้ง เพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์ ในการกระจายยาและวัคซีน 

และเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้าง

หลัง โดยอาเซียนและอินเดียยังสามารถร่วม

มือกันพัฒนายาและวัคซีน เพื่อช่วยเสริม

สร้างขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข

ในระยะยาวได้

นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมความเชื่อม

โยงเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท้ัง

สองฝ่าย ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎ

ระเบียบและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้การค้าการ

ลงทุนขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง โครงการทางหลวงสามฝ่าย ท่ีจะ

ช่วยเติมเต็มเส้นทางเชื่อมโยงทางบกระหว่าง

อาเซียนกับอินเดีย และขยายไปสู่ประเทศ                                                              

อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้และกลุ่ม BIMSTEC 

ซ่ึงไทยจะเป็นประธานในปี ค.ศ.2022-2023 

รวมท้ังการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ต้องสร้างความ

ม่ันใจในเร่ืองการเดินทางระหว่างกันอย่าง

สะดวกปลอดภัย และมีแนวทางรับรองเอกสาร

การฉีดวัคซีนร่วมกัน 

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วม

การประชุมระดับผู้นำาแผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล โดยมีนายอิซมาอิล ซับรี ยัก

กบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย, นายโจโก วิโดโด 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย, นายดาโต๊ะ ปาดู

กา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย

อาเหม็ด เอ็ม ซาอีด รองประธาน ADB เข้า

ร่วม โดยนายธนกรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

มาเลเซียในฐานะประธานการประชุม เชื่อ

ม่ันว่าประเทศสมาชิกสามารถพัฒนาผ่าน

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ของ IMT-GT ได้

อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์ โควิด-

19และเชื่อมั่นว่าจากความคืบหน้าในการ

จัดหาวัคซีนจะทำาให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและมิติ

อื่นๆ ได้รวดเร็วขึ้น และแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม 

นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวแสดง

วิสัยทัศน์ว่า ไทยได้ดำาเนินมาตรการเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และได้เตรียม

ความพร้อมในการเปิดประเทศตั้งแต่เดือน 

ก.ค. ผ่านโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” และ

โครงการ “สมุยพลัส โมเดล” ซึ่งความสำาเร็จ

ของโครงการถือเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยมี

ความพร้อมที่จะเปิดประเทศ เชื่อม่ันว่าทั้ง

สามประเทศจะสามารถร่วมมือกันในลักษณะ

ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

ดำาเนินโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ให้ดี

ยิ่งขึ้น นายกฯ ยังได้เสนอแนวทางความร่วม

มือของ IMT-GT เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรม

ที่ เป็นจุดแข็งใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรม

การเกษตร,  อุตสาหกรรมฮาลาล ในช่วงท้าย

เน้นย้ำาว่า การขับเคลื่อน IMT-GT ในระยะ

ต่อไป ไม่เพียงแต่จะต้องตอบโจทย์วิสัยทัศน์ปี 

2036 และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ

สมาชิกเท่านั้น แต่จะต้องสอดรับกับเป้าหมาย 

SDGs ของสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้ง

มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่

ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 4 

พร้อมผู้นำาสมาชิกอาเซียน และนายวลาดิ

มีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐ

รัสเซีย ซึ่งนายธนกรกล่าวว่าประธานาธิบดี

รัสเซียเน้นย้ำาการเสริมสร้างความสัมพันธ์

อาเซียน-รัสเซีย ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์

เชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเด็นที่

รัสเซียให้ความสำาคัญคือการสร้างความร่วม

มือที่มีพลวัตการเสริมสร้างความม่ันคงและ

การฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อสองฝ่าย นอกจากนี้รัสเซีย

สนับสนุนการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านความ

มั่นคงในภูมิภาค

นายกฯ กล่าวว่า ด้านการเมืองและ

ความม่ันคง ไทยสนับสนุนให้รัสเซียพิจารณา

ส่งเสริมความร่วมมือที่สอดคล้องกับสาขา

ที่ระบุในมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก 

บนหลักการ 3 เอ็ม คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ง

กันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และ

การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจ 

เห็นว่าอาเซียนกับรัสเซียยังมีศักยภาพที่จะ

ขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

ระหว่างกันได้อีกมาก 

ในช่วงเย็น มีพิธีปิดการประชุมอาเซียน 

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในฐานะ

ประธานอาเซียน และได้ส่งมอบตำาแหน่งให้

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งจะเป็นประธาน

ในปี 2565 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง 

บรูไนฯ กล่าวถึงการหารือในช่วงเวลา 3 วัน

ที่ผ่านมาว่า อาเซียนสร้างความก้าวหน้าร่วม

กันในการตอบโต้สถานการณ์ โรคอุบัติใหม่ 

และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการรับมือเพื่อ

ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนอาเซียน วาง

รากฐานในการรับมืออนาคต 

ทั้งนี้ ผู้นำาได้รับรองเอกสารทั้งสิ้น 25 

ฉบับ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 

และ 39 เช่น ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน

ว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวม

เพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน ปฏิญญา

ผู้นำาอาเซียนว่าด้วยการธำารงระบบพหุภาคี 

ปฏิญญาผู้นำาอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาค

ทะเล เป็นต้น

นายธนกรกล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี

มีกำาหนดการเดินทางนำาคณะผู้แทนไทย 

ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่าง

ประเทศ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเมือง 

กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการ

ประชุมระดับผู้นำา (World Leaders Summit) 

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประ 

ชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมัยที่ 26 ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 2564

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวอีกว่า 

ในการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าว

สุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่อความ

ท้าทายสำาคัญของโลกเร่ืองการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะเป็นโอกาสท่ีนายก

รัฐมนตรีจะได้นำาเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาว

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินการตามพันธกรณี

ภายใต้ความตกลงปารีส และย้ำาให้ประชาคม

โลกทราบถึงเป้าหมายของไทยและการดำาเนิน

การท่ีแข็งขันของไทยตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา.
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3บทความ-ในประเทศ

งไม่มีใครกางปฏิทินชัดๆ ว่าศึกเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานครจะล่ันฆ้อง ตีกลอง เคาะระฆัง ลงสนามกันเมื่อไหร่ 

แต่ความเคลื่อนไหวของบรรดาแคนดิเดตผู้สมัครขยับกันมา

ต้ังแต่ปีก่อน 

โดยเฉพาะในราย “บ๊ิกแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ท่ีลงพ้ืนท่ีตุนแต้มกันมาสักพักใหญ่ๆ 

แม้จะไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง แต่มีแบ็กอัพ ระดับกวาด 

ส.ส.มากท่ีสุดในเมืองกรุงอย่างพรรคพลังประชารัฐ เป็นผนังทองแดง

กำาแพงเหล็กให้ 

ชื่อน้ี ว่ากันว่า “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ส่งซิกให้ ส.ส.คอย

ซัพพอร์ตเต็มพิกัดมานานแล้ว 

ไม่ว่าจะลงพ้ืนท่ีไหนในเมือง

หลวง หาก ส.ส.ของพรรคคนไหน

สะดวกจะไปร่วมแจมกับ “บ๊ิกแป๊ะ” 

ให้ทำาได้เลย แม้ไม่มีโลโก้ท่ีเส้ือ แต่

ทำาให้รู้ว่าคนคนน้ีมีพรรคพลังประชา

รัฐเป็นกองเชียร์  

แต่ไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนมีเร่ืองท่ี

ชอบกลอยู่เหมือนกัน เพราะ ร.อ.          

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เรียก 

ส.ส.กทม.ของพรรคเข้าไปประชุม 

จ้ิงจกในห้องจับใจความได้ประมาณ

ว่า สัญญาณเปล่ียน ไม่ได้เชียร์ “บ๊ิก

แป๊ะ” แล้ว 

ทำาเอา ส.ส.เกาหัวแกรกๆ มันอย่างไรกัน เพราะท่ีผ่านมาหลาย

คนลงรูปคู่กับ “บ๊ิกแป๊ะ” เวลาไปแจกของช่วยเหลือชาวบ้านยามเดือด

ร้อนกันเอิกเกริก   

ส.ส.ในท่ีประชุมวันน้ันบางคนปล่อยผ่าน แต่บางคนคาใจเลย

ตรงไปหา “บ๊ิกป้อม” ขอถามให้เคลียร์ ก่อนเจอเซอร์ไพรส์กว่า “บ๊ิก

ป้อม” บอก ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ยังเป็นแป๊ะเหมือนเดิม

งานน้ีเลยไม่รู้ ร.อ.ธรรมนัส กับ พล.อ.ประวิตร กำาลังเล่นอะไร

กันอยู่หรือเปล่า แต่ท่ีแน่ๆ “ลุงป้อม” ว่าไง ส.ส.เอาอย่างง้ัน เพราะ

ขอฟังแค่คนเดียว 

แต่ส่ิงท่ีต้องติดตาม ร.อ.ธรรมนัส กับ “บ๊ิกแป๊ะ” หักกันเรื่อง

อะไร หรือจะเป็นอย่างท่ีเขาเมาธ์มอย มีเรื่องท่ีอีกคนขอ แต่อีกคน

ให้ไม่ได้ อิอิ. 

ฌ.เฌอ 

ยังเป็น‘บิ๊กแป๊ะ’?

ยั

‘ไพ่เป็น-ไพ่ตาย’ของทักษิณ

กแค่ไม่กี่วัน...ก็จะได้เวลา เปิดสภา กันแล้ว และ

การเปิดเที่ยวนี้ คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธ

ได้ว่า โดยสีสัน บรรยากาศ มันออกไปทางทึบๆ 

ทึมๆ อยู่พอสมควร ขมุกขมัว สลัวๆ ปานประดุจอยู่ใน

ม่านหมอก ชนิดโอกาสที่จะแยกแยะอะไรต่อมิอะไรให้

ชัดเจน แจ่มแจ้ง แทบเป็นไปได้เอาเลย...


 โดยเฉพาะภายในพรรคแกนนำารัฐบาล...อย่าง

พรรคพลังประชารัฐเขานั่นแหละแทบไม่รู้หมู่ รู้จ่า รู้

สารวัตร ไม่รู้ใครใหญ่ ใครอยู่ กันแน่!!! ส่งผลให้ความ

อึมครึมมันเลยแผ่ซ่าน ทาบทา ไปทั่วทั้งรัฐสภา ปกคลุม

ไปทั่วทั้งสัปปายะสภาสถาน ชนิดไม่ว่าใครก็ใครย่อม

มีสิทธิ์ เกร็งง์ง์ง์ กันไปโดยตลอด โดยเฉพาะหัวหน้า

คณะรัฐบาล อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา ที่เคย

ขนหัวลุก ขนคอตั้ง มาต้ังแต่ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คราวที่แล้ว จนเกิดข่าวคราวการแบกหวี แบกกล้วย 

ระดับลือกันสน่ันเมือง โดยจะจริง-ไม่จริง คงต้องลอง

ไปสอบถาม ลิง กันเอาเอง...


 ส่วนมาคราวน้ี...จะต้องกล้วยไข่ กล้วยน้ำาว้า กล้วย

หักมุก ฯลฯ กันอีกหรือไม่? อย่างไร? ก็ยากซ์ซ์ซ์ท่ีจะสรุป

ได้ชัดเจน แต่เอาเป็นว่าจาก กฎหมาย หลายๆ ฉบับ ท่ี

จำาเป็นต้องผ่าน ต้องอาศัย มติ ภายในสภา ในแต่ละ

เรื่อง แต่ละกรณีน้ัน ถ้าหากฝ่ายตรงข้าม หรือฝ่ายท่ีใกล้

ชิดผูกพัน แต่หลังๆ น้ีแทบไม่รู้ว่าใคร-เป็นใคร ไผ-เป็นไผ 

เกิดเล่นแร่แปรธาตุ วางหมาก วางเกม ให้ซับซ้อน ซ่อน

เงื่อน เข้าไว้ โอกาสท่ีจะก่อเหตุ ก่อการณ์ ระดับต้องเจอ

กับ หมัดท่ีมองไม่เห็น หงายหลังกลางอากาศลงไปนับสิบ 

นับแปด หรือเจอกับ ไม้จ้ิมฟันแทงเหงือก...ดันเสือกตาย 

ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลย!!!


 อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้ต้อง เกร็งง์ง์ง์ ต้องขนหัวลุก 

ขนคอตั้ง กันไปโดยตลอด หนักหนา-สาหัส กว่าการก่อ

เหตุ ก่อการณ์ของพวกเด็กๆ ที่แม้จะมี อาจารย์แก่ๆ 

หนุนหลังหรือไม่? อย่างไร? ไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า คือ

สำาหรับพวกเด็กๆ นั้น อย่างมากก็หนักไปทางประทัด

ยักษ์ ระเบิดปิงปอง ฯลฯ ตูมๆ ตามๆ กันไปตามเรื่อง 

ตามราว ตามแบบฉบับ คบเด็กสร้างบ้าน-คบหัวล้าน

สร้างเมือง อะไรทำานองนั้น แต่โดยเนื้อหา สาระ โดย

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุ ก่อการณ์ ยัง

ไงๆ มันคงไม่น่าจะขยายวง ไม่น่า จุดติด กันได้ง่ายๆ 

หรือออกไปทาง แพ้...ตั้งแต่ในมุ้ง ยากที่จะสร้างความ

ต่อเนื่อง ความกระทบกระเทือน ให้กับสถานะความ

เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลมากมายซักเท่าไหร่...


 แต่ถ้าหากเจอกับพวก นักการเมือง ที่พ้นวัยเด็ก

มานานแล้ว ที่ทั้งแก่ ทั้งแรด นี่สิ!!! แต่ละรายล้วนแล้ว

แต่เกล็ดแตกลายงา เขี้ยวยาวเฟื้อยเลื้อยลากดิน มีปีก 

มีหาง แถมพ่นไฟได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพลตรี พลโท หรือ

พลเอกอัตราจอมพลไปโน่นเลย ต่างก็เคย ตาย...กับ...

ตาย เพราะการออกฤทธิ์ ออกเดช ของบรรดา นักการ

เมือง มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น ขนาดพลเอกที่ตบะ บารมี 

แก่กล้า ระดับถือเป็น อินทรีบางเขน อย่างท่านอดีต

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สุดท้าย...ก็ขนร่วง ปีก

หาง ยับเยิน ก็เพราะดันไปคลุก ไปคลี กับบรรดานักการ

เมืองทั้งหลายนั่นเอง...


 หรือระดับที่ ได้ชื่อว่าสุดฉลาด แสนฉลาด ชนิด

ได้ชื่อ ฉายาว่า ขงเบ้งแห่งกองทัพบก อย่าง พลเอก

พ่อใหญ่ บิ๊กจิ๋ว-ชวลิต ยงใจยุทธ ตอนเป็นทหารนั้น

ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร แบบสุดๆ แต่พอลงมาคลุก มาคลี 

กับบรรดา นักการเมือง ได้พักเดียว จาก ขงเบ้ง ต้อง

กลายสภาพเป็น หมงเท่ง หรือ ม่องเท่ง ในเวลาชั่วไม่

กี่อึดใจเท่านั้นเอง แม้แต่อดีตนักเรียนแพทย์และอดีต

นายร้อย จปร.ท่ีท้ังเก่ง ท้ังหล่อ ท้ังเฉียบขาด ไม่ว่าใน

แง่บู๊ หรือบุ๋นก็ตาม อย่างพลเอก สุจินดา คราประยูร 

ของหมู่เฮาสุดท้าย...ก็ผมหงอก ผมขาว ต้อง เฟด ตัว

เองออกไปจากแวดวงการเมือง หลังจากพยายามหันมา

คลุกกับ นักการเมือง ได้ซักพักใหญ่ๆ...ฯลฯลฯ...


 ดังนั้น...ระดับ เราจะทำาตามสัญญา ขอเวลาอีก

ไม่นาน ฮึ้มฮึม ฮึ้มหึ่ม อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่

เฮา...จะไปเหลืออะไร??? โดยเฉพาะเมื่อต้องหันมา

คลุก หันมาคลี กับบรรดา นักการเมือง อย่างมิอาจ

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ นับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คราวที่แล้วเป็นต้นมา ต้องปลูกกล้วย ปอกกล้วย อย่าง

เป็นระบบและกิจการยิ่งเข้าไปทุกที ถึงขั้นซุบซิบ นินทา 

ว่าอาจต้องมานั่งเป็น หัวหน้าพรรค ด้วยตัวเองเอาเลย

ถึงขั้นนั้น โอกาสที่จะ ถึงคิว...ฆ่า!!! จึงย่อมเป็นไปได้สูง

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้ประทัดยักษ์ หรือ

ระเบิดปิงปอง ฯลฯ เอาเลยแม้แต่น้อย...


 ยิ่งเมื่อเจอเข้ากับความทึบๆ ทึมๆ ความอึม

ครึม ชนิดแทบไม่รู้ว่าใครเป็นหมู่ ใครเป็นจ่า ใครเป็น

สารวัตรกันแน่!!! ไม่รู้ว่าป่ารอยต่อ หรือรอยต่อป่า มี

เส้นพรมแดน เขตแดน กินไปถึงไหนต่อถึงไหนก็ยิ่ง

ออกจะเป็น อันตราย ยิ่งขึ้นไปเท่าน้ัน และอาจด้วย

บรรยากาศเช่นนี้นี่เอง เลยทำาให้เกิดการขยับเขยื้อน 

เคลื่อนไหว ของบรรดา นักการเมือง ในช่วงระยะนี้

อย่างเป็นพิเศษไม่ได้คิดจะรอให้ครบเทอม ครบ 2 ปี

แต่อย่างใด ยิ่งโดยเฉพาะ ไส้เดือนดินทางการเมือง 

อย่างคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ด้วยแล้ว ถึงกับพยากรณ์เอา

ไว้ก่อนล่วงหน้าว่า ไม่น่าจะเกินต้นปีหน้า กลางปีหน้า 

คงได้ เขย่าประชาธิปไตย ในมือของใครต่อใครกันไป

ตามสภาพ จริง-ไม่จริง...ก็คงต้องรอดูไปเป็นระยะๆ แต่

ที่แน่ๆ ก็คือ...ใครที่อยากกลับมาสิงสถิตในสัปปายะสภา

สถานต่อไป คงหนีไม่พ้นต้องรีบ ลงพื้นที่ ให้มากๆ เข้า

ไว้ เพราะ สัญญาณทางการเมือง ช่วงนี้ มันน่าจะเริ่ม

ดังขึ้นมามั่งแล้ว ประมาณว่า...ต๊ายแหน่ ต๊ายแหน่!!! 

อะไรทำานองนั้น...


 ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้จาก Anon... “Any time 

you think you have influence, try ordering 

around someone else’ s dog.- เมื่อใดที่ท่านคิด

ว่าท่านมีอิทธิพล ก็ลองสั่งให้สุนัขผู้อื่นทำาตามคำาสั่ง

ของท่านดูสิ...”.



ขมุกขมัว...สลัว...และอึมครึม!!!

พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ

อี

งอิ๊ง-แพทองธาร”......

คือ ว่าท่ี “นายกฯ หญิง” พรรคเพื่อไทย!

เป็น “อีแปะสุดท้าย” ท่ีทักษิณวางเป็นเดิม

พัน ถ้าไม่ชนะตาน้ี ก็จบส้ินกันที ท่ีจะได้กลับมากราบ

แผ่นดิน ต้องเป็นผีเร่ร่อนอยู่นอกประเทศตลอดไป 

มาได้ก็แค่เป็นเงาในคลับเฮาส์ เป็นวิญญาณ

หลอน ให้ข้าทาสบริวารได้เห่าๆ หอนๆ หน้าจอพอ

แก้เหงา!

แฟนๆ ฮือฮา ว่าเพื่อไทย “หน้าไพ่สวย”

เอานายสมพงษ์ลง เชิดหมอชลน่านขึ้นเป็นหัว

แทน แถมขุดกรุไทยรักไทย เอาหมอเลี้ยบ “สุรพงษ์ 

สืบวงศ์ลี” ที่เคยติดคุกในคดีแก้ไขสัญญาสัมปทาน

โครงการดาวเทียมให้ทักษิณ มาเป็น ผอ.พรรค

พวก ๖ ตุลา.หน้าขึ้นตะไคร่สมัยไทยรักไทย ก็

กลับเข้ามาทำาหน้าที่ “หลี่กงกง” กันพร้อมหน้า

ในขณะที่อุ๊งอิ๊ง “ว่าที่นายกฯ หญิง” นั้น นั่งใน

ตำาแหน่งที่ปรึกษาพรรค

เอากันจริงๆ ทุกคน-ทุกตำาแหน่งในเพื่อไทย 

กระทั่งสมพงษ์-ชลน่าน ท่ีสับเปล่ียนเวียนเก้าอี้

หัวหน้าพรรคร่างทรง ค่าแค่ “เสาไฟฟ้ากินรี” 

เท่านั้น

ดังนั้น ใครขึ้่น-ใครลง ใครมาเป็นหัว-เป็นหาง

เพื่อไทย ไม่มีความหมาย เพราะทั้งหมดเบ็ดเสร็จ 

รวมอยู่ที่ “อุ๊งอิ๊ง”

อุ๊งอิ๊ง คือศิลาฤกษ์ “แดงทั้งแผ่นดิน” ทักษิณ

สถาปนา!

ผมฟังและดูลีลาปรากฏตัวของอุ๊งอิ๊งแล้ว ต้อง

ชมว่าเลือดพ่อมาล้วนๆ เข้าคอร์สฝึกการพูดเปิดตัว

เมื่อวานมาอย่างดี

ส่วนลีลาจริตจะก้านการสัมภาษณ์ ได้เลือดอา

ปูมาเปี๊ยบ!

ก็ดีครับ...ดี 

จะได้จบประเด็น “ทักษิณครอบงำาพรรค” ซะ

ที เมื่อเข้าใจตรงกันว่า อุ๊งอิ๊งคือทักษิณและทักษิณ

คืออุ๊งอิ๊ง!

เท่าที่ดู จากส่งน้องสาวมาเป็นนายกฯ  ถึง

ส่งลูกสาวสุดเลิฟมาจ่อเก้าอ้ี สร้างสีสัน ปลุกทั้ง 

ส.ส.เพื่อไทย ปลุกทั้งผีแดง จากแห้งคาโลง ให้พรึ่บ

พรั่บเป็นผีได้รับอานิสงส์ทานกันถ้วนทั่ว

แต่ดูจากข่าว ลุงป้อมว่า “มึงทะเลาะกัน งั้นกูลาออก” 

แต่ถ้านายกฯ ไปตั้งพรรคใหม่ “กูเลิกเล่นการเมือง

เลย”!

เออ..ลุงป้อมนี่ เห็นหน่อมแน้ม เป็นหมูให้พวกนัก

ข่าวต้อนเข้าเล้าแต่ละวันอย่างนั้นเถอะ 

ลึกๆ แล้ว “หมูเขี้ยวตัน” เชียวละ ทำาเป็นเล่นไป!

ทหารนั้น ในการทัพ “ใครทำา-ใครรับผิดชอบ”

และทุกการรบต้องมีแผนเป็นขั้น-เป็นตอนพร้อม

สรรพ ทั้งบุกและถอยก่อน ที่จะรบไปเรื่อย สุดแต่

สถานการณ์ “ชักลากไปวันๆ” แบบนั้น เขาไม่ทำา

เขานินทากันว่าลุงป้อมตอนนี้ เป็นพี่ใหญ่ “หลง

คารมหญิง” จนลืม ๒ ป. “พี่รอง-น้องเล็ก” แล้ว

ผมว่าเป็นเล่ห์การทัพทางการเมืองของลุงเขา

น่ะ?

แต่เรื่องพรรค์นี้ ผมไม่ประสาหรอก จะหลงหญิง-

หลงชายซ้าย-ขวาที่ ไหน ลุงจะเดินยังยกเท้าแทบไม่

ไหวอยู่แล้ว จะให้ผมเชื่อ ผมไม่เชื่อ 

แต่ถ้าให้อิจฉา อืมมมม ยอมรับแฮะ!

ฉะนั้น เชื่อได้อย่างเดียวที่ว่า “กูเลิกเล่นการเมือง” 

นั่นไม่ใช่เพราะ ๓ ป.แตก หรือนายกฯ ไปตั้งพรรคใหม่

หรอก 

ถึงตอนนั้น “ธรรมนัสเขาไม่เอาลุง” มากกว่า 

เพราะอยู่ไปแบบนี้ ได้จนถึงตอนนั้น ธรรมนัส

เท่ากับคับบารมี “เบ็ดเสร็จ” ในพรรคแล้ว 

ลุงป้อมก็แค่เจว็ด! 

ในเมื่อเบ็ดเสร็จได้ ธรรมนัสก็เป็นได้ทั้งหัวหน้า

พรรค ทั้งว่าที่นายกฯ ของพรรค จะไปจับมือตั้งรัฐบาล

กับเพื่อไทยก็ได้ 

ส่วนลุงป้อม จะหืออะไร?

ไม่มีอีก ๒ ป.ก็แค่ดิน สุดแต่ธรรมนัส-นฤมล จะ

ยกหรือจะเหยียบ!?:

นั่นแหละ ที่ลุงป้อมจะต้องเลิกการเมือง เหมือน

หลอมพระเสร็จ เขาก็ “ทุบเบ้าทิ้ง”

ทักษิณชมธรรมนัสในคลับเฮาส์ว่าเป็นนักเลง นั่น

นักเลงในนิยามคนแบบทักษิณ

ส่วนนักเลงในนิยามนักเลง เขาวัดกันตรงคำาพูด

และการกระทำา คนพูด “คำาไหน-ต้องคำานั้น” นั่นคือ

นักเลงของจริง!

ดังนั้น ปัญหาพลังประชารัฐวันนี้ มันเป็นปัญหา

อนาคตพรรคและอนาคต “ลุงป้อม” ที่ลุงป้อม 

“เลือกแล้ว” โดยตรง

ไม่ใช่ปัญหาของนายกฯ...

เพราะนายกฯ เป็นคนนอกพรรค ถ้าจะเป็น ก็

เป็นแบบ “ปัญหานอกวงแขน” เข้าไปแก้แทนไม่ได้

เพราะนายกฯ เป็น “คนนอกพรรค” แค่ดารา

รับเชิญ เหมือนอย่างตอนน้ี บอกว่าลิซ่า แบล็กพิงก์                                                              

จะมาเคาต์ดาวน์เมืองไทย ตั๋วมีเท่าไหร่ขายหมด

พอเมื่อวาน ค่าย YG เกาหลีต้นสังกัดลิซ่าบอก 

“มาไม่ได้แล้ว” จากขายได้ หดหายวูบทันที!

พปชร.ก็ทำานองนี้....

เมื่อถึงคราวเลือกตั้ง นายกฯ บอก “ผมมาไม่

ได้” แล้วพรรคขึ้นป้าย “ธรรมนัส-ว่าที่นายกฯ” แทน

ถ้าได้รับเลือกเป็นร้อย กลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก 

ผมก็ขออนุโมทนา นักขูดหวยตามต้นไม้ ก็ไม่ต้องไป

ขูดที่ไหนอีกแล้ว

ขูดโคนขาธรรมนัสนี่แหละ ขลังที่สุด!

เข้าใจกันให้ชัด ทุกวันน้ี นายกฯ ไม่ได้เป็น

สมาชิกของพรรคพลังประชารัฐ

นั่นหมายถึงว่า เมื่อรัฐบาลหมดวาระ หรือมี

เหตุต้องยุบสภา พันธะทางหน้าที่ที่มีต่อกัน มันก็จบ

นี่พูดกัน “ตามหลัก”

แต่ถ้าพูดกันตามเสา มนุษย์ ไม่ใช่วัตถุ ย่อม

มีความผูกพัน ทำากันแบบ “ไร้เยื่อยาง” ทางจิตใจ 

มันไม่ได้หรอก

ฉะนั้น ในภาวะยิ้มซ่อนมีดอยู่ด้วยกันตอนนี้

ของ พปชร. มองให้สูงเป็นว่า.... ที่ตีกันมุ้งตุง คือ

หลุมพรางทหารในการเมือง ที่พูดกัน “พี่ใหญ่หลง

หญิง” ทิ้งน้อง ๒ ป.

น่ันเป็นเรื่อง “การเมืองออกดอก” หลอกตา

กันเท่านั้น!

ต้น-กลาง-ปลาย ของพลังประชารัฐเป็นยังไง 

ผมดูลูกแก้วไม่เป็น จึงบอกไม่ได้

แต่พอประเมินได้ พลเอกประยุทธ์ จะเป็นนา

ยกฯ อีกสมัยแน่

แต่พรรคที่พลเอกประยุทธ์จะรับเป็น “นายกฯ” 

ในบัญชีเลือกตั้งนั้น

พรรคน้ัน จะไม่มีเลขาฯ พรรค “ชื่อธรรมนัส” 

แน่!

“เพื่อไทย” เปิดหน้าไพ่ให้เห็นก่อนแล้ว

“พลังประชารัฐ” ล่ะ ว่าไง?

ยัง..ยังกบไต๋ ใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหวอยู่ ที่

ว่าจะเปล่ียนตัวธรรมนัส “เลขาฯ พรรค” เมื่อวาน 

ตะลุมบอนกันในมุ้งแล้ว ออกมาแถลง

ย.ด.ครับ ย.ด.ยังเหมือนเดิม!

ถ้าจะเปรียบโปกเกอร์ รอบนี้ มีสถานะรัฐบาล

และตำาแหน่งนายกฯ “สมัยหน้า” เป็นเดิมพัน

ทักษิณหงายไพ่ใบสุดท้ายแล้ว เป็นไพ่อุ๊งอิ๊ง

พลังประชารัฐ ๓ ป.ล่ะ.....

สู้หน้าไพ่เขาได้มั้ย หรือจะหมอบ ให้ทักษิณกวาด

เดิมพันในกระดานเลือกตั้งปีหน้าไปเลย?!

แฟนๆ รอบวง ต่างลุ้นระทึก

ยิ่งฝ่ายพลังประชารัฐ อยู่ในสภาพหงอ รอเวลา

หัก แต่เมื่อวาน ยังไม่หัก ป้อมยังพิทักษ์ธรรมนัสแน่น 

แล้วนายกฯ ล่ะ จะว่าไง?

ไม่ว่าไง เห็นผิวปากเป็นเพลง...รักกันไว้เถิด เรา

เกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน...

แล้วแพ็กกระเป๋า เตรียมบินไปร่วมประชุมโลก

ร้อน ที่สกอตแลนด์ ๓๑ ต.ค.-๓ พ.ย. ทั้งที่ อากาศตอน

นี้ “หนาวจะตายอยู่แล้ว”

หมายความว่า รอนายกฯ กลับก่อน รอ พ.ร.บ. 

๒-๓ ฉบับที่จะเข้าสภาพฤศจิกา.ก่อน ผลเป็นไง ถึงตอน

นั้น ไพ่จะหงายให้เห็นเป็น “ไพ่วัดใจ”

เรียกว่า วัดใจกันอีกรอบผ่านการโหวต พ.ร.บ.ใน

สภา!

ดูชั้นเชิงแล้ว ใครว่าทหารเล่นการเมืองไม่เป็น 

“อุ๊



เครือขายพนักงานบริการ เครือขายผูสูงอายุ เครือขายผูใชยา เครือ

ขายเด็กและเยาวชน เครือขายผูหญิง และเครือขายแรงงาน ไดจัด

ทํา รางพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล พ.ศ. .... ฉบับ

ประชาชน 12,000 รายช� อ รวมกันเสนอข้ึนมา (ตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน มาตรา 133 ระบุใหใชรายช� อประชาชนผูมีสิทธิเลือก

ต้ังไมนอยกวา 10,000 รายช� อเขาช� อกันเสนอกฎหมายได) เพ� อหวัง

ใหเกิดการเปล่ียนแปลง แกไขขอผิดพลาดตางๆ ท่ีทําใหเกิดการขจัด

การเลือกปฏิบัติ และใหการขจัดการเลือกปฏิบัติมีความชัดเจน บังคับ

ใชไดเปนรูปธรรม

นัยสําคัญอยางแรกของกฎหมายฉบับน้ี คือการกําหนดชัดเจน

วาบุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะปลอดจากการถูกเลือกปฏิบัติ  และการระบุ

นิยามการปฏิบัติท่ีเขาขายเปนการเลือกปฏิบัติใหมีรายละเอียดชัดเจน

เปนรูปธรรมตามหลักการสิทธิมนุษยชน ไมเปนเพียงคําพูดลอยๆ อีก

ตอไป 

ท่ีสําคัญคือ มีการกําหนด ความรับผิดชอบและบทลงโทษ

หน�วยงานรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลท่ีกระทําใหเกิดการเลือก

ปฏิบัติ เวนแตไดมี “การดําเนินการท่ีสมเหตุสมผล” (หมายถึง การ

ดําเนินการ การปองกัน การเปล่ียนแปลง การปรับปรุงแกไข หรือ

เยียวยาอยางเหมาะสม โดยไมกอภาระอันเกินควรหรือเกินสัดสวน 

เพ� อขจัดการเลือกปฏิบัติ)

ท้ังมีการกําหนดใหนิติกรรมทางแพง กฎ และคําส่ังทาง

ปกครองท่ีเขาขายเปนการเลือกปฏิบัติจะตองเปนโมฆะ นํามาบังคับ

ใชไมได

ท่ีกาวหนาไปกวากฎหมายคุมครองสิทธิฉบับอ� นๆ ท่ีเคยมีมาใน

เร� องการตรวจสอบเหตุ ซ่ึงท่ีผานมากฎหมายตางๆ มักกําหนดใหคณะ

กรรมการตามกฎหมายทํางานเชิงรับ คือการท่ีตองให “ผูเสียหาย” 

รองเรียนเขามาท่ีคณะกรรมการ ซ่ึงในหลายกรณีท่ีผานมา ขอจํากัดน้ี

ทําใหหลายๆ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเลือกปฏิบัติท่ีไม

เปนธรรมไมไดถูกดําเนินการพิจารณา ใหขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอ

การนําไปใชสูคดีตอไป (ผูเขียนมีประสบการณตรงในการชวยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนแหงหน่ึงท่ีมีปญหาความรุนแรงในโรงเรียน นําเร� อง

เขาสู กสม. แตสุดทายเม� อครอบครัวของนักเรียนท่ีประสบเหตุไม

พรอมแบกรับภาระท่ีตองหยุดงานและเดินทางไกลจากตางจังหวัดเขา

มาใหขอมูลตอคณะอนุกรรมการชุดท่ีเก่ียวของ เร� องรองเรียนท่ีผูเขียน

เปนคนยกรางจึงเปนอันตกไปจากการดําเนินการ) น่ีคือการไมเขาใจ

ภาวะความเปนชายขอบ ท่ีบุคคลกลุมเปราะบางมีขอจํากัดในการเขา

ถึงสิทธิ อํานาจ ความยุติธรรมท่ีตนพึงควรไดรับ

แตสําหรับรางกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติฉบับประชาชน

น้ี ไดเปดชองให สามี ภริยา บิดา มารดา ญาติ ผูปกครอง ผูดูแล ผู

พิทักษ ผูอนุบาลบุคคลท่ีไดรับความเสียหาย หน�วยงานรัฐ พนักงาน

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

“ชินวัตรโมเดล” โผลจนได! ตอใหปรับลุคสภาพลักษณ

พรรคเพ� อไทยซะเอ่ียมออง ท้ังโลโกใหมท่ีใชสีแดงแจกับ

ตัวหนังสือสีขาว พรอมกับชูแคมเปญ “พรุงน้ีเพ� อไทย 

เพ� อชีวิตใหมของประชาชน” โหมโรงมารวมสัปดาหใหสาวก

ต� นเตนกับเพ� อไทยโฉมใหม สุดทายก็เขาอีหรอบเดิม ยังยึดคอน

เซ็ปต “ทักษิณคิด เพ� อไทยทํา” เปะ ท่ีประชุมใหญสามัญประจํา

ป 2564 พรรคเพ� อไทยเปล่ียนหัว เคาะ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” 

น่ังเกาอ้ีหัวหนาแทนสมพงษ อมรวิวัฒน ท่ีลาออก แตการเปล่ียน

คณะกรรมการบริหารชุดใหม ก็แค

ตัวประกอบ เพราะรูกันดีวาหัวหนา

พรรคกับแคนดิเดตนายกฯ มัน

คนละคนกัน ไฮไลตหลักกลับจับจอง

ท่ีตําแหน�งประธานคณะท่ีปรึกษา

ดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม 

กลายเปนเวทีเปดตัว “อุงอ๊ิง”                                                    

แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวสุดเลิฟ

คนสุดทองของพอโทน่ี กระโจนสู

การเมืองเต็มตัวเปนคร้ังแรก เจาตัว

ยอมรับเองวาเปนตัวแทนของทักษิณ “ก็แยกไมออกภาพดิฉัน

กับคุณพอ เพราะเปนลูกคุณพออยูแลว ไปไหนก็เปนลูกของคุณ

พอ ซ่ึงคือความภูมิใจ และไมไดอยากเปล่ียนอยูแลว” ท่ีสําคัญ

ไมไดปฏิเสธท่ีจะเปนแคนดิเดตนายกฯ “ตอนน้ีเพ่ิงมาใหมตรง

น้ี อยางไรก็ขอกําลังใจดวย ถาทํางานผิดพลาดตรงไหนอยางไร

ก็ขอใหแนะนํากันดวย คุณพอ คุณแม พ่ีๆ สามี ลูก ใหกําลังใจ

เสมอ เราขอต้ังใจทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตรงน้ีใหดีท่ีสุดกอน 

อยางอ� นก็รอไวกอน เม� อถึงเวลาในอนาคตก็เปนเร� องของอนาคต

ไป” กอนหนาน้ีมีขาววาจะสงลูกเขยมาเปนนอมินี เอาเขาจริงคิด

สะระตะแลวสายเลือดตัวจริงถนัดกวา ลองดูอีกสักต้ัง บทเรียน

คราวดันนองสาวมาน่ังนายกฯ จนตองหนีหัวซุกหัวซุนไปรอนเร

แดนไกลดวยกันยังไมสําเหนียก หนน้ีถึงข้ันลากลูกสาวหัวแกว

หัวแหวนมาเดิมพัน หนทางขางหนา

ยังอีกไกล ชะตากรรมจะเปนเย่ียงไร

คงตองจับตาดูกันแบบหามกะพริบ 

• ฟากพรรคแกนนําพรรค

รวมรัฐบาล เคลียรกันจบต้ังแตวันพุธ

ท่ีมูลนิธิปารอยตอฯ วงประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชา

รัฐเลยจืดไปเลย ใชเวลาแคช่ัวโมง

เดียว กอนท่ีผูนํา พปชร. “บ๊ิกปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ การัน

ตีไมมีอะไรเปล่ียนแปลง ทุกอยาง

เหมือนเดิม เลขาธิการพรรคยังช� อ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” 

แถมยํ้าวาทํางานกับ “บ๊ิกตู” ได สวนพอบาน พปชร.ย้ิมรา 

“ยืนยันวาปญหาทุกอยางยุติลงแลว ม่ันใจวาสมาชิกจะไมมีการ

เคล� อนไหวใดๆ และคงไมตองมีการพูดคุยเร� องเกากันอีก ตาม

ท่ีหัวหนาพรรคตองการใหปญหาทุกอยางจบท่ีตนเอง แลวเดิน

หนาทํางาน โดยเฉพาะการเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึน และผมคงไมตอง

ปรับเปล่ียนทาทีอะไร เพราะแตละคนทํางานของตัวเองตอไป” 

ขณะท่ีแกนนํา 2 ฝงจูบปาก เก่ียวกอยกันมาแถลงขาวกลบรอย

ราว แถมเส่ียวิรัชยังกอดเส่ียเฮงโชวส� อตบทาย ดูแลวก็แคสงบศึก

ช่ัวคราวซะมากกวา พปชร.ท่ีมีหลายกกหลายกวน บรรยากาศไม

ตางจากทะเล ยังไงก็ตองมีคล� น แลวแตฤดูกาลวามันจะซัดแรง

หรือเบาแคไหน วันดีคืนดีเจอสึนามิถลมกลายเปนทะเลคล่ังข้ึน

มาใครจะรู

• ไมไดมีแตพรรคใหญท่ี

เตรียมทัพจับศึกเลือกต้ัง พรรคนอง

ใหม “ไทยสรางไทย” ของ “หญิง

หน�อย” คุณหญิงสุดารัตน เกยุรา

พันธุ ก็ฟตไมแพกัน ชวงท่ีผานมา 

สถานการณ โควิดหนักๆ ตระเวน

ไปชวยชาวบานตามชุมชนตางๆ ท่ัว

กรุง ลาสุดลุยนํ้าทวมแจกถุงยังชีพ

ใหกําลังใจผูประสบอุทกภัยในหลาย

จังหวัด โดยเร็วๆ น้ี เตรียมนําทีม

ไทยสรางไทยเดินสายลงพ้ืนท่ีแบบ

เต็มตัว ในแคมเปญ “คาราวานฟง

เสียง สรางไทย” เทคิว 50 วัน 77 จังหวัด พบปะประชาชน รับ

ฟงปญหาเพ� อนํามาเปนนโยบายของพรรค พรอมกับถือโอกาส

แนะนําตัวผูสมัครในแตละพ้ืนท่ีไปในตัว นอกจากวางตัวผูสมัคร 

ส.ส.ท่ัวประเทศแลว แววมาวา เวลาน้ีไดตัวแคนดิเดตชิงผูวาฯ 

เมืองหลวงแลว เล็งเปดตัวไมเกินกลางเดือน พ.ย. รับรองคราง

ฮือแน�นอน คนใกลชิด “หญิงหน�อย” การันตีบ๊ิกเนมรายน้ีเขาใจ

คนกรุง รูวิธีแกไขปญหา กทม. ท่ีสําคัญคุณสมบัติไมแพบุรุษท่ี

แข็งแกรงท่ีสุดในปฐพี “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” เรียกวาไทยสรางไทย

มีลุนปกธงท่ีศาลาเสาชิงชาก็แลวกัน.

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

แพทองธาร ชินวัตร

ารเลือกปฏิบัติ หรือ ‘discrimination’ คือ การปฏิบัติท่ี

แตกตาง การกีดกัน การจํากัด หรือความพึงพอใจท่ีไมเทา

กัน ตอคน/กลุมคนท่ีเหมือนกันและท่ีไมเหมือนกัน รวมไป

ถึงการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน แตสงผลใหเกิดความเสียเปรียบ

ตอบางกลุมดวย ซ่ึงการปฏิบัติเหลาน้ีเปนพฤติกรรมท่ีเปนอุปสรรค

ตอหลักการความเทาเทียมของมนุษย (https://www.sdgmove.

com/2021/07/15/sdg-vocab-33-discrimination/)

การเลือกปฏิบัติน้ัน อาจปรากฏในรูปแบบของการ “ปฏิบัติ” 

หรือ “ละเวนการปฏิบัติ” อันทําใหเกิดการแบงแยก  กีดกัน จํากัด

สิทธิ เสรีภาพ หรือสิทธิประโยชนใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม 

เพราะเหตุแหงความแตกตางของบุคคล ซ่ึงสงผลใหบุคคลน้ันไมไดรับ

หรือเขาไมถึงสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีพึงไดในฐานะมนุษย

ซ่ึง “เหตุแหงความแตกตางของบุคคล” น้ันคือ ความแตก

ตางในเร� องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ชาติพันธุ ภาษา เพศ เพศสภาพ เพศ

วิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ การเปนผูอยูรวมกับ

เช้ือเอชไอวี (HIV) การปวยโรคเอดส สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม อาชีพ การทํางาน การศึกษาอบรม ศาสนา หรือ

ความเช� อ ความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน

ท่ีผานมา ประเทศไทยพยายามเขียนกฎหมายไปจนถึงการราง

รัฐธรรมนูญ เพ� อสรางกลไกตางๆ ท่ีจะมาแกไขการเลือกปฏิบัติ ไม

วาจะเปนการจัดทํากฎหมายใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ คณะ

กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ รวมไป

ถึงการใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) ท่ีเร่ิมตนมีมาเปนบรรทัดฐานต้ังแตรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนป 2540  มาจนถึงรัฐธรรมนูญท่ีรางใหมในภาวะท่ีประเทศ

อยูภายใตคณะผูกอการรัฐประหาร (รัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 

ซ่ึงเปนฉบับปจจุบัน) 

แมเราจะมีกลไกมากมายขนาดน้ี แตการเลือกปฏิบัติดวยเหตุ

แหงความแตกตางก็ยังเกิดข้ึนอยูเร� อยมา เพราะโดยอํานาจท่ีมีตาม

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(วาดวย กสม.) ยังมีชองโหว มีขอจํากัดการทํางาน หรือบางกรณีก็

อาจเกิดจากการสรรหากรรมการตามกระบวนการกฎหมาย ทําใหได

บุคคลท่ีไมมีความรูความเขาใจในเร� องสิทธิมนุษยชน เร� องการเลือก

ปฏิบัติดีเพียงพอท่ีจะมาอยูในตําแหน�ง มาแลวก็ทํางานไมเปน บาง

ก็มาเพ� อสนองความตองการของผูมีอํานาจ หรือบางทีก็เขามาหา

ประโยชนหาคาตอบแทน อยางท่ีผูเขียนมักพูดอยูบอยๆ วา “เหมือน

ต้ังองคกร/คณะกรรมการมาเปนศาลาพักใจของพวกอดีตขาราชการ 

ทหาร ตํารวจวัยเกษียณ” หลายกรณีก็มีปญหาในทางปฏิบัติเพราะ

การกําหนดผูแทนกระทรวงตางๆ ท่ีอยูในคณะกรรมการตามกฎหมาย

หลายฉบับ ก็มาทําหนาท่ีโดยขาดความรู ไมเขาใจเจตนารมณของ

กลไกคณะกรรมการท่ีตนเขามา ไมปรับเปล่ียนทัศนคติเกาๆ หรือไมมี

ความเขาใจเร� องการเลือกปฏิบัติตอบุคคล และเร� องสิทธิมนุษยชนเลย 

ดวยเหตุน้ี จึงนํามาสูการท่ีภาคประชาสังคม นําโดยคุณสุภัทรา                                                                        

นาคะผิว อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ในฐานะปจจุบันเปนผู

อํานวยการมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส รวมกับนักวิชาการดาน

กฎหมาย เครือขายภาคประชาชน 10 เครือขาย ไดแก เครือขายผูติด

เช้ือเอชไอวี เครือขายคนพิการ เครือขายความหลากหลายทางเพศ 

เจาหนาท่ีตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ� นท่ีเก่ียวของ องคกรภาค

ประชาสังคม รวมถึง “บุคคลอ� นใด” สามารถเปนผูย� นคํารองตอ 

“คณะกรรมการคุมครองและชวยเหลือบุคคลซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติซ่ึง

ถูกเลือกปฏิบัติ (คชป.)” แทนตัวผูเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติได

หรือหากเกิดกรณีท่ีมีการถอนคํารอง หรือมีการไกลเกล่ีย 

(ตามกฎหมายฉบับน้ี) ข้ึนมา ก็ไมมีผลในการตัดอํานาจของ คชป. ท่ี

จะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติตอไป

และ คชป.ยังมีอํานาจในการกําหนดมาตรการช่ัวคราวเพ� อ

บรรเทาทุกขแกบุคคลผูถูกเลือกปฏิบัติ จนกวา คชป.จะมีขอวินิจฉัยได

อีกดวย

ท้ังน้ี คณะกรรมการ คชป. เปนคณะกรรมการท่ีปฏิบัติงานเต็ม

เวลา มี สํานักงานคณะกรรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล* 

เปนหน�วยงานรองรับการทํางาน 

*(คณะกรรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล น้ัน เปนคณะ

กรรมการอีกชุดหน่ึงท่ีทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนขอเสนอปรับปรุงกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี

สวน คชป. เปนคณะกรรมการรับเร� อง ตรวจสอบขอรองเรียน และ

ดําเนินการใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ� อขจัดการเลือกปฏิบัติ

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติทําหนาท่ีก่ึงตุลาการ)

นอกจากคณะกรรมการ 2 ชุดดังกลาวแลว อีกกลไกสําคัญ

ตามรางกฎหมายฉบับน้ี คือการให มี “สภาสงเสริมความเทาเทียม

และขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล” ท่ีคณะกรรมการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอบุคคลจะเลือกตัวแทนของประชาชนโดยยึดหลักความ

สมดุลในเร� องของภูมิภาค และความแตกตางหลากหลายของบุคคล 

(ตามนิยามในรางกฎหมายดังท่ีผูเขียนไดลงรายละเอียดไวในตอน

ตนของบทความน้ี) ซ่ึงถือไดวาเปนกลไกสําคัญท่ีสําคัญในการสง

เสริมการมีสวนรวมของบุคคลท่ีเปนประชากรกลุมเปราะบางอันมี

แนวโนมท่ีจะเผชิญการถูกเลือกปฏิบัติ โดยการเปนผูจัดทําขอเสนอ

แนะตอคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล  สํารวจ ศึกษา 

วิจัย รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ท้ังยังมีอํานาจในการเรียก

ประชุมรวมระหวาง สภาสงเสริมฯ กับคณะกรรมการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอบุคคล และคณะกรรมการ คชป. อีกดวย ถือไดวาเปนการ

เปล่ียนแปลงใหประชากรกลุมเปราะบางไดยกระดับข้ึนมาเปน

พลเมือง (Citizen) ท่ีมีสวนรวมในการสงเสริมความเทาเทียมและขจัด

การเลือกปฏิบัติตอบุคคล

ในมุมมองของผูเขียน เห็นวาหากรางกฎหมายน้ีสามารถผาน

กระบวนการออกมาเปนกฎหมายมีผลบังคับใชไดสําเร็จ โดยไมเผชิญ

การถูกตัดตอนสวนใดสวนหน่ึงออกไปจนเสียเจตนารมณของการ

ท่ีภาคประชาชนรวมกันทํารางกฎหมายฉบับน้ีข้ึนมา น่ีจะเปนการ

เปล่ียนแปลงประวัติศาสตรในการทําใหผูท่ีเปนประชากรท่ีมีความ

แตกตางหลากหลายอันมีความเปราะบางทางสังคม ไดมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาของตนเอง ตามหลักการสังคมสงเคราะหศาสตรท่ีวา 

“Help them to help themselves” (ชวยเหลือใหพวกเขาชวย

เหลือตนเองได และชวยเหลือผูอ� นตอไปได) อีกท้ังยังเปนการสราง

ความเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนในนิยามของการเลือกปฏิบัติ และสามารถ

ขจัดการเลือกปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

จึงสมควรอยางย่ิงท่ีภาคประชาชนเรา จะตองรวมกันติดตาม 

เรียกรองเพ� อใหรางกฎหมายน้ี สามารถออกมาเปนกฎหมายท่ีมีผล

บังคับใชไดสําเร็จ เรียกรองให ส.ส. ส.ว. ท้ังหลายผานกฎหมายน้ี โดย

ไมมีการตัดทอนสวนท่ีเปนสาระสําคัญท่ีภาคประชาชนรวมกันนํา

เสนอ ตลอดจนติดตามใหกลไกท่ีอยูในรางกฎหมายฉบับน้ีสามารถ

ทํางานไดสมดังเจตนารมณตอไป. 

ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง

ไ

‘ขจัดการเลือกปฏิบัติ’ อยางเปนรูปธรรม 

ตองทําใหเปนกฎหมายที่บังคับใชไดจริง

ก

วรภัทร วีรพัฒนคุปต

กรรมการ คณะกรรมการรณรงคเพ� อ

ประชาธิปไตย (ครป.)

รอยราว พปชร.ยังไมจบ 

‘บิ๊กตู’ สูตอขอยึดพรรค  

อยราวและแรงกระเพ� อมภายใน พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ยังดํารงอยูตอไป หลังจาก “บิ๊กปอม”-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหนา พปชร. ตัดสินใจเลือกอุม “ผูกองมนัส” หรือ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา ลูกนองคนสนิทตอไป  

พรอมหักเหลี่ยม “พี่นอง 2 ป.” คือ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย  

โดย พล.อ.ประวิตร ยืนยันภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรค พปชร. เม� อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผานมา จะไม

เปลี่ยนแปลงตําแหน�ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา พนจากตําแหน�ง

เลขาฯ พปชร. และย้ําวานายกฯ และผูกองไมมีปญหาอะไร 

ประเด็นดังกลาวสืบเน� องจากเม� อตนสัปดาห “บิ๊กตู” 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา เรียก 

6 รัฐมนตรีของ พปชร.สายตึกไทยคูฟา เขาพบที่ทําเนียบฯ กอน

จะยกทัพไปกดดัน “บิ๊กปอม” ใหเขี่ยฝายแมบานพรรคใหพนเสน

ทางอํานาจ  

สะทอนไดจาก “เสี่ยโอ” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ออกมาใหขาว

ในทํานองวา “ผูกองคือตัวปญหา”  

แม “รมว.ดีอีเอส” จะไมบอกวาปญหาคืออะไร แตคนใน 

พปชร.ก็พอจะทราบกันเปนอยางดี เริ่มตั้งแตกระแสขาว ร.อ.  

ธรรมนัสคิดกอกบฏ “บิ๊กตู” ในการอภิปรายไมไววางใจครั้งลาสุด 

เพ� อเปลี่ยนแปลงตัวนายกฯ พรอมกระแสมีบิ๊กดิวลับกับ ทักษิณ 

ชินวัตร หรือ โทนี่ วูดซัม นายใหญ พรรคเพ� อไทยใชหรือไม  

กระทั่ง บิ๊กตู รอดตัวไปได เพราะแผนแตกไปเสียกอน 

จนสุดทายใชอํานาจสั่งปลดฟาผา ร.อ.ธรรมนัส พรอมคูหู นาง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน พนจากเกาอี้เสนาบดี  

แตเสนทางการเมืองยังไมสิ้นสุด เพราะ “บิ๊กปอม” ยัง

ใหอํานาจคุมโครงการภายในพรรค และสามารถใหคุณให โทษ 

ส.ส.ในการสงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหนา เทานั้นไมพอยังออกไป

ลงพื้นที่ตางจังหวัดชวยเหลือประชาชนในชวงน้ําทวม ที่ถูกมอง

วาวัดบารมีกับนายกฯ 

ดวยความมั่นใจของ “ผูกอง” ที่ “บิ๊กปอม” ใหทาย จึง

ตองเรงกระชับอํานาจของตัวเอง อีกดานหนึ่งก็สรางความแตกแยก

ใหพรรคอีกครั้ง  

โดยเฉพาะการทําโพล เลือกเจาะจงไปในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

พื้นที่ภาคใต ซึ่ง ส.ส.เหลานี้ ไดเขามาเปนผูแทน เพราะบารมีและ

กระแสของ “บิ๊กตู”  แตกลับสอบตกโพล “ผูกอง” มีการประเมิน

กันวาตองการกวาดตอนให ส.ส.เหลานี้เขาสวามิภักดิ์กลุมซุมเมือง

พะเยา 

แตในขณะเดียวกันก็สรางความไมพอใจให ส.ส.เหลานี้ ที่ถูก

บีบบังคับใหเลือกขาง อีกทั้งยังสงผลใหบุคคลภายนอกยังไมกลาเดิน

เขาพรรคอีกดวย เพราะปญหาภายในยังกระเพ� อมอยูตลอดเวลา  

นอกจากนี้การทําโพลยังเปนการดิสเครดิต “บิ๊กตู” และ

กระทบไปถึงแคนดิเดตนายกฯ อันดับ 1 ของ พปชร. จะมั่นคง

ไปถึงชวงเลือกตั้งหรือไม ตราบใดที่ “ผูกอง” ยังมีอํานาจอยู หรือ

สุดทายแลว “ลุงตู” อาจจะเจอคูเทียบ เพราะ รธน.อนุญาตใหสง

รายช� อไดถึง 3 คน   

ดวยสถานการณเหลา

นี้ “บิ๊กตู” และ “บิ๊กปอก” 

จึงตองปดเกมเร็ว และ

เขี่ย “ผูกอง” ใหพนเสนทาง

อํานาจ 

แตสุดทายดวยมนต

วิเศษ หรือความมหัศจรรย

ของ “ผูกอง” ก็สามารถ

สะกดจิตให “บิ๊กปอม” เลือก

อุมตัวเขาเอาไวได อีกทั้งยัง

ตองยอมรับความจริงวา “ผู

กอง” เปนคนที่หัวหนาพรรค 

ไววางใจ ที่ใชถวงดุลอํานาจ

ตางๆ ในพรรค รวมทั้งยังดิว

พรรคเล็กพรรคนอย รวมทั้ง

ก็คุยกับพรรคเพ� อไทยไดอีก

ดวย เพราะสายสัมพันธดีกับ

คนแดนไกล อยางไรก็ตาม แมศึกยกนี้ “ผูกองแหงเมืองพะเยา” 

จะชนะ รอดตัวไปแบบหวุดหวิด แตก็เช� อ “บิ๊กตู” และ “บิ๊ก

ปอก” และ รัฐมนตรีสายลุงตู จะไมยุติแผนยึดพรรคแตเพียง

เทานี้ และพยายามโนมนาวใจให “บิ๊กปอม” เปลี่ยนใจ 

โดยเฉพาะแผลเปนของ “ผูกอง” หลัง “เส่ียโอ” ได

สอบถามระหวางเปดใจตอหนา “บ๊ิกปอม” ท่ีมูลนิธิปารอยตอ เม� อ

วันท่ี 27 ต.ค.ท่ีผานมา ถึงสาเหตุวาทําไมถึงโหวตสวนนายกฯ ใน

การอภิปรายไมไววางใจคร้ังลาสุด แต ร.อ.ธรรมนัสก็บายเบ่ียงไม

ตอบเร� องน้ี เม� อความคลางแคลงใจยังไมยุติ และผูถูกกระทําก็คือ 

“บ๊ิกตู” ท่ีปฏิเสธท่ีจะเดินเสนทางเดียวกับ “ผูกอง” 

 จึงตองดูวา หลังจากนี้กลุมกวนสายนายกฯ อาทิ “กลุม

สามมิตร” “ซุมบางระจัน” “ซุมมังกรน้ําเค็ม” “ซุมมะขาม

หวาน” จะเคล� อนไหวอยางไรตอไป เพราะอยูเฉยๆ ก็อาจถูก                                                                            

เช็กบิลลางแคน และย่ิง “บ๊ิกตู” หากยังยึดพรรคไมสําเร็จ สุดทาย

ตัวเองอาจตองเปนฝายไปโดยพรรคสํารองรองรับ!.

คุณหญิงสุดารัตน

เกยุราพันธุ

สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ               

สบนร. เปนหน�วยงานพิเศษในสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

แตไมใชหน�วยราชการ โดยข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ

หลักคือ สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลในการดําเนินภารกิจ

เชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการ เนนการแกไขปญหาให

ประชาชนท่ีทําตามระบบราชการปกติไมสําเร็จหรือลาชา จัด

ต้ังข้ึนเม� อป พ.ศ.2560 โดยเม� อวันท่ี 27 ตุลาคมท่ีผานมา นายก

รัฐมนตรีไดลงนามแตงต้ังนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง เปนรักษาผูอํานวยการ สบนร.  

สบนร.

ร



ข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัว “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชิน

วัตร บุตรสาวคนเล็กของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายก

รัฐมนตรี เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมพรรค

เพื่อไทย (พท.) ที่ จ.ขอนแก่น 

รับตำาแหน่ง “ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

และนวัตกรรม” 

แม้จะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ ไม่ใช่เรื่องแปลกใจ ในการ

ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ “อุ๊งอิ๊ง” เพราะมีแววมาตั้งแต่

เล็กๆ แต่ก็ผิดคาดไปจากที่คอการเมืองมองเอาไว้ว่า “ทักษิณ” 

หรือ “โทนี่” น่าจะส่งลูกสาวคนเล็กมานั่ง “หัวหน้าพรรค พท.” 

เป็นนัย “ทักษิณ” ไม่ทิ้งพรรค “เพื่อไทย”

ถึงแม้แกนนำาหลายคนที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ จะ

กระจายไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆ ก็ตาม

กระนั้นการมานั่งเก้าอี้ “ประธานคณะที่ปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม” 

ของ “อุ๊งอิ๊ง” ก็น่าสนใจ น่า

ติดตามทิศทางการเมืองฟากฝั่ง

เพื่อไทยนับจากนี้

เพราะเพียงแค่ก้าวแรก

ที่เข้าสู่แวดวงการเมืองเต็มตัว 

บุตรสาวคนเล็กของ “ทักษิณ” 

ก็ฉายแววความไม่ธรรมดา

อย่างเด่นชัด

โชว์ 3 วิสัยทัศน์แนว 

ทางการทำางานหลักๆ ทั้ง 1.ปฏิ                                       

รูปการศึกษา เพราะการเข้าถึง                                               

เทคโนโลยีน้อยมาก 2.ปฏิรูป 

เทคโนโลยี ต้องเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากกว่านี้ และ 3.เราจะ

ต้องส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลี บราซิล 

ญี่ปุ่น โดยเฉพาะเสรีภาพทางความคิด 

“ผู้นำาของประเทศจะต้องมีหัวใจประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริง”

นอกจากนั้น “อุ๊งอิ๊ง” ย้ำาในวงประชุมพรรคเพื่อไทย

“ตลอดเวลาที่ติดตามคุณพ่อ สงสัยว่าทำาไมคุณพ่อทุ่มเท

โดยไม่เหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ จนวันนี้เข้าใจแล้วว่า เมื่อท่าน

ไปพบประชาชน แบ่งเบาความทุกข์ประชาชน นั่นคือพลังใจ

ท่ีแท้จริง ท่านได้ช่วยให้คนไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเพ่ิมข้ึนในชีวิตดี

กว่าที่เป็นอยู่ นั่นคือพลังใจของคุณพ่อ”

พร้อมกับทิ้งท้ายที่เรียกเสียงปรบมือสนั่นห้องประชุม

“ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน ดิฉันจะตั้งใจทำางานเต็มที่

ในฐานะที่ปรึกษา แม้จะไม่ใช่นักการเมือง แต่ขอมุ่งมั่นทำางาน

ด้วยความตั้งใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ในฐานะลูกของคุณ

พ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่

เคยลืมท่าน และคุณพ่อหวังว่าจะได้กลับมากราบแผ่นดินไทย

อีกครั้ง และกราบผู้มีพระคุณ”

ต่อจากนี้ ไปการเมืองไทยคงร้อนระอุแน่นอน

“อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2530 

บุตรสาวคนสุดท้องของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี

และอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กับคุณหญิงพจมาน ณ ป้อม

เพชร สำาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ 

โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จากนั้นได้

ศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2551 และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา Msc 

International Hotel Management ที่ Surrey University.

จลาจลล้มล้างสถาบันกษัตริย์อีกครั้ง แต่ก็คว้าน้ำาเหลว ก็คงเหลือ

แต่ ๑๔ ตุลา ๑๖ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่พวกชังชาติ

ล้มเจ้าและ นปช. แอบอิงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองตลอด

เวลาที่ผ่านมา ๔๘ ปี วันนี้คนเดือนตุลา (ทั้ง ๖ และ ๑๔) ก็หลอม

เข้าด้วยกันเป็นนายทุนสามานย์หมด ไม่มีคราบนักประชาธิปไตย

เอียงซ้ายเหลืออยู่แล้ว จะเหลืออยู่ก็แต่พวกแอบอ้างที่เกิดไม่ทัน

เหตุการณ์ เช่น กะปิบูดแอนด์ช่อ

ผมจะพอสรุปเหตุการณ์ฆ่าฟันประชาชนที่เกิดตั้งแต่ ๑๔ 

ตุลา ๑๖ ได้ดังนี้ ๑๔ ตุลา ๑๖ เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลปฏิวัติถนอม 

เร่ิมต้นจากนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่มีความ

สูญเสีย

๖ ตุลา ๑๙ รัฐบาลปฏิรูป สงัด ชะลออยู่ เริ่มต้นจากความ

ต้องการแก้แค้นของฝ่ายสูญเสียอำานาจ อาศัยปลุกระดมกระทิง

แดงให้มาทำาร้ายฆ่าฟันนิสิตนักศึกษา โดยมีการใส่ร้ายป้ายสีนิสิต

นักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ มีแกนสนับสนุน สร้างความสูญ

เสียมหาศาล

๑๘ พ.ค.๓๕ รัฐบาลสุจินดาต้องการเป็นนายกฯ หลังรัฐบาล

รัฐประหารท่ีประชาชนและนิสิตนักศึกษาไม่ยอมรับ เกิดความเสีย

หายมากจนได้รับฉายาว่า “พฤษภาทมิฬ”

๑๘ พ.ค.๕๓ รัฐบาลอภิสิทธิ์ปราบจลาจลที่ นปช.และคน

เส้ือแดงก่อการเพื่อล้มล้างรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง จุดประสงค์

ก็คือ นำาโทนี่กลับบ้าน สร้างความเสียหายมากมายทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

๑๘ ก.พ.๕๗ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ ดร.ก๊าปในฐานะ ผอ.ศรศ.

ส่ังสลายฝูงชนท่ีน่ังพนมมือสวดมนต์ท่ีสะพานผ่านฟ้าฯ ท้ังๆ ท่ีศาล

ปกครองส่ังคุ้มครอง ทำาให้ชาวสันติอโศกสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ

เป็นจำานวนมาก

สงครามการเมือง ๕ ครั้งที่ผมนำาเสนอ ๔ ครั้ง ที่เกิดขึ้น 

ฝ่ายรัฐบาลที่ครอบครองอำานาจเป็นผู้ก่อเหตุ ๔ ครั้ง มีเพียง                                                                              

๑๔ ต.ค.๑๖ เท่านั้นที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนเป็นผู้ก่อเหตุ 

และ ๓ ครั้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะรัฐบาลผู้ครอบครองอำานาจ

ต้องการครอบครองอำานาจแบบเผด็จการทั้งสิ้น การต่อสู้ของนิสิต                                                                                    

นักศึกษาในปี ๑๖ การต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป 

ไตย และ กปปส.เป็นการต่อสู้ โดยสงบ อหิงสา แต่ถูก นปช.และ

คนเสื้อแดงที่สนับสนุนโทนี่ลอบทำาร้ายด้วยอาวุธสงคราม

แต่สำาหรับการต่อสู้ของคณะราษฎร ๖๓ ที่เปลี่ยนเป็นม็อบ

แก๊ส ใช้การก่อการร้ายนำาหน้าเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ให้ได้ ความ

แตกต่างของม็อบพันธมิตรฯ และ กปปส.กับม็อบราษฎร ๖๓ ก็คือ

5บทความ

ารเมืองช่วงนี้ชักสนุกแฮะ...

เปิดตัวกันซะทีสำาหรับ ทายาท “ทักษิณ” 

ไม่ใช่ “โอ๊ค อ๊าก”

แต่เป็น “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร”

ก็ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย เพราะวันที่ “อุ๊งอิ๊ง” 

เบะปากในห้องพิจารณาคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้

ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเมื่อกว่า ๑๐ ปีก่อน วันนั้นก็ชัด

แล้ว 

ลูกไม้หล่นใต้ต้น!

ทายาททางการเมืองของ “ทักษิณ” คือ “อุ๊งอิ๊ง” นี่

แหละ 

ว่าไป เพื่อไทยเปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” วานนี้ (๒๘ ตุลาคม) มี

ทรงกว่า “อาปู” เยอะ 

ตำาแหน่ง “ประธานคณะท่ีปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและ

นวัตกรรม” ของ “อุ๊งอิ๊ง” ถือเป็นตำาแหน่งฝึกงานการเมือง 

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เปิดตัวเพียง ๔๙ วัน ก็ขึ้นไปนั่ง

เป็นนายกรัฐมนตรี 

เร็วแต่กลวง 

“ทักษิณ” เคยพูดในปี ๒๕๖๑ เมื่อคราวที่เดินทางมา                                                                         

ฮ่องกง และมีนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยเข้าแถวโค้งคำานับ 

“....สถานการณ์ขณะน้ี คนท่ีเรามีก็คือคุณหญิงสุดารัตน์                                                                     

เพราะตัวเขาก็อยู่กับพรรคมานาน และมีความรู้ความสามารถ

ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนในเรื่อง

ของการวางตัวหัวหน้าพรรค เพราะคนจะเป็นผู้นำาใช้เวลา

ไม่นานก็เป็นได้ อย่างยิ่งลักษณ์ ก็ใช้เวลาเพียง ๔๙ วันยังได้

เป็นนายกฯ 

ที่สำาคัญคนที่จะเข้ามาเป็นผู้นำา ต้องมีลีดเดอร์ชิปด้วย 

แต่ความเป็นลีดเดอร์ชิปนั้น เป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างเอง ไม่ว่า

ใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นผู้นำาพรรค...”

ถ้ายึดเอาตามคำาพูด “ทักษิณ” ในวันนั้น ดูราวกับว่า 

พรรคเพื่อไทยมีปัญหาเรื่อง ผู้นำาพรรคท่ีมี ลีดเดอร์ชิปมาตลอด 

วันนี้ “สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ออกไปสร้างไทย สร้าง

อนาคตของตัวเองแล้ว  

‘อุ๊งอิ๊ง’ จะเป็นนายกฯ

ไม่ใช่เพราะไม่มี “ภาวะผู้นำา”  

แต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มีไว้เพื่อ “สุดารัตน์” 

และในข้อเท็จจริง หัวหน้าพรรคพลังประชาชน-พรรค

เพื่อไทย ไม่จำาเป็นต้องมี “ลีดเดอร์ชิป” เพราะแทบทุกการ

ตัดสินใจ อยู่ภายใต้การบงการของ “ทักษิณ” และคนในตระกูล

ชินวัตร ทั้งสิ้น 

ลองไล่รายชื่อดูครับ 

สมัคร สุนทรเวช 

สมชาย วงศ์สวัสดิ์   

สุชาติ ธาดาธำารงเวช 

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

วิโรจน์ เปาอินทร์

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ล่าสุด ชลน่าน ศรีแก้ว 

คนเหล่านี้ แค่หมากที่ “ทักษิณ” ใช้เดินทางการเมือง

เท่านั้น 

บางคนถูกหักหลัง บางคนติดคุกแทน บางคนต้องหนีไป

ต่างประเทศ ก็ล้วนเป็นผลมาจากการรับใช้ “ทักษิณ” ทั้งสิ้น 

กรณีของ “สมัคร สุนทรเวช” ดูจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุด 

“ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ” นักการเมืองรุ่นลายคราม คน

ใกล้ชิด “สมัคร” พูดไว้เมื่อหลายปีก่อน 

“...คุณสมัครเคยบ่นให้ผมได้ฟังขณะที่ล้มป่วยบ่อยๆ ว่า 

ไม่เคยมีโทรศัพท์มาถามถึงบ้างเลย ทำาให้ผมเชื่อว่าคงหมายถึง                                                                              

คนแดนไกล หรือบางครั้งคุณสมัครยังเคยพูดในทำานองที่ว่า ทำา 

ไมถึงทำากันอย่างนี้ 

ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสมัครบ่นอยู่บ่อยครั้งนั้น คงทำาให้รู้สึก

ว่าเหมือนถูกหักหลัง เพราะขณะที่คุณสมัครป่วย โดยมีผมไป

เฝ้าไข้น้ัน ยังไม่เคยเห็นของเย่ียมหรือตัวแทนจากคุณทักษิณ และ

จนถึงขณะน้ีน้ันยังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากคุณทักษิณเลย...” 

ขนาดเวลาป่วยเขายังไม่สนใจ ไม่ถามสารทุกข์สุกดิบกันเลย 

ทำาเหมือนคนไม่รู้จัก ตัดขาดมิตรกัน จะใจจืดใจดำาไปหน่อยไหม...”

ภาพในอดีตมันเป็นแบบนั้น 

เพื่อไทย วานนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย “ชลน่าน ศรี

แก้ว” เป็นหัวหน้าพรรค ถามใจคนในเพื่อไทยว่า “หมอชลน่าน” 

มีภาวะผู้นำาพอสำาหรับตำาแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่ 

เก็บคำาตอบไว้ในใจครับ    

เพราะข้อเท็จจริงคือ “ทางผ่าน” 

แต่ ลีดเดอร์ชิป อยู่ที่ “อุ๊งอิ๊ง” ครับ 

การมาของ “หมอชลน่าน” ไม่ได้ทำาให้ทิศทางของเพื่อ

ไทยเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะไม่ได้เป็นผู้กำาหนดชะตากรรมของ

พรรค 

“อุ๊งอิ๊ง” ต่างหากที่ประกาศนโยบายใหม่ และทิศทางใหม่

ของเพื่อไทย 

“...เราต้องพยายามเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเรา ให้เรา

อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของ

ประชาชน จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย เทคโนโลยี

ผ่านไปอย่างมากมาย 

ขณะท่ีเรากำาลังพูดกัน นักวิทยาศาสตร์ท่ัวทุกมุมโลกกำาลัง                                                

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของโลก ดิฉันมองเห็นว่า                                                                        

คนไทยพลาดกระบวนการพัฒนาเหล่านั้น เด็กรุ่นใหม่ยังคิดว่า                                                                         

พวกเขาพลาดขบวนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวเข้ามา ขณะที่เทคโน                                                                          

โลยีก้าวผ่านไปเรื่อยๆ โดยที่พวกเขาไม่มีโอกาสคว้าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ

อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาส ภายใต้มิติการเมืองแบบ                                                                                     

น้ีทำาให้พวกเขามองไม่เห็นอนาคต ซ่ึงเป็นเรื่องยากมากสำาหรับ                                                                                   

พวกเขา คิดว่าพรรคเพื่อไทยอาจมีโอกาสได้เป็นพรรคการ 

เมืองหลักและเข้ามาแก้วิกฤตต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นการเมือง สังคมและวิกฤตโอกาสของคนรุ่นใหม่ จึงตอบ

รับเป็นที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

ตั้งใจอยากใช้ประสบการณ์ของคนเจนวายเข้ามาร่วม

กับพรรคเพื่อไทย เพื่อพัฒนาโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีความ

หวัง ความฝัน และทำาความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ดิฉัน

อยากปฏิรูป ๓ เรื่องหลักคือ ๑.ปฏิรูปการศึกษา เพราะการ

เข้าถึงเทคโนโลยีน้อยมาก ๒.ปฏิรูปเทคโนโลยี ต้องเข้าถึง

เทคโนโลยีให้มากกว่านี้ และ ๓.เราจะต้องส่งเสริมซอฟต์เพา

เวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลี บราซิล ญี่ปุ่น โดยเฉพาะ

เสรีภาพทางความคิด ดังนั้นผู้นำาของประเทศจะต้องมีหัวใจ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ดิฉันจะต้ังใจทำางานเต็มท่ีในฐานะท่ีปรึกษา แม้จะไม่ใช่

นักการเมือง แต่ขอมุ่งมั่นทำางานด้วยความตั้งใจจริงในฐานะ

คนไทยคนหน่ึง ในฐานะลูกของคุณพ่อท่ีไม่เคยลืมบุญคุณแผ่น

ดินไทย ไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่าน และคุณพ่อ

หวังว่าจะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้ง...”

การชู “อุ๊งอิ๊ง” แน่นอนว่านี่คือการแย่งฐานคนรุ่นใหม่

จากพรรคก้าวไกล 

และที่มากไปกว่านั้น นี่จะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อชิงเก้าอี้

นายกรัฐมนตรี โควตาพรรคเพื่อไทยในอนาคตอย่างแน่นอน

การเลือกตั้งครั้งถัดไปเกิดขึ้นแน่ๆ คือต้นปี ๒๕๖๖ 

“ยิ่งลักษณ์” เป็นนายกฯ ตอนอายุ ๔๔ ปี  

วันนี้ “อุ๊งอิ๊ง” ๓๕ ปีแล้ว เข้าคุณสมบัติการเป็นนายกฯ 

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำาหนดไว้ที่ ๓๕ ปีพอดี 

การเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งถล่ม

ทลาย และตั้งรัฐบาลสำาเร็จ “อุ๊งอิ๊ง” จะเป็นนายกฯ ที่อายุ

น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ ๓๗ ปี 

นี่คือเกมใหม่ที่ “ทักษิณ” แบออกมาแล้ว.

ข่าวตลาดล่าง

รายการเล่าข่าวโทรทัศน์

สารพัดเรื่องราวชาวบ้าน

เรื่องหวย สารพัด จัดการ

นิทาน นิยาย มากมายมี

ความรู้ ก้าวหน้า มีน้อย

ข่าวปล่อย ปะปน ป่นปี้

ฟังข่าวชาวประชาครานี้

ลอตเตอรี่มีราคามาแรง

กระแสสตรีนิยม 

เรียน บ.ก.นสพ.ไทยโพสต์

ว่ากันว่า ท่ามกลางกระแสสตรีนิยม แลสารพัดอื่นๆ นิยม

ยอดบุรุษสายลับรหัส ๐๐๗ ในโลกภาพยนตร์วงการบันเทิงควร

เป็นอื่นบ้างหรือไม่ แลอย่างไร Umberto Eco นักวิชาการชื่อก้อง

เคยตั้งประเด็นไว้พึงคิด ย่อง่ายๆ ว่า “James Bond ๐๐๗ ดำาเนิน

เรื่องเหมือนสมจริง แลฉายภาพถูกต้อง แม่นยำาตลอดต่อเนื่อง 

จนเราละเลยใส่ใจนานัปการสัมพันธ์” 

เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้แลสำาเร็จบันเทิงสมปรารถนา พึงยุติ

แค่นั้นหรือ ชีวิตจริงแลพาณิชย์ศิลป์ ต่อกันตรงไหน Jan Fleming 

ประพันธ์ มาบรรลุแลบรรจุเกินกว่า แปลกตรงแวดวงแฟนๆ 

ติดตาม ๐๐๗ มีอย่างต่อเนื่อง เหมือนอนาคตแลปัจจุบันยิ่งกว่า

แค่อดีตผู้ผลิต ตลอดจนอำานวยการสร้าง หัวเรี่ยวหัวแรง มิใช่

จำากัดแค่บุรุษสตรีก็เข้ามามีบทบาทสร้างสรรค์ ๐๐๗ เพื่อปัจจุบัน

กาลอนาคตด้วย

สตรีผู้อำานวยการสร้าง กล่าวในปี ค.ศ.๒๐๒๐ ใน Vericfty 

ทำาบทสัมภาษณ์ สนทนาว่า “๐๐๗ จักยังคงเป็นผู้ชายต่อไป 

เพราะผู้หญิงมีดีที่คุณค่ามากกว่ามาสวมบทผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้น” 

เธอพูดแลอำานวยการแบบสดุดี หรือชื่นชมอันใดกันเล่า สตรีนิยม 

๐๐๗ อย่างไร แลบทบาทผู้ชายแบบ ๐๐๗ คืออะไร สลับบทบาท

แทนกันแล้ว ๐๐๗ จักเหลือวงวาณิชย์ตลาดหรือไม่ ใครรู้จักทำา 

ใครจักมา ใครจักดู หากชีวิตจริงทุกอย่างเป็นไปได้สำาเร็จสารพัด

อื่นๆ นิยม เป็นเช่นไหนหนอ

หมายเหตุ : ขอสารภาพว่า Producer หรือโปรดิวเซอร์ทุก

วันนี้ ควรแปลเป็นไทยหรือไม่ อย่างไร เพียงไหน ก็จนด้วยเกล้า 

เพราะในวงการภาพยนตร์ไทยปัจจุบัน แต่ละเรื่องมีถึงผู้อำานวย

การสร้าง ผู้อำานวยการผลิต ขณะวงการเพลงก็มีโปรดิวเซอร์เป็น

ผู้ดูแลการผลิต ของแต่ละอัลบั้มก็ว่าได้ อันคุ้นตาแลเห็นมายาว 

นาน นับแต่เด็กแต่เล็ก คือ ผู้อำานวยการสร้างก็เลยลำาลองเหมา

ใช้ไปก่อน อาจผิดก็ได้ แลในปี ค.ศ.๒๐๒๑ No Time To Die จึง

ออกมาฉายในโรงภาพยนตร์ ล่าช้ากว่ากันหนึ่งปีครึ่ง!

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ James Bond ๐๐๗ จะพบประโยค

หน่ึงท่ีมักกล่าวถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้เสมอ นั่นคือ “เอ็มไอซิกซ์                                                                                

ทำางานรับใช้ควีน” บทในหนังไม่ได้บอกว่า รับใช้สหราชอาณา 

จักร หรือ Great Britain หรืออังกฤษนะครับ ฉะนั้นที่สุดแล้ว ใน 

James Bond ๐๐๗ ยังเป็นที่ ๑ เสมอครับ

พฤษภาทมิฬ-ตุลาหฤโหด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

๖ ตุลา ๑๙ ถูกขบวนการล้มเจ้านำามาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อ

ก่อให้เกิดการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ให้ได้ ผ่านไป ๔๕ ปีแล้ว 

แต่สถาบันกษัตริย์ก็ยังอยู่ยั้งยืนยงคู่ประเทศไทย ๖ ตุลา ๒๕๖๔ 

กะปิบูดพยายามที่จะใช้ม็อบทะลุแก๊สเป็นทัพหน้าเพื่อก่อให้เกิด

เดินตามรอย‘พ่อแม้ว’

จำานวนผู้เข้าร่วมม็อบพันธมิตรฯ และ กปปส.ยิ่งอยู่บนถนนนาน 

จำานวนผู้เข้าร่วมยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงขนาดมีการสลับเวรดูแลบ้าน

กับเข้าร่วมม็อบ แต่ม็อบราษฎรยิ่งม็อบก็ยิ่งน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเดินหน้า การปลุกระดมล้ม

ล้างรัฐบาล ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ มิใช่หนทางที่ถูกต้อง บรรดา

คนเดือนตุลา.ทั้ง ๖ และ ๑๔ ที่วันนี้หลอมเข้าด้วยกันนั้นมีความ

ปรารถนาร่วมกัน นั่นก็คือต้องการชัยชนะที่วันนั้นแพ้หมดรูป แต่

ก็เป็นการกระทำาเพื่อตัวเอง ไม่ใช่ทำาเพื่อชาติและประชาชน ดัง

นั้นสมควรที่จะปล่อยวางเหตุการณ์ในอดีตให้หมด อย่าเอามา

ปลุกระดมเพื่อความต้องการของตน โดยเฉพาะคนรุ่นหลังที่ไม่

อยู่ในเหตุการณ์เช่นกะปิบูด

แล้วต้องยอมรับความจริงที่ว่า ม็อบทะลุแก๊สทำาเพื่อความ

สนุกสนานมากกว่าอุดมการณ์การเมือง

โกโบราณ

 

เรื่องนี้ผมเคยเขียนถึงไปหลายครั้งแล้ว บางครั้งต้องยอม 

รับกันแบบแฟร์ๆ ครับ ไม่ควรคิดแค้นอะไรกันอีก ช่วง ๑๔ หรือ 

๖ ตุลา. ก็รับรู้กันครับว่า ราชอาณาจักรไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ 

ถ้าคอมมิวนิสต์ชนะ ไทยก็สูญสิ้นความเป็นราชอาณาจักร แต่จะ

เป็นสังคมนิยมไทยแลนด์แทน 

ในอดีตเมื่อมีความพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งก็หมายถึงล้มล้างสถาบัน

พระมหากษัตริย์ แต่ทำาไม่ได้ ก็ไม่ควรโกรธแค้นอะไรกันอีกครับ 

และคนเดือนตุลา.ส่วนใหญ่มีสปิริตพอ แต่จะมีส่วนหนึ่งที่ยังคิด

แค้นและแอบอยู่ข้างหลังเด็ก พยายามจะล้มล้างอีกครั้ง แต่ไม่

สำาเร็จหรอกครับ เพราะสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย

เป็นไปวันวัน

 * เมื่อวานบ่ายฝนตกหนักมาก

ฟ้าว้ากรัวรัวครืนครืนไหว

นานหน่อยหยุดแล้ว แล้วไป

เงียบกริบไร้กระทั่งลมริน

 * เมื่อเช้านี้ฟ้าครึ้มฝนปรอย

แลหงอยหงอยรับอรุณเหงาถวิล

พอสายแดดออกอุ่นชีวิน

มาบัดนี้ดินฉ่ำาน้ำาฝนโปรย

 * สามสี่ปีก่อนนั้นว่ากูแน่

ยังไม่แก่ทำาได้หลายอย่างโหวย

สองสามปีมานี้เริ่มโอดโอย

สังขารโรยโรคร้ายมารุมแรง

 * ฤดูกาลปลายฝนสู่ต้นหนาว

เป็นคราวคราวเสมอมิหน่ายแหนง

ฤดูกาลชีวิตการเปลี่ยนแปลง

ย่อมสำาแดงดั่งนี้ความเป็นไปฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

แพทองธาร ชินวัตร
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
รวบหนุ่มพร้อมอาวุธปืนสงคราม-ยาบ้าเพียบ

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2564 ที่กองบัญชาการตำารวจภูธร

ภาค 4 จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับ

กุนนายเอกชัย ตั้งสมบูรณ์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 804 ม.7 ต.ผาอินทร์แปลง 

อ.เอราวัณ จ.เลย พร้อมของกลาง, อาวุธปืนเอ็ม 16 จำานวน 1 กระบอก, อาวุธ

ปืนเล็กเอเค 47 จำานวน 2 กระบอก, อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. (อูซี) จำานวน 

1 กระบอก, อาวุธปืนกลมือ ขนาด 11 มม. จำานวน 1 กระบอก, อาวุธปืนยาว (ลูก

กรด) ขนาด .22 มม. จำานวน 1 กระบอก, อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ (ลูกกรด) ขนาด 

.22 มม. จำานวน 1 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .357 มม. รูเกอร์ จำานวน 1 

กระบอก, อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .40 มม. จำานวน 1 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้นขนาด 

.45 มม. จำานวน 1 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้น (ไทยประดิษฐ์) ขนาด .38 มม. จำานวน 

1 กระบอก, กระสุนปืนขนาด .22 แมกนัม จำานวน 9 นัด, กระสุนปืนขนาด .45 

จำานวน 55 นัด, กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำานวน 50 นัด, กระสุนปืนอาก้า ขนาด 

7.62 มม. จำานวน 40 นัด, กระสุนปืนเอ็ม 16 ขนาด 5.56 มม. (กระสุนจริง) จำานวน 

103 นัด, กระสุนปืนเอ็ม 16 ขนาด 5.56 มม. (กระสุนซ้อม) จำานวน 15 นัด, กระสุน

ปืนขนาด .40 จำานวน 43 นัด, กระสุนปืนขนาด .357 จำานวน 11 นัด, ลำากล้อง

ลดเสียง (สเตนเลส) จำานวน 1 ชิ้น, ลำากล้องลดเสียง (สีดำา) จำานวน 1 ชิ้น, ยาบ้า 

จำานวน 181 เม็ด  และยาไอซ์ น้ำาหนัก 4.18 กรัม ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมตัว

ได้ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่ ม.7 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย จากการตรวจ

สอบประวัติผู้ต้องหาทราบว่า เมื่อ พ.ศ.2560 เคยถูกพิพากษาจำาคุก 4 ปี 6 เดือน 

ในข้อหาจำาหน่ายยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) และครอบครองอาวุธปืนโดย

ผิดกฎหมาย และได้รับอภัยโทษ พ้นโทษออกจากเรือนจำาเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2563 มี

พฤติการณ์ชอบใช้อาวุธปืนมาข่มขู่ชาวบ้านจนหวาดกลัว เบื้องต้นทำาการสืบสวนหา

เส้นทางของอาวุธปืนว่าผู้ต้องหาได้มาจากไหน มีสะสมจำานวนมากเพื่ออะไร โดยไม่

ตัดประเด็นการเชื่อมโยงการเมืองท้องถิ่นไป 

เมืองคอนจับนักพนัน 5 คนเล่นไม่กลัวแพร่โควิด

นครศรีธรรมราช • เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าพื้นที่ 

จ.นครศรีธรรมราชจะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ แต่

ก็ยังมีการลักลอบเล่นการพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่กลัวการติดเชื้อ

โควิด โดยเมื่อเย็นวันที่ 27 ต.ค.64 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช 

ได้สั่งการให้นายประสงค์ จันทร์หยู ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช นำากำาลังเจ้า

หน้าที่ อส.ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช บุกไปจับกุมการ

ลักลอบเล่นการพนันไพ่รัมมี่ที่ข้างบ้านเลขที่ 40 หมู่ 11 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อกำาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึง พบนักพนัน 5 คนกำาลัง

ล้อมวงเล่นการพนันไพ่รัมมี่ บางคนไม่สวมแมสก์ จึงเข้าทำาการจับกุมนักพนันทั้ง 5 

คน พร้อมไพ่ของกลางและเงินสด 2,720 บาท คุมตัวนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้าง

กลาง เพื่อดำาเนินคดีในข้อกล่าวหาร่วมกันเล่นการพนัน (ไพ่รัมมี่) เอาทรัพย์สินกันโดย

ผิดกฎหมาย และทำาการชุมนุมมั่วสุมกันเสี่ยงต่อการระบาดของโรค อันเป็นการฝ่าฝืน

ข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (2)

โควิดอำานาจเจริญขาลงบวก 2 รายไร้ตาย 

อำานาจเจริญ • วันที่ 28 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัด

อำานาจเจริญ ข้อมูลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญว่า มีผู้ป่วยยืนยัน

เพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายนอกจังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่

เสี่ยง ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำานวน 

3,003 ราย แยกเป็นติดเชื้อภายนอกจังหวัดอำานาจเจริญ จำานวน 2,736 ราย ติด

เชื้อภายในจังหวัดอำานาจเจริญสะสม จำานวน 257 ราย กำาลังรักษา จำานวน 62 ราย 

ที่โรงพยาบาลทั้ง 62 ราย มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำานวน 9 ราย รวมหายป่วยระลอก 3 

จำานวน 2,916 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม จำานวน 25 ราย คือ ที่ 

อ.เสนางคนิคม จำานวน 3 ราย, อ.พนา จำานวน 5 ราย, อ.เมืองอำานาจเจริญ จำานวน 

6 ราย อ.ชานุมาน จำานวน 4 ราย อ.หัวตะพาน จำานวน 3 ราย, อ.ลืออำานาจ จำานวน 

1 ราย และ อ.ปทุมราชวงศา จำานวน 3 ราย นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดอำานาจเจริญได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศจังหวัดอำานาจเจริญ เรื่อง 

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ฉบับที่ 17 และประกาศจังหวัดอำานาจเจริญ เรื่อง มาตรการรองรับการเปิดประเทศ

ของจังหวัดอำานาจเจริญ รวมถึงให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ในการประกาศ

จังหวัดอำานาจเจริญ เรื่อง กำาหนดมาตรการ ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในงานประ

เพณีฮีตสิบสองและงานประจำาปีจังหวัดอำานาจเจริญ ประจำาปี 2564 ซึ่งกำาหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 อีกด้วย.
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จับเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติ

กรุงเทพฯ • เจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุม 2 

เครือข่ายขบวนการลักลอบขนแรงงานผิด

กฎหมายข้ามชาติ โดยได้ลอบขนชาวโรฮีน

จาจำานวนมากมาควบคุมไว้ ในดินแดนรัฐ

ปะลิส ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 58 ทำาการ

ทารุณกรรมและฝังศพผู้เสียชีวิตที่หนีเข้า

เมืองผิดกฎหมาย

วันที่ 28 ต.ค.64 พล.ต.อ.รอย อิงค

ไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ฐานะผู้อำานวยการศูนย์

พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ผอ.ศพดส.ตร., 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฐานะ

รอง ผอ.ศพดส.ตร., พล.ต.ท.นิธิธร จินตกา

นนท์ รอง ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่จากกงสุล

ประเทศเมียนมาและประเทศมาเลเซีย, NGO 

เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ศพดส.ตร. ร่วม

แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับอิน                                         

เตอร์ โพลของประเทศมาเลเซีย 2 ราย ของ

ขบวนการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย 

ผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย โดย

ลักลอบขนโรฮีนจาไปมาเลเซีย
มีการทารุณกรรมและฝังศพของผู้ที่ลักลอบ

เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างพัก

อาศัยชั่วคราวในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 

29 พ.ย.58

พล.ต.อ.รอยเปิดเผยว่า จากกรณีที่ 

ทางการมาเลเซีย โดยสถานเอกอัครราชทูต

มาเลเซียประจำาประเทศไทย ได้มีคำาร้องผ่าน

กระทรวงการต่างประเทศ ร้องขอให้ทางการ

ไทยส่งตัวบุคคลสัญชาติไทย จำานวน 4 ราย 

เป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนย้ายแรงงาน

โดยผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้

ดำาเนินการจับกุมไปแล้วจำานวน 1 ราย เมื่อ

วันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา

พล.ต.อ.รอยกล่าวต่อว่า พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ 

ศพดส.ตร.ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนกรณี

ดังกล่าว โดยได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เขมรินทร์ 

พิสมัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวน เจ้า

หน้าที่ฝ่ายสืบสวน ทำาการติดตามจับกุมผู้

ต้องหาตามหมายจับที่เหลืออีกจำานวน 4 ราย 

เพื่อนำาตัวผู้ต้องหาดังกล่าวส่งไปดำาเนินคดีที่

ประเทศมาเลเซียตามคำาร้องขอดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ชุดปฏิบัติการ

สืบสวน ศพดส.ตร.ได้ทำาการจับกุมผู้ต้องหา

ชาวไทยที่ ได้ถูกออกหมายจับจากศาลอาญา 

เลขที่ 228 และ 235/2564 ลงวันที่ 16 มิ.ย.64 

จากกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย คือ นาย

อรุณ แก้วฝ่ายนอก อายุ 27 ปี และนายบุญ

เย็น เนสะแหละ อายุ 56 ปี ซึ่งสามารถจับกุม

ตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในพื้นที่ สภ.ควนโดน 

จ.สตูล และ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้

ต้องหาทั้งสองรายอยู่ ในขบวนการลักลอบ

ขนย้ายแรงงานข้ามชาติ ลักลอบขนเอาชาว

โรฮีนจาจำานวนมากมาควบคุมไว้ ในดินแดน

รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 58 ซึ่งได้

มีการทรมานและเฆี่ยนตีแรงงานชาวโรฮีนจา

จนบางส่วนเสียชีวิต และถูกฝังไว้ในหลุมใกล้

กับบริเวณที่ถูกกักขัง

ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์เปิดเผยว่า กรณี                                                           

ดังกล่าวเป็นการกระทำาแบบขบวนการ คล้าย 

คลึงกับกรณี พล.ท.มนัส คงแป้น แต่ไม่ใช่

เครือข่ายเดียวกัน เพราะในปัจจุบันขบวนการ

ลักลอบขนแรงงานเถื่อนมีจำานวนมาก ทาง

ตำารวจจึงต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ                                                                

บูรณาการกวาดล้าง ท้ังน้ีตำารวจพร้อมด้วยกระ 

ทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะ

เริ่มตรวจสอบโรงงานต่างๆ ในวันที่ 29 ต.ค.นี้

เป็นต้นไป จึงอยากฝากถึงเจ้าของโรงงาน

อย่าให้มีการใช้แรงงานบังคับโดยเด็ดขาด 

หากตรวจพบจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ ทางเจ้าหน้าที่จะไป

รับตัวเหยื่อคนไทยที่ถูกหลอกไปทำางานคอล

เซ็นเตอร์, โรแมนซ์สแกม ในพื้นที่ประเทศ

กัมพูชา จำานวน 46 ราย โดยทางการกัมพูชา

ได้ประสานส่งตัวเหยื่อทั้งหมดมาทางด่าน 

จ.สระแก้ว ซึ่งทางตำารวจจะดำาเนินการช่วย

เหลือต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ได้ขอ

อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว 10 ราย ซึ่ง

อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำาเนินคดี

สำาหรับคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 

9 ราย จับกุมได้แล้ว 3 ราย คือ นายเจ๊ะปา 

ลาปีดี อายุ 54 ปี หัวหน้าขบวนการ, นาย

อรุณ แก้วฝ่ายนอก อายุ 27 ปี และนายบุญ

เย็น เนสะแหละ อายุ 56 ปี อยู่ในเรือนจำา 

1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ส่วนอีก 4 ราย

ยังอยู่ระหว่างหลบหนี ซึ่งทั้งหมดถูกดำาเนิน

คดีในข้อหาลักลอบนำาเข้าแรงงานต่างชาติ 

ทั้งนี้ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดย ศพดส.

ตร.จะได้มีการประสานงานกับทางการ

มาเลเซียผ่านอัยการสำานักงานต่างประเทศ 

สำานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

พิษณุโลก • พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้

ช่วย ผบ.ตร. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 

ปิดคดีการสอบสวนความผิดวินัยอดีตผู้กำากับ

โจ้ พร้อมพวก 7 คน สรุปสำานวนผิดวินัยร้าย

แรง สั่งไล่ออกจากราชการ ขณะที่ผู้ต้องหา

ทั้ง 7 รายให้การปฏิเสธ  

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 ต.ค.64 ที่

ตำารวจภูธรภาค 6 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้าย

แรง คดี “ผกก.โจ้” กับพวกเป็นครั้งสุดท้าย 

หลังจากที่ ได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น

แล้ว พิจารณาลงมติชี้มูลความผิดทางวินัย 

สรุปสำานวนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ลงโทษ

ไล่ออกจากราชการ สรุปสำานวนเพื่อเสนอ 

ผบ.ตร.พิจารณาสั่งการ

พล.ต.ท.สราวุฒิกล่าวว่า ขณะนี้การ

สอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงของอดีตผู้กำากับ                                                           

โจ้ พร้อมพวกรวม 7 คน ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดย

ทางคณะกรรมการสอบสวนได้เร่งรัดดูแลการ

สอบสวนอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด รวม

ใช้เวลา 60 วันจากกำาหนด 180 วัน และยืน 

ยันว่าทางคณะกรรมการสอบสวนทำางานบน

พื้นฐานข้อเท็จจริง แสดงให้เห็นว่าทำาหน้าที่

ข้าราชการตำารวจ ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย

เองก็เป็นอดีตตำารวจ และทุกขั้นตอนการสอบ  

สวนทำาอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อพิทักษ์

สิทธิ์ ช่วยรักษาคุณธรรมให้กับองค์กรตำารวจ 

ไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำาความผิดแต่อย่างใด

ขณะท่ีผลจากการสอบสวนผู้ต้องหาท้ัง                                                                     

7 ราย ยังยืนยันให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เกี่ยวความผิดวินัย นั่นถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้อง 

หาที่สามารถกระทำาได้ โดยหลังจากนี้จะสรุป

สำานวนคดีฐานความผิด คือผิดวินัยร้ายแรง 

ต่อผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย เพื่อนำาเสนอต่อผู้บังคับ

บัญชาที่ทำาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ชุดนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านพิจารณาว่าเห็นพ้องตาม

สำานวนหรือไม่ และหลังจากนั้นให้พิจารณาคำา

สั่งในการปลดออกจากราชการตำารวจต่อไป.

มุกดาหาร • ศาลมุกดาหารสั่งจำาคุก 

“ลุงพล” ประทุษร้ายนักข่าว 2 เดือน 

ปรับ 1 หมื่น รับสารภาพลดกึ่งหนึ่ง 

ชันสูตรบาดแผลไม่ร้ายแรง นำาเงินค่า

เสียหายวางศาล ให้รอลงอาญากำาหนด 

1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 

28 ต.ค.2564 ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร 

ศาลนัดฟังคำาพิพากษาคดีที่พนักงาน

อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายไชย์พล 

วิภา จำาเลย ในความผิดข่มขืนใจผู้อื่น

ให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการใด หรือ

จำายอมต่อสิ่งใด โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิด

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อ

เสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือโดยใช้

กำาลังประทุษร้าย

จากกรณีวันที่ 19 ม.ค.64 นาย

ไชย์พล วิภา จำาเลย เข้าแย่งไมค์สื่อ

ทีวีดิจิทัลช่อง 34 อมรินทร์ทีวี ซึ่งผู้สื่อ

ข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าเข้า

มาทำาหน้าที่รายงานข่าวตามปกติ หลัง

จากนั้น นายไชย์พล วิภา ได้ โผเข้าใส่

ก่อนทุบหลัง 2 ครั้ง พร้อมกับผลักไหล่ 

ก่อนที่จะพยายามบีบคอและกระชาก

หน้ากากอนามัยออก

ชั้นพิจารณาจำาเลยให้การรับ

สารภาพ

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐาน

แล้ว จึงพิพากษาว่าจำาเลยมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.) 

มาตรา 309 วรรคแรก, 391 เป็นการ

กระทำากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย

บท ให้ลงโทษในความผิดฐานข่มขืน

ใจผู้อื่นให้กระทำาการใดโดยใช้กำาลัง

ประทุษร้าย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด 

ตาม ป.อ.มาตรา 90 จำาคุก 2 เดือน 

ปรับ 10,000 บาท

จำาเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง

หนึ่ง คงจำาคุก 1 เดือน และปรับ 5,000 

บาท

พิเคราะห์ผลการชันสูตรบาดแผล

ผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้าย

แรง และจำาเลยได้ลุแก่โทษโดยนำาเงิน

ค่าเสียหายมาวางศาล จึงให้ โอกาสแก่

จำาเลยโดยรอการลงโทษจำาคุกมีกำาหนด 

1 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 56 หากจำาเลยไม่

ชำาระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ.มาตรา 

29, 30

ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำาคุกใน

คดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่น ในคดีดังกล่าว

ยังไม่มีคำาพิพากษา จึงยกคำาขอในส่วนนี้

หลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารได้

อ่านคำาพิพากษา นายสมเกียรติ โรจนวร 

กมล ทนายความ ได้ออกมาเปิดเผยกับ

กลุ่มยูทูบเบอร์ที่มาให้กำาลังใจว่า ลุงพล

ไม่กังวลใจ มีสีหน้าปกติ ผลพิพากษา

คดีทำาร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทร์ (นาย

นภัส ประณีตพลกรัง) ผลพิพากษาเดิมที

สั่งปรับ 10,000 บาท จำาคุก 1 เดือน 

รับสารภาพมีการเยียวยา ลดโทษปรับ 

5,000 บาท ส่วนโทษจำารอลงอาญา 1 ปี

ด้านนายนภัส ประณีตพลกรัง 

หรือฟ้า ที่ถูกร้าย ให้สัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์บอกว่า ตนพอใจและเคารพ

การตัดสินของศาลจังหวัดมุกดาหาร 

ส่วนจะฟ้องร้องนายไชย์พลต่อนั้นคงไม่

ฟ้องแล้ว.

ศาลจำาคุก‘ลุงพล’

2เดือนปรับ1หมื่น

คดีทำาร้ายนักข่าว

ไล่ออกอดีตผกก.โจ้-พวก7คนผิดร้ายแรง

สกัดกั้นยึดจยย.8คันริมโขง

ส่งตามใบสั่งชาติเพื่อนบ้าน

นครพนม • กกล.สุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้น

ยึด จยย.8 คัน ก่อนจะข้ามชายแดนริม

แม่น้ำาโขง จัดส่งตามออเดอร์ฝั่งเพื่อนบ้าน 

ชี้รถยนต์ต้องโตโยต้า มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า

เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดปฏิบัติการกอง

ร้อย.QRF (Quick reaction force) คือหน่วย

ตอบโต้เร็วฯ กองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล.ฯ) 

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มขบวนการ

ค้ารถข้ามชาติกำาลังเตรียมรถ จยย.จำานวน

หลายคัน เพื่อจะนำาข้ามไปยังฝั่งประเทศ

เพื่อนบ้าน ภายในห้วงเวลา 20.00-24.00 

น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พ.อ.สุคนธ

รัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.กองบังคับการควบคุมที่ 1 

กองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี จึงสั่งการให้ ร.อ.นฤ

ดล อุตม์สีขันธ์ ผู้บังคับกองร้อย QRF. กอง

ร้อย.QRF บูรณาการจัดชุดปฏิบัติการสนธิ

กำาลังร่วมกับ สน.เรือธาตุพนม, ตชด.235, 

ฝ่ายปกครอง, กำานัน, ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุด

ปฏิบัติการซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าว

ครั้นเมื่อเวลาล่วงเลยเที่ยงคืน ย่าง

เข้าสู่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ชุดปฏิบัติ

การได้ตรวจการณ์เห็นเรือกีบหางยาวติด

เครื่องยนต์ จำานวน 3 ลำา แล่นอยู่ห่าง

จากริมฝั่งแม่น้ำาโขง ระยะทางประมาณ 

50-70 เมตร แล้วดับเครื่อง ปิดไฟ ปล่อย

ให้ เรือไหลตามแรงน้ำาจากทิศเหนือลง

มายังทิศใต้เพื่อต้องการลอยเข้าอาณาเขต

ประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงส่องไฟฉาย

ตรวจสอบ ปรากฏว่าเป็นกลุ่มขบวนการ

ค้ารถข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ภายใน

เรือมีรถ จยย.จำานวนหลายคัน และผู้ต้อง

สงสัยภายในเรืออีกหลายคน เมื่อทางกลุ่ม

ขบวนการเห็นแสงไฟฉายของเจ้าหน้าที่จึง

สตาร์ทเครื่องยนต์เรือหางยาวหนีไป โดย

ลำาที่ 1 และลำาที่ 2 ขับเรือหนีไปทางหัว

เกาะกลางแม่น้ำาโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า 

และสามารถข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้

สำาเร็จ ส่วนลำาที่ 3 เครื่องเรือสตาร์ทไม่ติด 

กลุ่มขบวนการจึงได้พายเรือไปเทียบที่บ้าน

ดอนนางหงส์ท่า บริเวณกึ่งกลางของดอน 

แล้วรีบทิ้งเรือวิ่งหนีขึ้นท่าไป ชุดปฏิบัติการ

ได้ประสาน สน.เรือธาตุพนม เพื่อลากเรือ

ของกลุ่มคนร้ายมาดำาเนินการตรวจสอบ

ภายในเรือพบรถ จยย.จำานวน 8 คัน 

คือ 1.ฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำา 2.ฮอนด้า 

เวฟ สีน้ำาเงิน-ดำา 3.ฮอนด้า เวฟ สีน้ำาเงิน 

4.ฮอนด้า เวฟ สีน้ำาเงิน-ขาว 5.ฮอนด้า เวฟ 

สีแดง 6.ฮอนด้า เวฟ สีดำา-ขาว 7.ฮอนด้า 

เวฟ สีน้ำาเงิน และ 8.ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

สีเทา ทั้งหมดถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียน 

พร้อมเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์อีก 1 ลำา

ชุดปฏิบัติการจึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้

ใดสงสัยว่าเป็นเจ้าของรถ จยย.ทั้ง 8 คัน                                                      

สามารถนำาหลักฐานไปยื่นเพื่อขอรับรถคืน                                                                

ได้ที่ สน.เรือธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นคร 

พนม หรือประสานทางหน่วยงานทหารได้

ทาง ร.อ.นฤดล อุตม์สีขันธ์ ผู้บังคับกอง

ร้อย QRF. กองร้อย.QRF เบอร์ โทรศัพท์ 

09-3782-2055 เพื่อเป็นการอำานวยความ

สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน

สำาหรับขบวนการค้ารถข้ามชาติจะ

รับออเดอร์จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดย

รถยนต์ยอดนิยมสุดฮิตคือยี่ห้อโตโยต้า 4 

ประตู ยกสูง ส่วนรถ จยย.ต้องการยี่ห้อ

ฮอนด้า โดยเจาะจงต้องเป็นรุ่นเวฟเท่านั้น 

ถ้าไม่มีรถตามที่ต้องการค่อยหันมาเอายี่ห้อ

อื่นแทน.

ตำ�รวจภูธรภ�ค 4 จ.ขอนแก่น รวบหนุ่มเมืองเลยที่เพิ่งพ้นโทษ พร้อมอ�วุธปืนสงคร�มกว�่ 20 ร�ยก�ร และย�บ้�อีกจำ�นวนม�ก ตำ�รวจแจ้ง 

4 ข้อห�หนัก พร้อมตั้งประเด็นเชื่อมโยงก�รเมืองท้องถิ่น.
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7บทความ

ประชุมผู้นำ�อ�เซียน

ที่ ไร้เง� มิน อ่อง หล่�ย
าพนี้ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับ

การประชุมสุดยอดของผู้นำาอาเซียนปีนี้ (ครั้งที่ 

38-39) ไม่เชิญผู้นำาจากเมียนมา หนึ่งในสมาชิก

จึงกลายเป็นการประชุม 10 ลบ 1 

ท่ามกลางคำาถามมากมายว่าอนาคตของอาเซียนจะเป็น

อย่างไร

การตัดสินใจที่จะ “ลงโทษ” พลเอกอาวุโส มิน อ่อง 

หล่าย ของเมียนมาครั้งนี้จะนำาไปสู่มาตรการที่เข้มข้นกว่านี้หรือ

ไม่

การไม่เชิญผู้นำารัฐบาลทหารของเมียนมามาร่วมประชุม 

และตัดสินใจเชิญ “ตัวแทนที่ไม่มีนัยทางการเมือง” (คือปลัด

กระทรวงต่างประเทศ) มาร่วมประชุมแทนนั้นจะเป็นเพียงก้าว

แรกของมาตรการที่เข้าข่าย “จากเบาไปหาหนัก” หรือไม่

สิ่งที่อาเซียนไม่เคยคิดจะทำาคือ การอัปเปหิสมาชิกออก

จากองค์กร

แต่เมื่อเกิดเรื่องกับ มิน อ่อง หล่าย ครั้งนี้ สิ่งที่เคยคิด

ว่าไม่น่าจะเกิดก็อาจจะกลายเป็นประเด็น “สงสัยจะต้องนำามา

พิจารณา” เสียแล้ว

หรือ มิน อ่อง หล่าย จะตัดสินใจ “ชนแหลก” นั่นคือ

ไม่แคร์ว่าอาเซียนอีก 9 ประเทศ จะรวมหัวกันคว่ำาบาตรตน

อย่างไร

มิน อ่อง หล่าย อาจจะกำาลังคิดถึงทางออกสุดขั้ว นั่นคือ

การปิดประเทศเมียนมาอีกครั้งหนึ่ง อยู่แบบที่พม่ายุคสมัย นาย

พลเน วิน ทำามาแล้วจนถึงตาน ฉ่วย

ถ้าคิดอย่างนั้น มิน อ่อง หล่าย ก็จะต้องเผื่อทางหนีทีไล่

เอาไว้

อาจจะต้องพึ่งพาจีนและรัสเซียเป็นหลัก

แต่จีนเองก็ใช่ว่าจะเห็นพ้องกับวิถีแบบ “ปิดบ้านปิด

เมือง” แบบที่เกาหลีเหนือทำา

เพราะจีนวันนี้ ไม่ใช่จีนยุคเก่าที่วางอุดมการณ์ทางการ

เมืองเหนือข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตรงกันข้าม เราจะเห็น สี จิ้นผิง เน้นความสำาคัญของ

แนวทาง “พหุภาคี” และการผลักดันให้เกิดการค้าการขาย

ระหว่างกันมากขึ้นด้วยซ้ำาไป

ดังนั้น หาก มิน อ่อง หล่าย คิดจะพึ่งพาจีนเพื่อจะต้าน

อิทธิพลจากสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่เขากล่าวหาว่าได้รับแรงกดดัน

จากโลกตะวันตกอีกทอดหนึ่ง ก็แปลว่าจะต้องพร้อมกลายเป็น 

“สุนัขหัวเน่า” ในเวทีระหว่างประเทศ

เอกสารที่ผมนำามาแสดงให้เห็นนี้สะท้อนถึงจุดยืนของ มิน 

อ่อง หล่าย ต่ออาเซียน 1 วันก่อนเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำา

อาเซียน

แถลงการณ์นี้อ้างว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน

การที่ประธานอาเซียนปีนี้ (บรูไน) อ้างมติของที่ประชุมของ

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าจะ

เชิญตัวแทนที่ไม่ฝักใฝ่การเมือง (non-political representative) จาก

เมียนมานั้น รัฐบาลทหารพม่าถือว่าไม่ใช่มติเอกฉันท์

คำาว่าเอกฉันท์คือ consensus ซึ่งเป็นศัพท์แสงที่อาเซียนใช้

เป็นหลักปฏิบัติตลอด

รัฐบาลทหารเมียนมา (SAC) อ้างว่าเมื่อการตัดสินวันนั้น

กาแฟดำ
ภ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. บัดนี้ 

ฤดูกาลแสวงหาผ้าของภิกษุผู้อยู่จำาพรรษาในเขตวัดวา

อารามตลอดไตรมาส (๓ เดือน) ได้เกิดขึ้นแล้ว

แต่ต่อนี้ ไปจนถึง ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ นับเป็นเวลา 1 เดือน 

นับตั้งแต่วันปวารณาออกพรรษา เราจะได้เห็น.. ได้ยิน เรื่องการ

ทอดผ้าป่า.. การถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆ 

ทั่วประเทศ ดังที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบกันมา จนปรากฏเป็น

ประเพณีของชาวไทยส่วนใหญ่

การได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดถวายผ้ากฐิน นับ

เป็นความประสงค์ของอุบาสก-อุบาสิกาในพุทธศาสนา ด้วยเชื่อมั่น

ว่า มีอานิสงส์ยิ่ง มีผลยิ่ง ต่อครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ถวายผ้ากฐินและ

บริวารแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี.. ประพฤติชอบในวัดวาอารามนั้นๆ 

ที่ตนเองและหมู่คณะมีศรัทธา...

จึงแสวงหาวัดวาอารามที่มีภิกษุประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

ตรงตามพระธรรมวินัย.. มีความมุ่งมั่นศึกษาใส่ใจในหลักธรรม

คำาสั่งสอน เพื่อน้อมนำาสู่การอบรมจิตภาวนา.. ตามหลักวิปัสสนา

กรรมฐาน.. เป็นเป้าหมายแห่งการน้อมถวายผ้ากฐินและบริวาร..

การถวายผ้ากฐิน.. เป็นกาลทาน.. ที่ชาวพุทธให้ความสำาคัญ

เป็นพิเศษ ดังที่ได้เห็นรูปแบบการจัดทำาผ้าขาวให้มีปริมาณเพียงพอ 

เพื่อการกรานกฐินได้ พร้อมบริวารครบถ้วนในทุกเรื่อง อันควรแก่

การบำารุงประโยชน์แก่คณะสงฆ์ในอาวาสนั้นๆ.. เพื่อเป็นอานิสงส์

แก่ผู้กระทำาที่จะได้ถึงบุญกุศล อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อฝ่ายเจ้าภาพผู้

น้อมถวายผ้ากฐินและบริวาร...

จากความถูกต้อง ตรงตามหลักพระธรรมวินัย และความ

สวยงามในรูปแบบพุทธประเพณี จึงได้เห็นความรื่นเริง มีความสุข

ของชาวพุทธ ที่ได้เดินทางไปร่วมงานทอดถวายผ้ากฐินตามวัดวา

อารามต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งมี

กฎ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่ทรงพุทธบัญญัติไว้ ที่ขีดกรอบไว้เป็น

จำาเพาะในทั้งฝ่ายทายก/ผู้ถวาย และปฏิคาหก/ผู้รับผ้าป่า ต้องมี

คุณสมบัติอย่างไร.. มีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อความสำาเร็จในสิทธิ์อัน

ควรแก่การทอด/ถวายผ้ากฐินและรับผ้ากฐิน.. เพื่อการกรานกฐิน.. 

ซึ่งพุทธบริษัทควรศึกษาให้รู้เข้าใจว่า อะไรควร.. มิควร.. ทำาได้.. 

ทำามิได้... มีประโยชน์ถูกต้องโดยธรรมหรือไม่...

จึงควรศึกษา.. เรียนรู้ให้เข้าใจตามหลักธรรมคำาสั่งสอนใน

พระพุทธศาสนา จะได้ไม่หลงไปเข้าใจในสิ่งที่ ไม่ควร.. ว่าควร ดัง

ที่มีความหลงเชื่อว่าควรถวายเงินทองแทนการถวายผ้าขาวตาม

สิทธิ์ที่พุทธบัญญัติให้กระทำา...

ดังที่ได้เห็นการให้ความสำาคัญกับการถวายปัจจัย (เงินทอง

ของมีค่า) ตามวัดวาอารามต่างๆ ป่าวประกาศกันจนเอิกเกริก ให้

น่ารังเกียจ.. ว่า วัดนี้ทอดกฐินได้เงินเท่านั้น.. วัดนั้นทอดกฐินได้

เงินทองเท่านี้..

จนชาวพุทธจำานวนไม่น้อยพากันเข้าใจไปว่า การถวายเงิน

ทองเป็นเรื่องจำาเป็นที่สุด หากต้องร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน...

จึงนำาไปสู่ความไม่ใส่ใจใน ความสำาคัญของการกรานกฐิน 

ว่ามีความสำาคัญตามพระวินัยอย่างไร.. อะไรคือการกรานกฐิน.. 

รู้จักแต่การทอดกฐินอย่างเดียว.. โดยเฉพาะความสำาคัญผิดในวัตถุ

อันควรตามที่กล่าวมา

จึงมีค่านิยมผิดๆ ว่า ใครคิดเป็นเจ้าภาพจึงต้องมีเงินทำาบุญ

มาก จึงจะถวายผ้ากฐินได้.. ดังที่มีข่าวในการถวายผ้ากฐินในงาน

วัดแห่งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา.. มีการถวายปัจจัยต่ำากว่าหนึ่งล้านบาท.. 

จนวัดออกอาการปฏิเสธการรับถวายผ้ากฐินครั้งนั้น.. จึงเป็นข่าว

ใหญ่แพร่ไปทั่วประเทศ ให้กระทบกระเทือนใจชาวพุทธพอสมควร...

ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

จ.ลำาพูน และวัดสาขา.. สำานักปฏิบัติ/ที่พักสงฆ ์ในปกครองของ

อาตมา จึงไม่มีการกล่าวถึงการถวายปัจจัยเงินทอง จะเน้นเฉพาะ

เรื่องการถวายผ้ากฐินเพื่อการกรานกฐินของคณะสงฆ์อย่างเดียวใน

รูปกฐินสามัคคี...

จึงไม่มีเรื่องรบกวนใจให้เศร้าหมอง.. ท้ังในฝ่ายคณะสงฆ์และ

คณะศิษย์ศรัทธาสาธุชนท่ีไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินในทุกๆ ปี...

โดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญในการประกอบศาสนกิจที่ถูกต้อง

ตามศาสนธรรม.. ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต ในเรื่องการ

ถวาย.. การรับผ้ากฐินประจำาปีพรรษาได้... โดยยังยึดถือตามมติ

เดิมที่ว่า.. จะต้องมีภิกษุอยู่จำาพรรษาครบ ๕ รูปเป็นอย่างน้อย ใน

วัดวาอารามแห่งนั้น.. และจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน 

สามารถรับผ้ากฐินเพื่อนำาไปสู่การกรานกฐินได้.. โดยจะให้ความ

สำาคัญที่สุดในเรื่องการกระทำาสังฆกรรมของคณะสงฆ์.. ที่เป็นไป

ตามระเบียบแบบแผนพระธรรมวินัยในทุกขั้นตอนเป็นที่สุด.. จน

เข้าสู่การกรานกฐินของคณะสงฆ์

การปฏิบัติตามแบบแผนที่สืบเนื่องกันมาในอริยประเพณี 

จึงนำาไปสู่ความสนใจของคณะศรัทธาสาธุชน.. ที่ได้ศึกษารูปแบบ

ศาสนกิจ.. ตามหลักศาสนธรรมที่ตรงตามพระธรรมวินัยดั้งเดิม.. 

ยังให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในผู้ที่มีความศรัทธาปสาทะอยู่แล้ว.. 

และยังให้เกิดความศรัทธาปสาทะในผู้ที่ยังไม่ศรัทธา.. ด้วยความ

สวยงาม เรียบร้อย สะอาด บริสุทธิ์ ของพระธรรมวินัยในพระพุทธ

ศาสนา ที่คณะศรัทธา.. ได้พบเห็น สดับฟัง ด้วยตนเองในทุกอาวาส

ที่คณะสงฆ์ให้ความสำาคัญ.. ถวายความเคารพสูงสุดแด่พระธรรม

วินัย.. องค์บรมศาสดาในปัจจุบัน ที่ทำาหน้าที่สืบเนื่องอายุพระพุทธ

ศาสนาให้สืบต่อไปในโลกนี้

จึงเชื่อมั่นว่า.. หากคณะสงฆ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการถือ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย.. พุทธศาสนาจะคงเจริญ

สืบเนื่องต่อไปอย่างแน่นอน ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สวยงามใน

พรหมจรรย์แห่งศาสนานี้...

แม้ว่า.. จะมีบรรดา พุทธศาสนาเนื้องอก.. คณะทุศีล.. 

นักบวชลามกไร้ยางอายมากขึ้น ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มี

เทคโนโลยีชั้นสูง (ไอที) เป็นเครื่องมือมากขึ้น.. แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วง.. 

หากยังมีคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง พระภิกษุที่เกรงกลัว มีความละอายต่อ

บาปกรรมอยู่บ้าง แม้จะไม่มาก..

ภาระสำาคัญจึงต้องมีศรัทธาญาติโยม.. ที่มีความรู้.. ความ

เข้าใจในพระธรรมคำาสั่งสอน.. ตลอดจนพระวินัยของสงฆ์.. ช่วย

เ
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ไม่ใช่ consensus เขาจึงไม่ถือว่าเป็นมติที่ชอบธรรม

แถลงการณ์นั้นบอกต่อว่า การที่ประธานอาเซียนเชิญ “ปลัด

กระทรวงต่างประเทศ” ของเมียนมาไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำา

อาเซียนนั้นเขาถือว่าเป็นการ “ลดชั้น” ความสัมพันธ์กับเมียนมา 

ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ชอบ

เขายืนยันว่าตัวแทนที่รัฐบาล SAC จะยอมรับได้ก็ต้องเป็น

ระดับผู้นำารัฐบาลหรือตัวแทนของผู้นำาในระดับรัฐมนตรี

พูดๆ ง่ายคือ มิน อ่อง หล่าย บอกว่า ถ้าอาเซียนไม่เชิญ

เขา อย่างน้อยก็ต้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเขา (ในทีนี้คือ วัน

นา หม่อง ลวิน ที่ไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา)

อย่างนี้ถือว่า มิน อ่อง หล่าย ยอมถอยก้าวเล็กๆ หรือไม่

คำาตอบคือช้าไปแล้ว

เพราะประธานอาเซียนเห็นว่า มิน อ่อง หล่าย ไม่ยอม

ให้ความร่วมมือกับ “ทูตพิเศษ

อาเซียน” ว่าด้วยกิจการเมียนมา

ที่ได้ขอเข้าไปเมียนมาเพื่อพบปะ

กับตัวแทนของ “ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย”

ทูตพิเศษอาเซียนที่ว่านี้คือ

รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน เอรา

วัน ยูซอฟ ซึ่งได้ส่งเสียงตำาหนิ

รัฐบาลทหารพม่าในเรื่องนี้มา

หลายเดือนแล้ว

มิน อ่อง หล่าย อ้างว่ายัง

พร้อมจะร่วมมือกับอาเซียนในการ

ทำาแผนสันติภาพ “ให้มากที่สุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้”

เท่ากับเป็นการเล่นคำาเพื่อ

จะซื้อเวลา เพราะ มิน อ่อง หล่าย อ้างว่าทูตพิเศษอาเซียน

จะไปพบกับ อองซาน ซูจี ไม่ได้ เพราะเธออยู่ในฐานะเป็น “ผู้

ต้องหา” ในคดีต่างๆ หลายคดี

เท่านั้นแหละ อาเซียนอย่างน้อย 3-4 ประเทศ เช่น 

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ก็ออกมาประสาน

เสียงกันว่า อย่างนี้สงสัยจะให้ มิน อ่อง หล่าย “ลอยนวล” อยู่

ไม่ได้

เพราะผู้นำาอาเซียนจะถูกมองว่า “ไร้น้ำายา” และ

ตอกย้ำาคำาปรามาสของหลายฝ่ายมาตลอดว่าอาเซียนเป็นแค่ 

“เสือกระดาษ” ที่แม้แต่ผู้นำาทหารพม่ายังไม่ยำาเกรงเลยแม้แต่

น้อย

จึงขอบันทึกภาพและแถลงการณ์ของรัฐบาลทหารพม่า

เอาไว้เป็นบทเร้าใจบทหนึ่งของอาเซียนในวัยเกิน 50 ปีของ

องค์กรที่ไทยเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแห่งนี้.

สนับสนุนงานสืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อความสืบเนื่องต่อไปใน

โลกนี้ ศรัทธาสาธุชนจึงต้องมีวิจารญาณ.. รู้จักพิจารณาแยกแยะ 

อะไรคือธรรม.. อะไรคือวินัยในพระพุทธศาสนานี้...

ความรู้.. ความเข้าใจ ในพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง ตรงตาม 

พระสัทธรรมแท้.. จะช่วยในการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในสังคม.. 

ในโลกนี้ ได้สืบไปอย่างแน่นอน.. นี่คือความจริงในนาทีนี้.. ที่อุบาสก-

อุบาสิกาหรือคณะศรัทธาสาธุชนควรคำานึงถึง...

ในเมื่อเราไม่สามารถวางใจให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว 

เฝ้าดูแล.. รักษาสืบทอด.. พระพุทธศาสนาของเราให้สืบเนื่องต่อไป

ได้อย่างมีเอกภาพตามคุณสมบัติของพุทธศาสนา..

เรา.. ทั้งหลาย คือ ศรัทธาสาธุชน.. ทุกคน จึงต้องช่วยกัน

เรียนรู้.. ศึกษาปฏิบัติ.. เพื่อความเข้าใจในหลักธรรมวินัยแท้จริงของ

พระพุทธองค์..

การศึกษาพระพุทธพจน์.. ให้เข้าใจในทุกพุทธภาษิต.. ที่มีอยู่

ในพระไตรปิฎก จึงมิใช่เรื่องที่เพียงแค่ยกมาเรียนรู้เพื่อพูดคุยกัน 

หากแต่จักต้องศึกษาอย่างจริงจัง จนสามารถปฏิบัติได้ผลในระดับ

ใดระดับหนึ่ง จึงจะควรแก่ฐานะของพุทธบริษัทที่จะได้ไม่หลงเชื่อ.. 

จนหมดสิ้นความศรัทธา..

คำาว่า.. อย่าเพิ่งเชื่อ.. จนกว่าจะพิจารณาเข้าใจถึงคุณ

ประโยชน์และความเหมาะควร.. อันสอดคล้องกันทั้งหลักการและ

ความหมาย.. อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน.. คือ เป็นไปเพื่อ

การนำาออกซึ่งกิเลสทั้งสิ้นนั้น จึงนับเป็นเรื่องที่ควรใคร่ครวญโดยยึด

หลัก อรรถธรรมสัมพันธ์ ที่มีปัจจยาการความเป็นไปเพื่อที่สุดคือ

ความดับทุกข์ได้แท้จริง.. ก่อนจะยอมรับว่า นี่คือพระธรรม.. นี่คือ

พระวินัยในพระพุทธศาสนา ที่จะต้องเป็นไปเพื่อ วิราคะ วิสังโยค 

อปจยะ อัปปิจฉตา สันตุฏฐี ปวิเวก.. วิริยารัมภะ และสุภรตา..

การศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในโลกสมัยปัจจุบัน จึงไม่

ง่ายเลย.. ด้วยความแก่กล้าของฝ่ายโลกวัตถุนิยม.. ที่ทรงอิทธิพลต่อ

จิตวิญญาณยิ่ง.. จนจิตใจของมนุษยชาติ.. เหนื่อยล้า.. เศร้าหมอง.. 

และมืดมน.. จนยากจะเข้าใจ แม้ต้องการจะเข้าใจ.. ในพระธรรม

วินัยที่บริสุทธิ์ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง.. แปรผันไปตามกาลเวลา...

จึงไม่แปลก.. หากจะได้เห็นความประหลาดจาก จิตวิปลาส

ของชาวโลก ที่ออกอาการมากยิ่งขึ้น.. แม้ในหมู่ผู้เข้ามาสู่เขต

พระพุทธศาสนาในฐานะบรรพชิต.. ที่ถูกอิทธิพลโลกธรรมครอบงำา

จนองค์กรศาสนายากจะเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระดังที่เคยเป็น...

จึงน่าวิตกย่ิงในภัยร้ายของศาสนา.. เมื่อมีการนำาเอากฎหมาย.. 

การปกครอง.. อำานาจทางโลกเข้ามาครอบคลุม.. ควบคุม.. จน

องค์กรศาสนาขาดความเป็นอิสรภาพโดยธรรม.. และนักการศาสนา 

บรรพชิตผู้ประพฤติธรรม ขาดความม่ันใจในอำานาจแห่งธรรม...

ความยุ่งยาก.. ความวุ่นวาย ความโกลาหลจึงเกิดปรากฏ

ในศาสนจักรอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ดังที่มีข่าวการปลดๆ.. ตั้งๆ.. กัน

จนออกจะดูคล้ายกับทางอาณาจักรไปทุกที.. ซึ่งหากปล่อยไปเช่น

นี้.. อีกไม่นานจะได้เห็นความจริงที่ว่า.. “พระดีหนีเข้าป่า.. พระบ้า 

(โลกธรรม) อยู่เมือง” .. ตามที่ โบราณจารย์ว่ากันมา...

.. ภัยร้�ยต่อพระศ�สน� ..  

‘นักบวชดีเข้าป่า .. นักบวชบ้า (โลกธรรม) อยู่เมือง’
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ลังจากที่ราคาน้ำามันในประเทศยังคงปรับตัวอยู่ ใน

ระดับสูง ได้สร้างความกังวลต่อเรื่องอัตราเงินเฟ้อ 

หลังจากราคาสินค้าส่งสัญญาณปรับขึ้น อันเนื่อง

มาจากต้นทุนค่าขนส่งต่างๆ ที่ขยับตัวสูงขึ้น จนตอนนี้

เริ่มมีการพูดถึงภาวะ ‘Stagflation’ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

เศรษฐกิจไทยในปีหน้า

ภาวะ ‘Stagflation’ น่ากลัวอย่างไร คำานี้ ศัพท์ที่

รวมกันระหว่าง “Stagnation” ที่หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวหรือหดตัว และ “Inflation” หมายถึง เงินเฟ้อหรือ

ภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงเป็นภาวะการเพ่ิมข้ึนของระดับสินค้าและ 

บริการ ดังนั้น Stagflation จึงเป็นการรวมสถานการณ์ทั้ง

สอง นั่นคือ การเกิดภาวะเงินเฟ้อในขณะที่เศรษฐกิจยังคง

มีความชะลอตัว

แน่นอน ถ้าเกิดภาวะแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบที่ค่อน

ข้างใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการว่างงานที่จะเพิ่มสูงขึ้น

เพราะเศรษฐกิจถดถอย และประชาชนยังถูกซ้ำาเติมด้วย

ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นปัญหา 2 เด้งที่กระทบต่อ

การดำารงชีพ

อย่างไรก็ดี ขอให้อย่าเพิ่งกังวลกับภาวะ ‘Stagflation’ 

มากนัก เพราะมีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าไทยไม่

น่าจะเจอปัญหาแบบนี้

อย่างความเห็นของนายคมศร ประกอบผล หัวหน้า

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ มองว่า โอกาส

ท่ีเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation นั้นยังค่อนข้างน้อย                                                                 

ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐปรับตัวข้ึนอย่างรวด                                                                             

เร็วในช่วงต้นปี และทรงตัวในระดับสูงกว่า 5% ต่อเนื่อง                                                                     

มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ TISCO ESU มองว่า เงิน    

เฟ้อในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยชั่วคราว และจะทยอยลดลง

ในช่วงปลายปีนี้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละ

สินค้า พบว่าในช่วงต้นปีอัตราเงินเฟ้อถูกผลักดันให้เพิ่ม

ขึ้นจากราคาสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการเปิด

เศรษฐกิจเป็นหลัก ได้แก่ ราคารถมือสอง ค่าเช่ารถ ค่า

โดยสารเครื่องบิน และค่าที่พักโรงแรม ซึ่งราคาในกลุ่มดัง

กล่าวเริ่มปรับลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แม้ยังมองว่าโอกาสเกิด Stagflation จะ                                                                   

มีจำากัด แต่พัฒนาการเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังมีความ                                                                           

ไม่แน่นอนสูงหากเงินเฟ้อยังเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง และเร่ิมมี                                                                      

สัญญาณส่งผ่านของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังสินค้าอื่นๆ                                                                       

และราคาสินค้าที่เพิ่มข้ึนเร่ิมกดดันการบริโภคจนทำาให้

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Stagflation 

ก็อาจมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำาคัญที่ต้องจับตาต่อ

ไป

ด้านนายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สำานักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระบุว่า มีความ

เป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่า 2% ในไตรมาสสามปี                                                                         

2565 จากฐานที่ต่ำาปี 2564 แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นชั่ว 

คราวตามราคาน้ำามันไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสี่ปี 2564 น่าจะฟื้น

ตัวจากไตรมาสสามได้ราว 1.4% ซึ่งภาวะเช่นนี้เศรษฐกิจ

ไทยยังห่างไกลจากภาวะ stagflation โดยเรายังมองว่า

เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้ราว 3.2% ในปีหน้า ยก                                                           

เว้นมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทำาเงินเฟ้อเร่งขึ้น เราจะมาประ 

เมินว่าผลกระทบต่อภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ จะมีมากน้อย

เพียงไร และประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เช่นไรเทียบกับประเทศอื่น

พร้อมกันนี้ นายอมรเทพยังสรุปว่า แม้นักลงทุน

กำาลังกังวลปัญหาเงินเฟ้อ เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวแรง

ตามราคาน้ำามัน และอุปทานชะงักงันในหลายภาคการผลิต 

แต่เราเชื่อว่าปัญหาราคาน้ำามันและปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ

อื่นๆ จะคลี่คลายในไตรมาสแรกปีหน้า เศรษฐกิจโลกอาจ

ชะลอตัวช่วงสั้น และยังไม่จำาเป็นต้องใช้นโยบายการเงิน

เข้มงวดด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสกัดเงินเฟ้อ ดัง

นั้นเงินเฟ้อไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ให้ระวังมาตรการ

ที่มารับมือกับเงินเฟ้อ เช่น การรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน

ช่วงเศรษฐกิจชะลอ หรือการลังเลที่จะใช้นโยบายการคลัง

ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจทำาให้เศรษฐกิจไทย

ชะลอตัวในปีหน้าได้.

ไทยจะเจอ ‘Stagflation’ หรือไม่

เศรษฐกิจ

ห

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

มื่อได้เวลาเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว ทำาให้ธุรกิจด้าน

การท่องเที่ยวโรงแรมกลับมามีสีสันอีกครั้ง ไม่ต่างจาก 

บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) หนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง เพราะเป็นผู้ให้บริการ 

ระบบน้ำาประปาในพื้นท่ีท่อง

เที่ยวบนเกาะเสม็ด 100 เปอร์                                

เซ็นต์ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 

บิ๊กบอส MORE ประกาศระบบ

ส่งน้ำาและการบริหารจัดการ

น้ำาประปาบนเกาะพร้อมให้

บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ!!! แม้ที่

ผ่านมานักท่องเที่ยวบนเกาะ

จะบางตา แต่เดินหน้าพร้อม

ให้บริการเต็มที่ ไม่มีวันหยุด

งาน.

เ

พร้อมบริการ

อมฤทธิ์ 

กล่อมจิตเจริญ

อัด1.4ล้านล.กระตุ้นศก.
ปทุมวัน • “ศักดิ์สยาม” เปิด

แผนคมนาคมปี 65 ลุยเมกะโปร

เจ็กต์ 40 โครงการ มูลค่ากว่า 

1.4 ล้านล้านบาท หนุนโครง                                       

สร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ด้าน รฟม.เดินหน้าเปิดร่าง TOR 

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมวคมนาคม เปิดเผยว่า การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญ

ของกระทรวงคมนาคมปี 2565 

รวม 40 โครงการ มูลค่ากว่า 

1.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 

โครงการท่ีได้ลงนามสัญญาแล้ว                                         

และดำาเนินการขับเคลื่อนต่อใน

ปี 2565 ในวงเงิน 5.16 แสน

ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย การ                                         

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

ถนน 1 โครงการ 32,220 ล้าน                                               

บาท, การขนส่งทางบก 1 โครง 

การ 2,864 ล้านบาท, การขนส่ง

ทางราง 7 โครงการ 476,154 

ล้านบาท และการขนส่งทาง

อากาศ 4 โครงการ 5,716 ล้าน

บาท

สำาหรับ โครงการลงทุน

ใหม่ของกระทรวงคมนาคม

ปี 2565 วงเงิน 9.74 แสนล้าน

บาท ประกอบด้วย การพัฒนา

โครงสร้าง พ้ืนฐานทางถนน 

จำานวน 12 โครงการ 281,205 

ล้านบาท, การขนส่งทางบก จำานวน 

1 โครงการ 1,361 ล้านบาท, การ

ขนส่งทางราง จำานวน 5 โครง 

การ 624,879 ล้านบาท, ทางน้ำา 

จำานวน 5 โครงการ 7,561 ล้าน

บาท และทางอากาศ จำานวน 4 

โครงการ 59,488 ล้านบาท

“กระทรวงคมนาคมถือ

เป็นภาครัฐท่ีมีส่วนขับเคล่ือน

เม็ดเงินการลงทุนในประเทศ ได้

กำาหนดแผนงานในปี 2565 จะ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทย 

หลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จากโควิด-19 แบ่งเป็น 1.สภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันและหลังจาก                 

โควิด-19 คล่ีคลายลง และ 2.                                         

โครงการลงทุนท่ีสำาคัญของกระ 

ทรวงคมนาคมท่ีจะขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทย

รายงานข่าวจากการรถ                                         

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ 

ไทย (รฟม.) แจ้งว่า ได้ประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคาในการ                            

ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟ                                        

ฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์ 

บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชี

กลาง และเว็บไซต์ของ รฟม. เพื่อ

เปิดโอกาสให้สาธารณชนและผู้

ประกอบการเสนอแนะ วิจารณ์

ร่าง TOR ระหว่างวันท่ี 28 กันยา 

ยน-4 ตุลาคม 2564.

ลงนาม • นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายกำาพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการ

วิจัย เพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ อันจะนำาไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงใน

การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี.

คลังกัดฟันหั่นจีดีพีเหลือโต1%
โอดเศรษฐกิจสำาลักพิษโควิด

ลุ้นเปิดเมืองช่วยดันเต็มพิกัด
ไทยโพสต์ • “คลัง” หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 1% โอดพิษโควิด-19 ระลอก

ใหม่ทุบเศรษฐกิจไตรมาส 3 อ่วมติดลบ 3.5% หวังอานิสงส์มาตรการ

เปิดเมือง-โครงการกระตุ้นใช้จ่าย หนุนเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายฟื้นตัว 

จับตาไวรัสกลายพันธุ์ทำาวัคซีนไร้ประสิทธิภาพ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้

ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย

ในปี 2564 เหลือ 1% ลดลงจาก

คาดการณ์เดิมที่ 1.3% เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่รุน                                                  

แรงมากข้ึนในช่วงไตรมาส 3/2564 

ทำาให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน

ช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะชะลอตัวลง

จากช่วงครึ่งปีแรก จากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดและการ

จำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง

ท้ังน้ี ในปัจจุบันสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดมีทิศทางดีขึ้น 

ทำาให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดลง                                      

รวมทั้งได้มีแผนการเปิดประเทศ 

ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำาให้กิจ                                         

กรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ในภาคการท่องเท่ียว รวมถึงธุรกิจ                                          

ค้าปลีกและค้าส่ง ภาคการขนส่ง 

ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง 

รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ฟ้ืนตัวได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยปีน้ีคาดว่าจะมีนักท่อง

เท่ียวต่างชาติประมาณ 1.8 แสนคน 

สร้างรายได้ 1 หมื่นล้านบาท

“ไตรมาส 3/2564 เศรษฐกิจ 

โดนหนักจากการระบาดระลอก

ใหม่ ทำาให้คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจ

ติดลบ 3.5% ขณะท่ีไตรมาส 

4/2564 ประเมินว่าเศรษฐกิจจะ

ฟ้ืนตัวได้ดีข้ึน จากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 

และมาตรการกระตุ้นอื่นๆ รวม

ถึงการเปิดประเทศ ท่ีจะช่วยสนับ 

สนุนการใช้จ่าย ซ่ึงจะช่วยทำาให้

เศรษฐกิจในไตรมาส 4 โตได้ 3%” 

นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวอีกว่า ภาพ

รวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาด

ว่าจะขยายตัวเร่งข้ึนมาอยู่ท่ี 4% ต่อ                                                                 

ปี ซ่ึงมีช่วงคาดการณ์ท่ี 3-5% โดย

ได้รับแรงสนับสนุนจากการฟ้ืนตัว

ของภาคการท่องเท่ียวหลังโควิด-

19 เร่ิมคล่ีคลาย และมีการเดิน

ทางระหว่างประเทศมากข้ึน โดย

คาดว่านักท่องเท่ียวต่างประเทศ

จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

จำานวน 7 ล้านคน สร้างรายได้

จากการท่องเท่ียว 3.5 แสนล้าน

บาท ในขณะท่ีการส่งออกสินค้า

คาดว่าจะขยายตัวท่ี 3.8% ต่อ

ปี ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ

ฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจ การจ้างงาน 

และการบริโภคภายในประเทศ

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเส่ียง                                                              

ท่ีต้องติดตาม ได้แก่ 1.ความไม่แน่ 

นอนของโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์ที่

ระบาดในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึน                                          

ใหม่ในอนาคต อาจจะลดทอนประ                                                                

สิทธิภาพวัคซีน 2.ปัญหาข้อจำากัด 

ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต และ

การขนส่งระหว่างประเทศ 3.ราคา 

น้ำามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น รวมถึงแรงกดดันจาก

อัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น และ 

4.ความเส่ียงจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจและการเงินโลก.

ORลุยเสริมแกร่งขายซูชิในปั๊ม

พรชัย ฐีระเวช

ไทยโพสต์ • โออาร์เข้าลงทุน

อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน ถือหุ้น 

25% ใช้งบประมาณ 192 ล้าน

บาท ขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ในพีทีที สเตชั่น นำาร่องแห่งแรก

สาขาบางนา ขาเข้า

นางสาวจิราพร ขาวสวัสด์ิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.                                                   

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหา 

ชน) หรือโออาร์ เปิดเผยภายหลัง

เป็นประธานในการลงนามสัญญา

จองซ้ือหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือ

หุ้น ระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์                                        

จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของโออาร์ 

และบริษัท อ่ิมทรัพย์ โกลบอล คูซีน 

จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร ว่า                  

โออาร์ ได้เข้าลงทุนในอ่ิมทรัพย์ 

โกลบอล คูซีน สัดส่วน 25% ท่ีวง                                                    

เงินประมาณ 192 ล้านบาท ซ่ึงถือ  

ว่าเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายทาง

ธุรกิจท่ีมุ่งเน้นในด้าน Mobility & 

Lifestyle มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับธุรกิจ ด้วยการสร้างทางเลือก 

สำาหรับการดำาเนินชีวิตท่ีครบวงจร

เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 

โดยแผนการดำาเนินงานใน

ระยะแรกมุ่งเน้นการขยายสาขา

ร้านโอโนะ ซูชิ (ONO Sushi) ซ่ึงเป็น

ร้านซูชิท่ีมีเมนูเข้าถึงง่าย เร่ิมต้น                                                    

ด้วยราคา 10 บาท เหมาะกับกลุ่ม                                                 

ผู้เดินทางท่ีเข้ามาใช้บริการใน

สถานีบริการพีทีที สเตช่ัน เพื่อเป็น

อีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างร้าน

โอโนะ ซูชิ ท่ีสถานีบริการพีทีที                                               

สเตช่ัน สาขาบางนา ขาเข้า เป็น

สาขาแรก ซ่ึงคาดว่าจะเปิดให้บริการ

ได้ในเร็วๆ น้ี และต้ังเป้าขยายสาขา                                               

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดย โออาร์เชื่อม่ันว่า

ความเช่ียวชาญของผู้บริหารอ่ิม

ทรัพย์ โกลบอล คูชีน จะเป็นส่วน

สำาคัญในการต่อยอดแบรนด์โอโนะ 

ซูชิ ให้ประสบความสำาเร็จ. 

หากดูตัวเลขดัชนีตลาดที่ผันผวนน้อยลง ก็บอกได้ว่าเป็นผลมา

จากนักเก็งกำาไรชะลอการเก็งกำาไรน้อยลงนั่นเอง ซึ่งดูได้จากการซื้อ

ขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีวอลุ่มต่ำาลงจากเดิมที่จะมีการซื้อหรือ

ขายในระดับกว่า 1,000 ล้านบาท มาวานนี้ (28 ต.ค.2564) กลับซื้อ

ขายเบาบางลงมาก อย่างกรณีกองทุนที่เคยขายหุ้นออกมาหลายพัน

ล้านบาท ก็ลดลงเหลือขายออกแค่ 457.37 ล้านบาท ทำานองเดียวกัน

กับนักลงทุนทั่วไปที่เคยซื้อขายต่อวันมากกว่า 1,000 ล้านบาท งานนี้

กลับมีการขายออกแค่ 119.32 ล้านบาท และที่น่าสังเกตมากๆ คือ 

ทางกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่วันก่อนหน้ายังขายหุ้นออกมากว่า 2,400 

ล้านบาท มาวานนี้กลับมาซื้อแค่ 635.60 ล้านบาท ส่วนทางโบรกเกอร์

ไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะปกติก็มีการซื้อขายน้อยอยู่แล้ว การที่บรรดานัก

ลงทุนในตลาดทุกกลุ่มมีการซื้อขายหุ้นลดลง มีผลให้ดัชนีตลาดผันผวน

น้อยลง เท่ากับเป็นการลดการเก็งกำาไรลงนั่นเอง จึงพบว่าวานนี้ดัชนี

ตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่แคบลงมาก โดยมีการแกว่งตัวบวกลบกว้าง

แค่ 9.74 จุดเท่านั้น ปกติจะมีการแกว่งตัวกว้างมากกว่า 10 จุดขึ้นไป 

จึงมีผลให้ดัชนีตลาดผันผวนน้อยลง และเมื่อมีการชะลอการลงทุนทำาให้

มีแรงซื้อที่จำากัดไปด้วย ส่งผลให้ตลาดอ่อนตัวลงปิดที่ 1,624.31 จุด ลด

ลง 3.30 จุด ส่วนที่ตลาดมีวอลุ่มหนาขึ้น เกิดจากมีหุ้นน้องใหม่สีเดลต้า

เข้าซื้อขายในตลาด หากหักออกวอลุ่มวานนี้จะน้อยกว่าวันก่อนหน้า

เมื่อมาพิจารณาจากสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน นับเป็นแค่การชะลอ

ตัวเท่าน้ัน ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากดดันมากนัก จึงยังคงเป็นสภาวการณ์

ปกติท่ีตลาดจะมีการชะลอตัวลงบ้างหลังจากมีบรรยากาศการเก็งกำาไร

มาระยะหน่ึง แต่ส่ิงท่ีนักลงทุนควรจะมองต่อคือผลประกอบการและ

ราคาหุ้นท่ียังต่ำา เพราะเมื่อมาพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมในระยะต่อ

ไป มีคำาตอบค่อนข้างชัดเจนว่ามีแนวโน้มดีข้ึน โดยเฉพาะจากการเปิด

ประเทศจะทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเติบโตแน่นอน ย่ิงยังมีมาตรการ

กระตุ้นธุรกิจมาเสริมก็จะทำาให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตได้มากข้ึน การท่ี

ราคาหุ้นยังอยู่ระดับต่ำาจึงมองเป็นจังหวะท่ีดีในการเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่จะมีการ

เติบโตต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ CFRESH, CPI และ NRF กลุ่มไฟแนนซ์ 

แค่ตลาดยังคึกคักมีวอลุ่มหนาก็ดีกับธุรกิจ จึงน่ามองที่ AMANAH, 

GBX และ JMT กลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำามันจะผันผวนแต่อยู่ระดับ

สูงยังดีกับธุรกิจมาก จึงน่ามองที่ PTTEP, ACE และ RPC กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ยังคงมองว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้มากจากการผ่อนปรน

มาตรการ LTV จึงน่ามองที่ JCK, NCH และ RICHY หุ้นรายตัวที่น่า

มองมี ILINK, BBL และ KEX เป็นต้น

การเก็งกำาไรที่ชะลอตัวลงไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหุ้นให้ลุ้น 

แท้จริงแล้วยังคงมีการลุ้นกันทุกวัน เพราะอย่างวานนี้ก็มีหุ้นบวกมาก

ถึง 544 ตัว จึงมากพอที่จะลุ้นกันได้.

 

เก็งกำาไรลด ตลาดแกว่งแคบ

บีโอไอดึงเอสเอ็มอีหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรม 

การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กองพัฒนาผู้

ประกอบการไทย ร่วมกับสำานักงานเศรษฐกิจการลงทุน นคร

โอซากา นำาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมงานแสดง

สินค้า M-Tech Osaka 2021 ณ ศูนย์แสดงสินค้า INTEX 

Osaka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและชิ้น

ส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลท่ีสำาคัญงานหน่ึงใน

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.2564 เพื่อสร้างโอกาส

ให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมการผลิตของ

โลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หวังต่อ 

ยอดให้กับผู้ประกอบการ เน้นกลุ่มที่มีศักยภาพไปสู่ตลาดต่าง

ประเทศ คาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 4,525 

ล้านบาท

‘วินด์ฟาร์ม’ ฟุ้งปี 67 กำาลังผลิตทะลุ 400 เมก

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เปิดเผย

ว่า บริษัทได้เริ่มขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำาลังการติดตั้ง 48 เมกะวัตต์เข้า

ระบบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้

บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาพัฒนาในเฟส 2 ต่อทันที เนื่องจาก

มีความต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจพลังงานลมมากขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนรายได้และกำาไรในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้บริษัทมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าใน

มือให้ไปสู่เป้าหมายที่ระดับ 400 เมกะวัตต์ในปี 67

เอสซีจี โอดปิดเมืองฉุดกำาไร Q3/64 ร่วง

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า จาก

ผลกระทบจากโควิด-19 และการปิดเมืองทั้งภูมิภาคทำาให้งบ

การเงินรวมก่อนสอบทานของเอสซีจีในไตรมาสที่ 3/2564 

มีรายได้จากการขาย 131,825 ล้านบาท ลดลง 1% จาก

ไตรมาสก่อน และมีกำาไรจากการดำาเนินงานปกติ 9,066 ล้าน

บาท ลดลง 47% จากไตรมาสก่อน จากส่วนต่างราคาสินค้า

เคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมลดลง ทั้งนี้หาก

รวมขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของโรงงานซีเมนต์ใน

ประเทศเมียนมา และกำาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็น

มูลค่ายุติธรรม จะทำาให้มีกำาไรสำาหรับงวด 6,817 ล้านบาท 

ลดลง 60% จากไตรมาสก่อน.

ยูดีทาวน์ฟุ้ง

ผุดโรงแรม

บูมอุดรธานี

ไทยโพสต์ • นายภาสกร วีร

ชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนาทิพย์ 456 จำากัด 

เปิดเผยว่า การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบ                             

ในเรื่องของรายได้ แต่ในขณะ                  

เดียวกันบริษัทก็ยังมีการลง 

ทุนต่อเนื่องกว่า 500 ล้าน

บาท ล่าสุดได้เปิดตัวโรงแรม 

HOTEL MOCO พรีเมียมบู 

ทีคโฮเทลสไตล์ โมเดิร์นโคโล          

เนียล จังหวัดอุดรธานี เบื้อง

ต้นจะเปิดให้บริการวันที่ 4 

พ.ย.นี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

หลังรัฐบาลได้มีการประกาศ

เปิดประเทศและคลายล็อก

ดาวน์

ขณะเดียวกัน หลังจาก

การเปิดประเทศในวันที่ 1 

พ.ย.นี้ จะสร้างความมั่นใจให้

กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึง

การรับนักท่องเที่ยวจาก สปป.

ลาว ที่นิยมข้ามมาท่องเที่ยว

ในประเทศไทย โดยสัดส่วน

ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 มีชาว สปป.ลาวเข้า

มาในประเทศกว่า 30% ของ

นักท่องเที่ยวทั้งหมด นับว่าจะ

เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการเข้า

มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

ยูดีทาวน์ให้มีมากขึ้น เนื่องจาก

โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณเดียว

กับศูนย์การค้า ทำาให้สามารถ

พักผ่อนและช็อปปิ้งในเวลา

เดียวกันแบบครบวงจร  ซึ่ง

บริษัทในเครือทั้งหมดตั้งเป้า

ทำาให้ถนนทองใหญ่ เป็นจุด

ยุทธศาสตร์ของอุดรธานี.
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9เ รษ กิจ ส ร สงคม

แมสถานการณ โควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย และ

เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แตภาวะเศรษ กิจ ดเคือง 

กระทบปญหาปากทองและความยากจนของผูมีราย

ไดนอย โดยเฉพาะกลุมคนไรบานท่ีมีตัวเลขเพ่ิมข้ึน 

นอกจากการเรงฟนฟูเศรษ กิจการชวยเหลือกลุม

เปราะบางท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด ถือเปนแนวทาง

บรรเทาความเดือดรอน ทําใหพวกเขาไดทองอ่ิม ย้ิมได 

มีพลังใจตอสูทุกวิกฤต

เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเปราะบาง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  รวมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย และภาคี

เครือขาย จัดทําครัวกลาง - อาหารราคาถูก ชวย

ประสานงานใหคนไรบานไดเขาถึงวัคซีน สรางอาชีพ

เสริมรายได พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอม

ใหคนไรบานสามารถต้ังหลักชีวิตและกลับคืนสูชุมชน 

พรอมท้ังแจกจายถุงยังชีพ “มิตรปนสุข” 7,300 ชุด จัดสงไปท่ีศูนยพักคน

ไรบานใน 6 จังหวัด โดยนางภรณี ภูประเสริ  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน

สุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ สสส. พรอมดวย นางสาวกรรณิกา                            

วองกุศลกิจ ผูอํานวยการดานพัฒนาชุมชนเพ�อความย่ังยืน กลุมมิตรผล 

และนายสมพร หารพรม เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย ลงพ้ืนท่ีมอบถุง

ยังชีพ “มิตรปนสุข” ท่ีศูนยพักคนไรบาน “บานพูนสุข” อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

เม�อวันกอน ซ่ึงศูนยแหงน้ีนอกจากเปนท่ีพักรองรับคนไรบานแลว ยัง ก

อาชีพ สอนทําเกษตรพอเพียง เพ�อใหพ่ึงพาตัวเองไดดวย

นางภรณี ภูประเสริ  กลาววา สถานการณโควิดสงผลกระทบให

คนไรบานเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 30 จากเดิมท่ีพบคนไรบานในกรุงเทพฯ กวา 

1,027 คน มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเปน 1,300-1,400 คน เน�องจากภาวะเศรษ กิจ

ท่ีซบเซา จนทําใหคนกลุมน้ีมีสถานะตกงาน ขาดรายได และเขาไมถึง

สิทธิสวัสดิการตางๆ โดยผลสํารวจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรบาน                                                                   

พบวา ประเทศไทยมีคนไรบานกระจายในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ัวประเทศกวา 

2,719 คน ในทุกจังหวัด และอาจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเปน 3,500-4,000 คน 

โดยการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ และความยากจน สงผลใหคนไรบาน

มีปญหาทางสุขภาพมากกวาคนท่ัวไป เชน โรคทางเดินหายใจ โรคติดตอ 

เปนตน ตองไดรับการดูแลและติดตามชีวิตความเปนอยูเปนระยะเพ�อลด

ความเหล�อมลํ้าทางสุขภาพ สรางสุขภาวะท่ีดีเทียบเทาคนทุกกลุม

“เหตุท่ีชวยคนไรบานใน 6 จังหวัด รวมถึงเครือขายแรงงานนอก

ระบบ กลุมแรงงานขามชาติ กลุมเครือขายองคกรงดเหลา ชุมชนแออัด

ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดอีก 17 จังหวัด เพราะคนกลุมน้ีประสบความ

ยากลําบากหลายดาน ขาดความม่ันคงทางรายไดและอาหาร เขาไมถึงสิทธิ

สวัสดิการ เม�อเกิดวิกฤตเศรษ กิจจากโควิดไดรับผลกระทบรุนแรงมากกวา

กลุมอ�น สสส. หวังวาการเสริมความเขมแข็งของกลุมเปราะบางและการ

ประสานทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ เขามาสนับสนุนตอเน�องจะทําใหคน

ท่ีประสบความยากลําบาก มีกําลังใจในการลุกข้ึนสูและกลับมาดําเนินชีวิต

สูวิถีปกติไดอยางรวดเร็ว ” นางภรณี กลาว

ในหลายพ้ืนท่ีคนไรบานมีปญหาจากการใชชีวิต การทํางานรวมกัน

ของ สสส.และภาคีเครือขายสงตอถุงยังชีพสามารถลดรายจายคาครอง

ชีพได ซ่ึงโครงการมิตรปนสุข โดยกลุมมิตรผล และกองทุนมิตรผล-บานปู 

รวมใจชวยไทย สูภัย COVID-19  มีเปาหมายชวยใหคนไทยไดทองอ่ิม ย้ิม

ได ใจสูตอในยามน้ี โดยเคร�องอุปโภค บริโภคในถุงยังชีพมิตรปนสุข สวน

หน่ึงเปนสินคาท่ีผลิตในชุมชน เชน ขาวหอมมะลิ กลวยฉาบ นํ้าพริกตางๆ 

รวมถึงจางชุมชนตัดเย็บถุงท่ีทําจากกระสอบนํ้าตาลมิตรผลรีไซเคิล เพ�อให

ชุมชนมีรายได เกิดเปนเศรษ กิจหมุนเวียนในทองถ่ินตอไป

สําหรับการลงพ้ืนท่ีศูนยคนไรบาน บานพูนสุข ซ่ึงดูแลคนไรบานท้ัง

ในสถานการณปกติและโควิด ต้ังอยูในชุมชนบนเน้ือท่ี 2 ไร รองรับสมาชิก

คนไรบานท้ังชายและหญิงอาศัยได 100 คน แบงเกณฑการเขาพัก 3 ระดับ 

คือ ช่ัวคราว ประจํา และแบบม่ันคง  อยูท่ีน่ีไมถือเปนภาระของสังคม                       

ไดพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะใจกายครบถวน

นายสมพร หารพรม กลาววา ทางศูนยจะแบงพ้ืนท่ีใหเรียนรูวิธี

ปลูกผัก เล้ียงสัตว สรางความม่ันคงทางอาหาร รวมถึงสรางอาชีพใหคน

ไรบานหารายไดเล้ียงปากทองตัวเอง เชน กทําอาหาร ขายของมือ 2 ท่ี

ไดรับจากการบริจาค ผักท่ีปลูกจากการเรียนนํามาขาย เปนตน เม�อมีราย

ไดแลว กใหเขารูจักวิธีใชเงิน ดวยการนํามาซ้ืออาหารราคาถูกในศูนย

แทนการรับอาหารฟรี กความรับผิดชอบและตอยอดใหมีอาชีพทํา เพ�อ

ต้ังหลักชีวิตใหสามารถดูแลตัวเองในระยะยาว สวนคนไรบานท่ีอยูแบบ

ม่ันคงจะได กเปนอาสาสมัคร ดูแลท่ีพัก และรวมทีมงานสํารวจประชากร

คนไรบานในพ้ืนท่ีดวย

เสริมแกร่งสุขภาวะคนไร้บ้าน 6 จว. เจอพิษโควิด

สสส. และภาคีมอบถุงยังชีพ “มิตรปันสุข” ที่ศูนย์พักคนไร้บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี

ถุงยังชีพ “มิตรปันสุข” ช่วยลดรายจ่ายคนไร้บ้าน

พื้นที่เรียนรู้เกษตรสร้างอาชีพที่ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข”

babaranoi@hotmail.com

ในชวงเวิรกฟรอมโฮม (Work From Home) ที่ผานมา 

สาวๆ หลายคนอาจจะตองเก็บกระเปา รองเทา และเคร� องหนัง 

เรียกวาเก็บไวจนเกือบลืมเลยทีเดียว จากสภาพอากาศที่มีความ

รอนสงผลทําใหเกิดการชํารุดหรือสีสันที่ดูหมองไป เมเจอร ดี

เวลลอปเมนท  มอบดีลสุดคุมถึง 3 ตอ สําหรับใชบริการและซื้อ

ผลิตภัณฑที่ Momoko Bag & Shoes Spa ที่มีความใสใจและ

พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพ� อมั่นใจไดวาของที่คุณรักจะกลับมาเหมือน

ใหมไดอีกครั้ง ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตอที่ 1 รับ 

Voucher แทนเงินสดเพิ่มสูงสุดถึง 25%, ตอที่ 2 ลุนรับบัตรกํานัล

หองพักโรงแรม Anantara เชียงราย 2 วัน 1 คืน จํานวน 5 รางวัล 

มูลคารางวัลละ 8,500 บาท และตอที่ 3 รับฟรี บริการรับ–สง

สินคาแบรนดเนม ลูกบานเมเจอรฯ ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน

รับสิทธิ์เพียงแอดไลน Major Development คลิก https://bit.

ly/39k2Zgc และทักแชตพิมพ “#MOMOKO” เพ� อรับสิทธิ์สวนลด

ในการใชบริการและซื้อผลิตภัณฑหรือ https://www.major.co.th/

th/majorlifescape/privileges   ...•

ดาน อินฟอรมา มารเก็ตส ชวนผูประกอบการสราง

โอกาสทางธุรกิจ เตรียมความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

และการบริการ ในงาน FHT x Thailand Sourcing Festival บน

แพลตฟอรม “สลัดเพลท” ตลาดกลางออนไลนเช� อมโยงการคา

แบบ B2B 

พบปะคูคา

และพันธมิตร

ทางธุรกิจที่

มีศักยภาพ 

เช� อมตอสราง

เครือขายไดไร

ขอบเขต และ

งานสัมมนา

คุณภาพ จากผู

เชี่ยวชาญธุรกิจ

ทุกภาคสวน 

ตั้งแตวันที่ 9-11 

พฤศจิกายน 2564 นี้ ที่ https://www.saladplate.com/isf-thai-

sourcing-festival ...•

มาที่ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา ชวนสมาชิกบัตร

ใชคะแนนบัตรเครดิตแลกรับของรางวัลสุดฟน ยิ่งแลก ยิ่งคุม กับ 

‘Krungsri First Choice Rewards’ เชน เครดิตเงินคืน, บัตรกํานัล, 

อีคูปอง, สวนลดจากแบรนดชั้นนํา, รวมทั้งแลกสินคาแบรนด

ดังหลากหลายหมวด ทั้งสินคาและอุปกรณไอที, เฟอรนิเจอร,        

ของใชในบาน ฯลฯ เพียงทํารายการแลกคะแนนบัตรเครดิต

ผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE เริ่มตนที่ 300 คะแนน ตั้งแต 1 

มกราคม–31 ธันวาคม 2564 (เง� อนไขเปนไปตามที่กําหนด) ขอมูล

เพิ่มเติม https://bit.ly/KFC-PointSep21 ...•

ขาช็อปพลาดไมไดกับ คิง เพาเวอร ออนไลน จัด   

แคมเปญ AFTER PARTY 32ND ANNIVERSARY DELIGHTS 

AND SURPRISES ดีลพิเศษที่ใหความคุมตอเน� อง ระหวางวันที่ 

19-31 ตุลาคม พิเศษ! วันที่ 22 และ 29 ตุลาคม ลดสูงสุด 60% 

ไมมีขั้นต่ํา ไมตองใสรหัสสวนลด ที่ www.kingpower.com หรือ  

คิง เพาเวอร แอปพลิเคชัน ...•

อิ่มไมอั้นที่ เซ็นทรัล จับมือ Mo-Mo-Paradise (โม โม พารา 

ไดซ) จัดแคมเปญพิเศษ Mo-Mo-Paradise Exclusive Campaign 

Only at CPN เอาใจสาย Meat Lover ใหไดอิ่มไมอั้น จุใจเต็มๆ กับ

เนื้อวากิวเกรดพรีเมียม ในราคาเพียง 659+/ ทาน (ราคาไมรวม

คาบริการ 10%) กับชุด All-You-Can-Eat สามารถทานเนื้อวากิว

ไดเต็มที่ (เฉพาะสั่งทานที่รานเทานั้น) แคมเปญเริ่มตั้งแตวันที่ 1 

พ.ย.2564-31 ม.ค.2565 ที่เซ็นทรัลในกรุงเทพฯ 7 สาขาเซ็นทรัล

บางนา, พระราม 3, ปนเกลา, แจงวัฒนะ, เวสตเกต, ลาดพราว, 

พระราม 9 ...•

สัมผัสพื้นผิวในบานอยางมั่นใจ ดวยตัวชวยฆาเชื้อโรคบน

พื้นผิว กับสเปรยฆาเชื้อ ACCO MORNING AIR เพิ่มความ

สะดวกในทุกการใชงานดวยหัวฉีดแบบสเปรยที่ออกแบบหัวพน

แบบกระจายทั่วถึง สามารถฉีดไดทุกซอกมุม สามารถใชในบาน

และโรงพยาบาล ทั้งในหองน้ํา หองครัว หองนอน หรือหองไหนๆ 

ก็ปลอดภัย พรอมกลิ่น MORNING AIR ใหบรรยากาศกลิ่นหอม

สดช� นยามเชา ที่โฮมโปรทุกสาขา และช็อปออนไลน คลิกเลย 

www.homepro.co.th ...•

และดองกิ ตอยอดความอรอย เปดตัว รานคิวามิ นามะ 

โชคุปง กลางทองหลอ เอาใจสาวกคนรักขนมปงนมสไตลญี่ปุน 

ขนมปงนมคิวามิ นามะ โชคุปง หนึ่งโลฟ ราคา 156 บาท, ครึ่ง

โลฟ ราคา 78 บาท และขนมปงนมฮอกไกโดคิวามิ นามะ โชคุปง 

หนึ่งโลฟ ราคา 189 บาท, ครึ่งโลฟ ราคา 95 บาท สามารถซื้อ

สินคาได ชั้น 1 โซนดานหนาอาคารดองกิ มอลล ทองหลอ และ 

ดอง ดอง ดองกิ สาขาใกลบานคุณ (เดอะมารเก็ต ราชดําริ และ

ซีคอน สแควร ศรีนครินทร) หรือสั่งซื้อแบบเดลิเวอรีผานแอป   

พลิเคชัน GrabMart ...•

ลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมนกระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอดวานซ ไลฟ 

ประกันชีวิต ที่จะเปนสวนหนึ่งใหทานได

วางแผนการเงินกอนและหลังวัยเกษียณ 

เพ� อใหทานมีชีวิตในวัยเกษียณอยางมี

ความสุขและไมเปนภาระของลูกหลาน 

เม� อคอลัมนที่แลว เราไดพูดถึงสิ่ง

ที่ตองคํานึงเม� อพาผูสูงอายุไปเที่ยวกัน

แลว วันนี้เราจะมาวางแผนการเงินใน

การทองเที่ยว เพ� อใหเราเที่ยวไดอยาง

สบายใจนั่นเอง

เ วอ ่างไม่สะดุด 

เม อวางแ นการเงินก่อนเ ว
ก 1.เลือกจุดหมายปลายทาง กอนการ

เดินทางทุกครั้ง เราตองคิดกอนแลววาเรา

อยากไปพักผอน ไปเปดหูเปดตาที่ไหนกันถูก

ไหมครับ การเลือกจุดหมายปลายทางกอน

เปนอันดับแรก ก็จะทําใหเราเห็นลูทางหรือ

วิธีการที่จะไปถึงจุดมุงหมายนั้นไดงายขึ้น 

เชน เราตั้งใจวาจะไปเที่ยวเชียงใหม ก็จะ

เห็นวา จากกรุงเทพฯ เราจะเดินทางอยางไร 

จะนั่งรถทัวร หรือจะจองตั๋วเคร� องบินไป ซึ่ง

หากเรารูแลววา เราจะไปดวยเคร� องบิน เรา

ก็จะมีเวลาหาตั๋วเคร� องบินราคาถูกได เพราะ

เดี๋ยวนี้ราคาตั๋วเคร� องบินก็ไมไดแพงเหมือน

เม� อกอน อีกทั้งสายการบินตางๆ ก็มีการออก

โปรโมชั่นตั๋วเคร� องบินราคาถูกออกมาอยาง

สม่ําเสมอนั่นเอง ทําใหเราสามารถประหยัด

คาใชจายในการเดินทางไดเยอะเลยครับ

2.ระยะเวลาในการไปพักผอน เม� อเรา

ไดจุดหมายปลายทางแลว เราก็มาพิจารณา

วาเราอยากไปก่ีวัน จะไปอยูท่ีไหน อยากพัก

ผอนแบบใด เพ� อเราจะไดจัดหาท่ีพักไดเหมาะ

สมตามความตองการครับ และในปจจุบันน้ี 

หากเราไดสถานท่ีพักผอนท่ีอยากจะไป และ

ระยะเวลาแลว เราก็สามารถคนหาขอมูลท่ีพัก

ในราคาท่ีถูกไดอีกดวย ย่ิงหากเราวางแผนไว

ลวงหนานานๆ และจองท่ีพักกอนไปเปนเวลา

นานๆ เราก็จะไดท่ีพักราคาถูก พรอมโปรโม

ช่ันอีกมากมายน่ันเองครับ และนอกจากเร� อง

การจองท่ีพักแลว หากเรารูระยะเวลาในการ

ไป ก็จะทําใหเราสามารถวางแผนขอลาพัก

รอนไดอยางสบายใจ ไมตองมาน่ังออนวอนเจา

นายใหอนุมัติ และท่ีสําคัญ หากผูอานหลายๆ 

ทานมิไดทํางานประจํา แตทําธุรกิจของตัวเอง 

เชน คาขาย ก็จะไดสามารถแจงลูกคาไวลวง

หนา วาเราจะไปชวงน้ีนะ หากตองการสินคา

อะไรใหซ้ือไปกอนเลย หรือไมหากเราทําธุรกิจ

คาขายท่ีตองสตอกสินคา เราจะไดวางแผนการ

ส่ังซ้ือไดถูกตองและเพียงพอ

3.แผนดี เงินก็ตองมีพอ เม� อเราได

แผนการทองเที่ยวทั้งหมดแลว คราวนี้ก็ถึง

การที่เราตองมาวางแผนคาใชจายในการไป

ทองเที่ยวครั้งนี้กันแลวครับ วานอกจากคา

เดินทาง คาที่พักแลว เราจะตองเตรียมคาใช

จายแบบไหนไปอีกเพ� อใหครอบคลุมในการ

ทองเที่ยวครั้งนี้ใหเราไดเที่ยวอยางสบายใจ 

ลังจากที่มีการคลายล็อกดาวนลง 

ทําใหหลายคนก็เร่ิมมองหาสถานท่ีทอง

เท่ียวบรรยากาศดีๆ เพ� อออกไปพักผอน 

สูดอากาศสดช� น เพ� อฟนฟูรางกาย ไมวาจะเปน

ภูเขา ทะเล รวมถึงคาเฟเกๆ  ใกลบาน แตอาจ

พบวาผิวเราไมพรอม กอน

ออกเดินทางทอง

เท่ียวไปตามสถาน

ท่ีตางๆ อาทิ สิว, 

ความแหง

กราน, ร้ิว

รอย, หมอง

คลํ้าและ

ขาดความ

สดใส       

เตรียมผิวสวยตอนรับคลายล็อกดาวน

เชน หากเราตองการไปเที่ยวครั้งนี้แบบ

เจาหญิงเลย ไปสบายๆ ไมเหน� อย ไม

ลําบาก เดินทางอยางราชินี กินอยางพระ

ราชาแลวละก็ เราก็ตองมาคํานวณกัน

วา คาเชารถวันละเทาไร คาน้ํามัน บวก

คารานอาหาร รานขนม รานกาแฟที่เรา

จะไปกิน 

ไมยากใชไหมครับกับการเตรียม

ตัวทองเที่ยวใหสบายใจ แตอยางไรก็ตาม 

หากเราวางแผนแลว และมีการประมาณ

คาใชจายคราวๆ แลว พบวาเงินที่เตรียม

ไวยังไมพอที่จะไปเที่ยวในครั้งนี้ ก็อยากให

หลายๆ ทานมีความพรอมใหครบกอนแลว

คอยตัดสินใจไปนะครับ ไมอยากใหไปแลว

ตองมานั่งประหยัดสุดชีวิต หรือไปแลว

ตองเปนหนี้บัตรเครดิตกลับมาครับ มีนอย

ก็ทองเที่ยวแบบประหยัด ใชจายใหพอตัว

กันนะครับ เพ� อจะไดไมมีหนี้สินตามมาให

ชดใชใหเหน� อยหลังจากพักผอนกันครับ. 

‘ธัญ’ (THANN) แบรนดผลิตภัณฑเพ� อการ

ดูแลสุขภาพผิวและเสนผม จึงไดรวมกับ

แพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวหนัง “แพทย

หญิงอวิกา รงคทอง” แนะนํา “เตรียมผิว

สวยใหพรอมกอนออกเที่ยวหลังคลายล็อก

ดาวน” กับผลิตภัณฑในกลุม ‘ชิโซะ’ (Shiso 

Collection)

แพทยหญิงอวิกากลาววา ชีวิตที่ตอง

เวิรกฟรอมโฮม ทําให

หลายคนละเลย

การดูแลตัวเอง 

เพราะคุนชิน

กับการที่ไมตอง

แตงตัวแตงหนา

สวยๆ ไมทาครีม

กันแดด ไมทา

ครีมบํารุงผิว 

สงผลกระทบ

ตอผิวพรรณ

โดยไมรูตัว 

ฉะนั้นเม� อคลาย

ล็อกดาวนชีวิต

สามารถดํารง

ไปอยางปกติ

แลว ขอแนะนํา

วา ควรดูแล

ผิวตั้งแตขั้นตอนการเช็ดลางทําความสะอาด 

การปรับสภาพผิวและกระชับรูขุมขน รวมถึง

การเลือกครีมบํารุงที่เหมาะกับแตละสภาพ

ผิว อาจจะเนนครีมบํารุงที่มีสวนผสมของสาร

สกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการมอบความ

ชุมชื้นสูผิว ที่สําคัญกอนไปทริปทองเที่ยวควร

หลีกเลี่ยงการทําเลเซอรหรือการสครับผิว 

เพราะจะทําใหผิวบางและไวตอแสง อาจเกิด

อาการระคายเคืองระหวางออกทริปได

นอกจากนี้การดูแลผิวระหวางทริปทอง

เที่ยว นอกจากขั้นตอนการบํารุงผิวตามปกติ

แลว ควรทาผลิตภัณฑกันแดด เม� อตองออกทํา

กิจกรรมนอกสถานที่ เพ� อปองกันรังสียูวีเอ ยู

วีบี ควรเลือกผลิตภัณฑกันแดดที่เหมาะสมกับ

สภาพอากาศเมืองรอนอยางบานเรา คือไมกอ

ใหเกิดการอุดตันรูขุมขน ไมเหนียวเหนอะหนะ 

และไมกอใหเกิดความมันสวนเกินบนผิว ใน

ระหวางวันก็สามารถใชสเปรยน้ําแรเพ� อคืน

ความสดช� นและลดความรอนของผิวได 

สวนการดูแลหลังกลับจากทริปทอง

เที่ยว หากผิวมีอาการแหงลอก หรือไหม ควร

ใชผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในการคืนความชุม

ชื้นสูผิว เพ� อใหผิวกลับมาฟนตัวกอน หากเปน

ผดผ� นหรือมีรอยแดงไหมมากกวาปกติ ควร

ไปพบแพทยเพ� อรับการรักษา หากมีปญหา

ผิวหมองคล้ําสามารถใชสกินแครประเภทที่มี

คุณสมบัติในการคืนความกระจางใสสูผิว  

ที่ลืมไมไดสําหรับการเดินทางทองเที่ยวไปใน

แตละสถานที่นั้น ทําใหเราตองเผชิญกับสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง ถึงแมวาโดยรวมแลว

การดูแลผิวอาจจะไมไดแตกตางไปจากเดิม 

แตหากเราเดินทางไปสถานที่ที่มีแสงแดดจา

มากอยางทะเล ก็อาจจะตองเนนเร� องกันแดด

มากเปนพิเศษ ควรทาครีมกันแดดซ้ําทุกๆ 2 

ชั่วโมง หากเดินทางไปในที่ที่มีสภาพอากาศ

หนาวเย็นควรเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวที่

สามารถเติมเต็มความชุมชื้นใหกับผิว 

นอกเหนือจากการบํารุงผิวจาก

ภายนอกแลว สิ่งสําคัญอีกสิ่งคือควรดูแลตัว

เองจากภายในควบคูไปดวย ควรด� มน้ําสะ

อาดมากๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน 

รวมถึงการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

เพราะจะชวยกระตุนระบบไหลเวียนเลือด 

และระบบการทํางานตางๆ ภายในรางกาย 

เพราะการดูแลตัวเองที่ถูกตองควรจะใสใจ

ใหครบทุกดาน จึงจะสามารถสรางความ

สมบูรณแบบไดในทุกมุมมอง.

ห

แพทยหญิงอวิกา รงคทอง

เซตผลิตภัณฑแบรนดธัญ กลุม ‘ชิโซะ’ (Shiso Collection)  

ชวยดูแลและฟนฟูผิวแหงกราน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.-20 ธ.ค.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบัน

เกอเธ่ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งทั่วทุกภูมิภาค เชิญเยาวชนชม

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ช้ันดีจากนานาชาติ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่  

1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564 โดยปีนี้นำา

เสนอภาพยนตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ภาย

ใต้แนวคิด “สุขภาพที่ดีข้ึน จากความเข้าใจ

ที่มากขึ้น (Better Health Through Better  

Understanding)” สอดคล้องทันการรับมือวิกฤต

สุขภาพของโลก นั่นคือ สถานการณ์ โควิด-19 

ปีนี้ ได้คัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพมาฉายในประเทศไทย 30 เรื่อง ชมฟรีทั้ง On Site และ 

Online ดูรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th หรือเฟซบุ๊กเทศกาลภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17  https://www.facebook.com/sciencefilmfestival

‘บ้านปู’ เปิดค่ายสิ่งแวดล้อม ‘Power Green Camp’ ครั้งที่ 16

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) 

ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ECO Living & 

Learning - เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” โดยคัดเลือกเยาวชน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำากัดสาขาวิชา (เป็นครั้งแรก) จำานวน 40 คนจาก 40 

โรงเรียน 31 จังหวัด จากผู้สมัครทั่วประเทศ

กว่า 217 คน มาร่วมเปิดประสบการณ์การ

เข้าค่ายแบบ New Normal เพื่อเสริมสร้าง

พลังแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำากัด ในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม- 

21 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้เข้าร่วมจะได้

เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตประจำาวันอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากอาจารย์ผู้เช่ียว 

ชาญ รวมถึงกูรูด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำา

ไปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

นอกจากนี้ทางค่ายฯ ยังมีอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือ

ปฏิบัติกันถึงบ้าน ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 16 ได้ที่ เฟซ 

บุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

‘ยูนิเซฟ’ เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘โอกาสพักใจมีได้ทุกวัน’

ยูนิเซฟเปิดตัวแคมเปญใหม่ ชื่อว่า Every Day is Mind Day โอกาสพักใจ

มีได้ทุกวัน เพื่อช่วยวัยรุ่นรับมือกับปัญหา

สุขภาพจิต พร้อมสร้างบรรทัดฐานใหม่

เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตให้เป็นเรื่องปกติ 

แคมเปญนี้จะมีดารา ศิลปิน และผู้ที่มีชื่อ

เสียงมาร่วมพูดคุยถึงอารมณ์ความรู้สึกใน

แต่ละวัน พร้อมให้คำาแนะนำาในการดูแล

จิตใจตนเอง โดยมุ่งจุดประเด็นให้วัยรุ่น พ่อ

แม่ ผู้ปกครองและผู้คนในสังคมสามารถ

พูดคุยเรื่องสุขภาพจิตและวิธีการดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเปิดเผยและเป็น

ปกติมากขึ้น.

ารเจริญวัยของเด็กในแต่ละช่วง

อายุ นับว่ามีความสำาคัญอย่าง

มากต่อการเติบโตของเด็กใน

อนาคต ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นหัวใจ

หลักในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ไม่นาน

นี้โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé 
for Healthier Kids) ได้สานต่อแคมเปญ

ออนไลน์ #เมนูหนูช่วยทำา ตอน สนุกสุขโซน 

นำาเสนอกิจกรรมสร้างความสนุก ความสุข 

และสุขภาพดีในครอบครัว ผ่าน 3 โซน

กิจกรรมสุดหรรษา ได้แก่ โซนนักสำารวจ โซน

ครัวหรรษา และโซนคิดส์สร้างสรรค์ ให้ทุก

ครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันภายใน

บ้าน ในการเตรียมมื้ออาหารให้สนุกและมี

สีสัน ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมลงมือทำาจนสำาเร็จ

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด กล่าวว่า จากสถิติ

คนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) มากถึง 74% เป็นอันดับที่ 1 โดยจาก

การสำารวจในปีนี้อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 

เด็กตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงเด็กวัยเรียน เกือบ 

30% เป็นโรคอ้วน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตในอนาคต และแม้ว่าประเทศไทยจะ

มีผักผลไม้หลากหลายชนิดและเป็นจำานวน

มาก แต่อัตราการบริโภคผักและผลไม้ของ

เด็กกลับสวนทาง หรือมีเพียง 10% ของความ

ต้องการของร่างกาย และเด็กหันไปกินอา

หารเประเภทหวานมันเค็มมากขึ้น ซึ่งจะส่ง

ผลให้เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ เปอร์เซ็นต์กินผักและ

ผลไม้ก็จะลดลงตามไปด้วย และการกินผัก

ผลไม้น้อยยังเป็นอีกสาเหตุที่จะทำาให้เด็กเตี้ย 

แคระแกร็น

กนกทิพย์กล่าวต่อว่า ดังนั้นจึงจำาเป็น

ที่จะต้องมีวิธีรับมือกับพฤติกรรมสุขภาพ

ตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน ตาม

หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำาลังกาย อารมณ์ 

เพ่ือเป็นการปลูกฝ่ังต้ังแต่เร่ิมต้น สำาหรับ

กิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำา ตอน สนุกสุขโซน 

ครั้งแรก ในเดือน พ.ย.2563 โดยมี 3 โซน

หลัก ได้แก่ 1.นักสำารวจ ที่เด็กสามารถเรียน

รู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คิดวิเคราะห์ 

และสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือให้เด็กเรียนรู้

ได้ในทุกมุมของบ้าน 2.ครัวหรรษา พื้นที่แห่ง

การลงมือทำา ไม่ว่าจะเป็นการหั่น ประดิษฐ์

ก

‘พาน้องเข้าครัว’ในช่วงโควิด

ได้อะไรมากกว่าเมนูสร้างสรรค์

‘พาน้องเข้าครัว’ในช่วงโควิด

ได้อะไรมากกว่าเมนูสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆ 3.คิดสร้างสรรค์ ที่จะทำาให้เด็กๆ 

ได้ลองออกแบบและคิดสร้างสรรค์อาหาร

เป็นเมนู 1 จาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยไหน

ก็สามารถทำาได้

กิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ ในช่วงสถาน 

การณ์ โควิด-19 เด็กกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

ได้ทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวด้วย และ

มีการตอบรับท่ีดีมากจนได้มีการทำา E-Cook 

Book ท่ีรวบรวมเมนูกว่า 60 เมนูจาก

ครอบครัวท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จึงเป็นเหตุให้

มีการสานต่อกิจกรรมนี้ในปี 2564 ซ่ึงพิเศษ

มากขึ้น โดยขยายเวลาจัดกิจกรรมเป็นกว่า 

1 เดือน ในวันที่ 1 ก.ค.-11 ส.ค.ที่ผ่านมา 

ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.

com/N4HKThailand ได้การตอบรับที่ดี และ

มีครอบครัวที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากปีที่

แล้ว ทำาให้มีเมนูสร้างสรรค์กว่า 400 ไอเดีย

จากเกือบ 300 ครอบครัว อาทิ ผัดดาวตกหน่อ

ไม้ฝรั่ง แซนด์วิชปาร์ตี้สวนสัตว์ พัฟไข่ข้นปูอัด 

บัวลอย 3 สี พุดดิ้งไมโลผลไม้รวม “ดังนั้น 

การค้นพบพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ในห้องครัว

ช่วยให้ลูกมีสมาธิ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ

ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงช่วย

ให้ลูกเจริญอาหาร กินอาหารได้หลากหลายยิ่ง

ขึ้น ไม่เลือกกินเฉพาะแต่สิ่งที่ชอบหรือคุ้นเคย

แต่อย่างเดียว” กนกทิพย์กล่าว

ด้าน อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยา

คลินิก ชำานาญการพิเศษ กล่าวว่า ในสถาน 

การณ์ โควิด-19 ทำาให้เด็กต้องเรียนออนไลน์

อยู่บ้าน จากผลการวิจัยพบว่าเด็กมีภาวะ

เครียดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเรียนอยู่

บ้านจะแตกต่างจากที่ โรงเรียน อาทิ การ

ขยับร่างกาย เคลื่อนไหว เพราะการเรียน

ออนไลน์คือต้องน่ังอยู่กับที่ จึงกลายเป็นว่า

เด็กต้องนั่งเรียนเหมือนกับผู้ใหญ่ที่นั่งทำางาน

อยู่ในออฟฟิศ ส่งผลให้เกิดโรคตามมา คือ 

ออฟฟิศซินโดรมในเด็ก อาการก็จะคล้ายกับ

ผู้ใหญ่ หรือเกิดอาการสมาธิสั้นเทียมหรือไฮ

เปอร์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว การคุมอารมณ์

ทำาได้น้อย ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของ

พ่อแม่ที่ต้องควบคุมเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาที่เห็น

ชัดในช่วงปีนี้

“การใช้พื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่ม

เวลาในครอบครัวมากขึ้น เป็นการปรับตัวเข้า

สู่ยุควิถีใหม่ รวมไปถึงการปรับแนวคิดของพ่อ

แม่และผู้ปกครองในการจัดสรรเวลาพาลูก

ทำากิจกรรมต่างๆ เพราะการเข้าครัวถือเป็น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์

และลงมือทำา เพราะเด็กจะสามารถควบคุม

ร่างกายตัวเองได้ ส่งผลให้ควบคุมอารมณ์

ได้ เป็นการสร้างวินัยในตัวเองและทำาบาง

สิ่งบางอย่างได้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งจะสร้าง

ความภูมิใจให้กับตัวเด็กเองและครอบครัว

ด้วย” นักจิตวิทยาคลินิกกล่าว.

รร.กว่าหมื่นแห่งขอเปิดเทอมแบบOn Site
‘หมอโอภาส’ยอมรับเด็กไปโรงเรียนต้องมีติดเช้ือบ้างแต่ควบคุมได้/นร.ลงชื่อฉีดวัคซีนเพ่ิมกว่า5แสน

ศึกษาธิการ • 1 พ.ย.นี้ ศธ.พร้อมเปิดภาค

เรียนที่ 2/2564 มีโรงเรียนขอเปิดสอนแบบ 

On Site กว่า 10,000 แห่ง บางโรงเรียนขอ

เปิดแบบผสมผสาน ด้าน “หมอโอภาส” เผย 

เปิดโรงเรียนต้องมีโอกาสติดเชื้อ แต่ควบคุม

ได้ มีนักเรียนสนใจรับวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก

กว่า 5 แสนคน

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร

ระดับสูงของ ศธ., นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สรา

วุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลง

ข่าว “ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด ศธ. ใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564”

โดยนางสาวตรีนุชกล่าวว่า ขณะนี้ 

ศธ.ได้ดำาเนินการออกประกาศ ศธ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบัน

การศึกษา ตามข้อกำาหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

(ฉบับที่ 34) เพื่อกำากับดูแลและเพิ่มความเชื่อ

ม่ันให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป 

ว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถ

ดำาเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

ตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่ง

ประกาศ ศธ.ฉบับนี้ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การ

เปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา เงื่อนไขของ

มาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และ

รายละเอียดต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมี

สาระสำาคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เงื่อนไข

หลักของมาตรการ Sandbox Safety Zone 

in School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 

2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถาน

ศึกษาแบบ On Site จำาแนกตามเขตพื้นที่

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนที่ 2 

เงื่อนไขข้อกำาหนดของ 6 มาตรการหลัก 

(DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำาหรับสถาน

ศึกษา (ประเภทไป-กลับ) ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์

การพิจารณาสำาหรับการใช้อาคารหรือสถาน

ที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การ

ฝึกอบรม หรือการทำากิจกรรมใดๆ ของ

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ส่วนที่ 4 

มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ของสถานศึกษา และส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์

การพิจารณาสำาหรับการใช้อาคารหรือสถาน

ที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อ

การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำากิจกรรม

ใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

“ในการเปิดเรียนแบบ On Site โรง 

เรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน

ความพร้อม Thai Stop Covid Plus (TSC+) 

และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน 

MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อ

เนื่อง, ครูและบุคลากรในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

(สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

(สีแดงเข้ม) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 

เข็มตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป สำาหรับครูและ

บุคลากรในพื้นที่อื่นๆ ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 

1 ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนนักเรียนไม่มี

กำาหนด แต่ ศธ.ได้รณรงค์ทำาความเข้าใจให้

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากท่ีสุด เพื่อ

ความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง

เอง” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า ขณะนี้

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน (สพฐ.) กำาลังสำารวจจำานวนโรงเรียน

ว่าในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้จะใช้รูปแบบใด 

โดยพบว่ามีทั้งขอเปิดแบบ On Site 100% 

รวมกว่า 10,000 โรงเรียน มีบางแห่งขอใช้

รูปแบบผสมผสาน และมีบางพื้นที่ที่คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดยังไม่ให้เปิดแบบ 

On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แต่ให้

เลื่อนไปเปิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แทน 

อย่างไรก็ตามจะปิดเทอม 2/2564 พร้อม

กันในวันที่ 1 เมษายน 2565 สำาหรับสถาน

ศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งของรัฐและเอกชน

ทั้งสิ้น 869 แห่ง ตอบแบบสอบถามมา 832 

แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 531 แห่ง ขอใช้รูปแบบ

ผสมผสาน คือมีทั้ง On Site และ Online รอง

ลงมา 192 แห่ง ขอใช้รูปแบบ Online 100% 

และจำานวน 109 แห่งขอใช้ On Site 100%

นางสาวตรีนุชกล่าวด้วยว่า ระหว่าง

ภาคการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษา

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ท้ังรูปแบบ 

On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน 

(Hybrid), นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน

ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตาม

เกณฑ์จำาแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด, 

มีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ (ATK) ทั้ง

นักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อเฝ้าระวัง, มี

การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วน

บุคคลอย่างเข้มข้น, ทำากิจกรรมร่วมกันใน

รูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำา

กิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนใน

ห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน หรือ

จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนใน

ห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ตลอดจน

มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน หรือพื้นที่

แยกกักชั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุ

สำาหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณี

นักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา

กรณีมีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจ

คัดกรองหาเชื้อเป็นบวก มีการซักซ้อมอย่าง

เคร่งครัด และ ควบคุมดูแลการเดินทางกรณี

มีการเข้าและออกจากสถานศึกษาอย่างเข้ม

ข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่

ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง ท้ังนี้

มาตรการและแนวทางต่างๆ จะปรับตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขึ้นกับ

คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด หรือคณะ

กรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำาหนด

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียน

อายุระหว่าง 12-17 ปีที่ผู้ปกครองให้ความ

ยินยอมรับวัคซีน Pfizer เพิ่มกว่า 5 แสนคน 

ซึ่งทาง สธ.เราได้เตรียมวัคซีนอย่างเพียงพอ

สำาหรับผู้ที่ขอรับเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเมื่อ

มีการเปิดเรียนในรูปแบบปกติแล้วเราต้อง

ยอมรับว่ามีโอกาสที่จะติดเช้ือแน่นอน แต่

จะไม่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ เพราะ

ที่ผ่านมาการระบาดใหญ่จะเกิดจากบ่อน

การพนัน สถานบันเทิง และโรงงานขนาด

ใหญ่เท่านั้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของ

ผู้คน แต่เมื่อเด็กติดเชื้อจะอยู่ในชุมชนตัว

เอง และเด็กที่ฉีดวัคซีนมีโอกาสติดโควิดได้

แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ เนื่องจาก

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลของการแพร่

ระบาดเชื้อโควิดไม่เคยเกิดอาการรุนแรง

จากกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้ตนไม่ต้องการให้นับ

ว่าจะมีโรงเรียนกี่แห่งที่ติดเชื้อโควิด เพราะ

เราสามารถควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแพร่

ระบาดได้ โดยต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้

ปกครองว่าเมื่อบุตรหลานติดเชื้อมีอาการไข้

จะต้องหยุดเรียนทันที

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า สำาหรับการเปิดประเทศใน 17 

จังหวัด สพฐ.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุในสถาน

ศึกษาที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวไว้หมดแล้ว 

โดยเราจะนำารูปแบบของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

มาเป็นแนวทางการในการดำาเนินการหาก

มีการระบาด หรือเกิดคลัสเตอร์ ในสถาน

ศึกษา นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้จัดทำาคู่มือ

แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 แจกให้สถานศึกษาทั่ว

ประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว อย่างไร

ก็ตามภาพรวมจำานวนนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี

ขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่ ป.6/ม.1-ม.6 นักศึกษา 

ปวช.และ ปวส. ประสงค์ฉีดวัคซีน 3,817,727 

คน ฉีดแล้ว 2,544,267 คน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 66.64 ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 782,010 คน เข็ม

ที่ 2 จำานวน 522,133 คน และยังไม่ได้รับ

วัคซีน จำานวน 112,377 คน.

ศึกษาธิการ • บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง

กำาหนดตำาแหน่ง ม.38 ค. พร้อมกับโครงการ

พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก่อนการคัดเลือกเข้ าสู่

ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกำาหนด

ตำาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า สำาหรับ

ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค. (2) ดังนี้ 1.ตำาแหน่งที่เทียบ

เท่าตำาแหน่งประเภทอำานวยการ ระดับสูง 

ได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้

อำานวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำานวยการสำานักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำานวยการ

สำานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

2.ตำาแหน่งท่ีเทียบเท่าตำาแหน่งประเภท 

อำานวยการ ระดับต้น ได้แก่ ผู้อำานวยการ

สถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำานวยการชำานาญ

การพิเศษ ผู้อำานวยการสำานักงานการศึกษา

เอกชนอำาเภอ รองผู้อำานวยการสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา รองผู้อำานวยการสำานักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัด และรองผู้อำานวย

การสำานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

3.ตำาแหน่งที่เทียบเท่าตำาแหน่งประ 

เภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำาแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท ก. ข. และ ค. (1) ที่มีวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ 4.ตำาแหน่งที่เทียบเท่าตำาแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ 

ได้แก่ ตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประเภท ก. ข. และ ค. (1) ที่มีวิทยฐานะ

ชำานาญการพิเศษ 5.ตำาแหน่งที่เทียบเท่าตำา

แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ 

ได้แก่ ตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประเภท ก. ข. และ ค. (1) ที่

มีวิทยฐานะชำานาญการ ทั้งนี้ให้ยกเลิกการ

กำาหนดตำาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กำาหนด 

เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด 

และตำาแหน่งประเภทอำานวยการ ตามที่ 

ก.ค.ศ.ได้เคยกำาหนดไว้เดิม

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำาโครงการพัฒนา

สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ตำาแหน่งผู้

บริหาร สถานศึกษา โดยเป็นโครงการพัฒนา

สมรรถนะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ออกแบบ

ระบบการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการคัด 

เลือกเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

2.จัดทำาระบบการคัดกรองข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก

สมรรถนะก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 

3.เพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถาน 

ศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารและภาวะผู้นำา ก่อนการคัด

เลือกเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

4.ประเมินสมรรถนะข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 5.จัดทำาฐานข้อมูล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก กลุ่มเป้า

หมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาที่ มีคุณสมบัติ เฉพาะสำาหรับ

ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้โครงการ

นี้จะส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารและภาวะผู้นำา ก่อนการ

คัดเลือกเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

รวมถึงสำานักงาน ก.ค.ศ.จะได้มีตัว อย่าง

ในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นระบบและมีความ

ต่อเนื่อง และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นตัวอย่างของการนำาระบบสมรรถนะมา

ใช้ในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป.

บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบ

ร่างตำาแหน่งมาตรา38ค.

บุคลากรทางการศึกษา



าหมู-พงษ์เทพ กระโดนชำานาญ เจ้าของสมญานาม กวีศรีชาวไร่ นักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับ

ตำ�น�นของประเทศไทย ได้ม�เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในร�ยก�ร Club Friday Show โดยน้�หมู 

พงษ์เทพ ได้เปิดเรื่องร�วในชีวิต ทั้งเรื่องคว�มรักและอ�ก�รเจ็บป่วยที่หนักถึงขั้นเล่นกีต�ร์ไม่ได้ 

ทำ�ได้แค่อุ้มไว้

“เป็นมะเร็งครับ มีวันหนึ่งเล่นที่พระร�ม 2 เล่นอยู่กล�งๆ เพลง ขอโทษนะอึร�ดเลย เร�เลย

ไปส่องกล้องเจอมะเร็ง เป็นระยะสุดท�้ยแล้วที่จะเข�้ไปต่อมน้ำ�เหลือง เร�ก็ข�ยทุกอย่�งเลย ข�ย

รถ ข�ยบ้�น ข�ยม�้ กีต�ร์เกือบหมดตู้ ข�ย

หมดทุกอย�่งเลย แต่ที่มันโหดร้�ยคือ แขนของ

เร�หมดคว�มรู้สึก เดี๋ยวนี้คือ เล่นกีต�ร์ไม่ได้

เลยได้แต่อุ้มไว้ ชีวิตผมมันค่อนข�้งจะอ�ภัพ

นะ เหมือนโบร�ณที่บอกว่�ถ�้เร�มุ่งมั่นเป็น

ศิลปินมันจะต้องข�ยวิญญ�ณให้ซ�ต�น

นะ จะเจ็บจะปวดจะรวดร้�วยังไง

ต้องยอม เหมือนซ�ต�นม�เอ�

วิญญ�ณเร�ไปเพื่อเป็นข้อแลก

ให้เร�เป็นศิลปิน ผมเป็นคนที่

หวงแหนคว�มเป็นตัวเอง จะ

ไม่ให้ใครม�เปลี่ยนอะไรได้”

(ชีวิตรักก็ไม่

ธรรมด� เจอรักครั้งแรก

ในป�่) ครั้งแรกที่เจอ

ตอนอยู่ในป�่นกเข�ไฟ 

ผู้หญิงคนหนึ่ง คือคนชนช�ติลัวะ สวยม�ก หัวล�้นไปครึ่งหัว เพร�ะเข�

เอ�หนังค�ดหัวแล้วพันแล้วแบกของขึ้นเข� กล้�มน่องเข�เป็นมัดๆ เลย

สวยม�ก เข�จับงูมือเปล�่ได้เลย เห็นไม่ได้คือวิ่งไล่จับเลยงูกลัวถูกกิน 

แล้วถ�้เรียกไม่ข�นนะเข�เรียกผมสห�ยแคน ถ�้เรียกแล้วไม่ข�นโดน

กินเลยนะ และคือเข�ขอเร�แต่งง�นด้วย

ส่วนคว�มรักที่อกหักที่สุด หนักที่สุด แล้วก็สะเทือนที่สุดคือ 

เพลงน้ำ�ต�หอยท�ก คือผู้หญิงคนนี้เร�รู้สึกว่�อย�กจะแต่งง�นด้วย 

เพร�ะชีวิตของผมไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งง�น แต่คนนี้เร�อย�กแต่งด้วย

เลยตัดสินที่จะแต่ง แต่ครอบครัวของเข�จะเป็นคนจีน แม่ของเข�ก็

เสนอว�่ถ้�จะอยู่กับลูกเข�ต้องเลิกร้องเพลงแล้วม�ค้�ข�ย ตอนนั้นคือ 

เร�อกหักเลย สภ�พกินข้�วไปร้องไห้ไปเลยครับ”.

ไม่บ่อยนักที่จะเห็นนักร้องเสียงเทพอย่าง ทอม-อิศรา 

กิจนิตย์ชีว์ กระโดดม�รับง�นแสดง ล�่สุดในภ�พยนตร์ Game 

Changer โกงพลิกเกม ที่ต้องร่วมหัวจมท้�ยกับเพื่อนท้�อำ�น�จ

เหล่�แก๊งม�เฟียข�โหด ทอม อิศร� ก็ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง โดยเฉพ�ะ

กับซีนโหดที่รุมอัดม�เฟียข�ใหญ่แบบสู้ยิบต�ในรถ 

“ผมว่�เป็นฉ�กที่ย�กแต่มันส์ม�ก เพร�ะซีนนี้พวกเร�ต้อง

สู้กันในรถที่แคบ แล้วมันต้องสู้กันแบบฟีลอ�รมณ์ล้วนๆ ต่อยกัน

แบบตะลุมบอนม�ก ก่อนถ่�ยเร�ต้องซ้อมคิวบู๊กับพี่ๆ สตันท์ที่

จะม�เทรนพวกเร�ว่�ต้องเตะต่อยอย�่งไร คว�มไม่ง�่ยในก�รมี

ชีวิตให้อยู่รอดของ

ผมและเพื่อนๆ ที่ดัน

ต้องม�เจอส�ยโหด

อย่�งพี่แจ็ค โจน�

ธ�น หัวหน้�แก๊งสุด

โหด ซึ่งพี่แจ็คเป็น

ฝรั่งที่ตัวใหญ่ม�ก 

แรงเยอะม�ก

แถมอินเนอร์               

ที่พี่แจ็คส่งม�ให้

พวกเร�มันสุดม�กๆ  

มันทำ�ให้ผมรู้สึกว่�

ผมและเพื่อนๆ ต้อง

เป็นผู้รอดให้ได้ คือ

ต่อยกันแบบหนีต�ย

กันสุดชีวิตเลยครับ รอดอย�่งเดียวเท�่นั้นที่จะทำ�ให้เร�ได้ไปต่อ 

ตอนถ่�ยก็จะมีหลุดคิวกันบ้�งเพร�ะคว�มที่เป็นในรถ อย�กให้ไป

ดูกันเยอะๆ นะครับ ผมว่�โกงพลิกเกมเป็นหนังแอกชั่นทริลเลอร์

รูปแบบใหม่ที่สนุกครบทุกอ�รมณ์จริงๆ ครับ”.

เหมือนว่าชุดจากตัวละครใน Squid 

Game ซีรีส์เก�หลีท�ง Netflix จะ

ต้องมีให้เห็นกันจนหลอนแน่ในป�ร์ตี้

ฮัลโลวีนหล�ยแห่งในปีนี้ หลังจ�กมี

ก�รเปิดเผยออกม�ว�่ คำ�ว่� “Squid Game 

costume” เป็นคำ�ที่ถูกค้นห�ท�งอินเทอร์เน็ต

ม�กสุดเมื่อเทียบกับคอสตูมจ�กภ�พยนตร์

หรือตัวละครท�งทีวีเรื่องไหนๆ ต�มข้อมูล

จ�ก Design Bundles เมื่อต้นสัปด�ห์

แม้ซีรีส์นี้จะเพิ่งออกฉ�ยเป็นครั้ง

แรกบนบริก�รสตรีมมิงเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ 

Design Bundles พบว่� ชุดเสื้อผ้�จ�กซีรีส์นี้

ขึ้นท็อปช�ร์ตคอสตูม ซึ่งคิดแล้วเป็นเกือบ 1 

ใน 3 ของก�รค้นห�เครื่องแต่งก�ยยอดนิยม 

11 อันดับแรก 

ถัดจ�ก Squid Game ก็จะมี 

Catwoman, Harley Quinn, Joker และ 

Spider-Man ติดอยู่ใน 5 อันดับแรก หรือท็อป

ไฟว์ของก�รค้นห� นอกน้ันก็มีตัวละครดัง

อื่นๆ ได้แก่ Pennywise, Harry Potter และ 

Wonder Woman ป้วนเป้ียนอยู่ในท็อปเท็น

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

นั่งคุยกันใกล้คนตาย

าลา 15 วัดเทพศิรินทร์..

ผมได้ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม “คุณแม่ปร�งทิพย์” ผู้

บังเกิดเกล้�ของคุณบิณฑ์-คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ แฝดพี่-

น้องที่ได้อุทิศตนเพื่อสังคมม�ตั้งแต่หนุ่มน้อยยันหนุ่มใหญ่..

และจะตลอดไปจนกว�่ร�่งก�ยจะไม่ไหว หรือไม่ก็หมดลม

ห�ยใจนู่นเลย!

นี่..ผมไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อย ห�กแต่เคยได้ยินจ�กป�กของคุณ

บิณฑ์ และด้วยก�รเป็น “จิตอ�ส�” ต�มนิย�ม..ผู้ที่มีจิตใจที่เป็น “ผู้

ให้” ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้คว�มช่วยเหลือด้วยกำ�ลังแรงก�ย แรง

สมอง 

ซึ่งเป็นก�รเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวล� เพื่อเผื่อแผ่

ให้กับส่วนรวมนี้กระมัง..

ผมจึงได้เห็น ทั้งใน-นอกศ�ล� 15 ในเย็น-ค่ำ�วันนั้น แออัด-

ล้นไปด้วยแขกเหรื่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ คนในวงก�รบันเทิง กัลย�ณมิตร 

ญ�ติสนิทมิตรสห�ย ตลอดจนประช�ชนทั่วไป!

ก็..เห็นจะพูดได้ว่� ก�รประกอบคุณง�มคว�มดีของคุณบิณฑ์-

คุณเอกพันธ์ตลอดม�นั้น ดอกผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจ�ก “ทำ�ดี

ย่อมได้ดี” ต�มกฎแห่งกรรม!

ผมนอบน้อมกร�บล�คุณแม่ปร�งทิพย์ที่หน้�โลงศพ..ด้วยจิต

อ�ส� และคว�มดี คว�มกตัญญูของลูกๆ ขอดวงวิญญ�ณท่�นจงไปสู่

สุคติ สงบ ณ สัมปร�ยภพด้วยเทอญ!

ครับ..ภ�ยในศ�ล� ผมได้พบเจอคนในวงก�รบันเทิงอีกม�ก

หน�้ แต่ที่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นร�วหน่อยก็เห็นจะเป็นอดีตพระเอก

คนดัง คุณกรุง ศรีวิไล ที่ปัจจุบันเป็น ส.ส.ของพรรคพลังประช�รัฐ

แต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องก�รมง-ก�รเมืองกันสักเท่�ไร เพร�ะแค่แหย่

ถ�ม.. “ธรรมนัสจะยังเป็นเลข�ธิก�รพรรคอยู่หรือไม่”?

คุณกรุงก็รีบยกมือคล้�ยป�งห�้มญ�ติ.. “ไม่รู้ๆ..เป็นเรื่อง

ผู้ใหญ่ในพรรค แต่คิดว�่ทุกอย่�งคงเรียบร้อยดี” ก่อนที่จะเฉไฉหันไป

ถ�มคุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง เจ้�ของเพลง “รักน้องพร” ที่นั่งอยู่ใกล้ๆ..

“แล้วคุณล่ะ ยังอยู่กับพรรคเพื่อแผ่นดินอยู่ใช่ไหม” ..เงียบ ไร้

เสียงตอบรับจ�กอีกฝ�่ย ผมจึงเลยพูดแทรกขึ้นว่�.. “ทำ�ไม จะชวนไป

อยู่พลังประช�รัฐเหรอ” ทำ�เอ�คุณกรุงหัวเร�ะเอิ๊กอ๊�กชอบใจ

“แล้วพี่ล่ะจะกลับม�เล่นหนังเล่นละครอีกไหม” ผมถ�ม คุณ

กรุงตอบเสียงค่อย.. “เล่นไม่ได้..อย�กเล่นจะต�ย คิดถึงกองถ่�ย แต่

ขี้เกียจมีปัญห� 

อีกอย่�ง ม�ทำ�ง�นก�รเมืองแล้ว ก็อย�กทุ่มเทง�นตรงนี้ให้

ดีที่สุด ยอมรับว่�เหนื่อยแต่ก�รได้ทำ�เพื่อช�วบ�้น-ประช�ชนมันก็มี

คว�มสุขนะ

พี่ออกจ�กบ้�น พบปะช�วบ้�นในพื้นที่แทบทุกวัน ไปรับฟัง

ปัญห�ของเข� ถ้�อะไรที่พี่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยทันที แต่ห�กเกิน

กำ�ลังก็จะนำ�ปัญห�ไปปรึกษ�ภ�ยในพรรคให้ช่วยผลักดันต่อไป”

ผมถ�ม.. “แล้ววงก�รบันเทิงล่ะ พี่จะช่วยอะไรได้บ้�ง”?.. “ก็

ถ้�เข�ต้องก�รให้ช่วย พี่ก็พร้อมและยินดี แต่ตั้งแต่เป็น ส.ส.ก็ไม่เคย

มีใครหรือสม�คม-องค์กรไหนในวงก�รบันเทิงปรึกษ�ห�รือ..

โดยส่วนตัวพี่ก็ไม่รู้ ว่�ปัจจุบันนี้เข�มีปัญห�อะไรบ�้ง อย่�ง

กระทรวงวัฒนธรรมก็เห็นว่�ได้สนับสนุนส่งเสริมอุตส�หกรรมหนัง

ไทยดีอยู่แล้ว 

ตอนนี้ก็ได้จับมือกับจีนเพื่อผลักดันอุตส�หกรรมภ�พยนตร์

ทั้งระบบ ซึ่งน�่จะช่วยวงก�รบันเทิงไทยได้ม�ก” คุณกรุงคุยขณะที่

พระคุณเจ�้เดินเข้�ม�ในศ�ล� ผมจึงเลยรวบรัด..

“เออ..แล้วธรรมนัสยังจะอยู่กับพลังประช�รัฐใช่ไหม”? คุณ

กรุงบอก..

“ฟังพระสวดเถอะ”!.

ศ

• ลุ้นแบบสดๆ พร้อม

กันท�งหน้�จอช่องวัน 31 กับ

สัปด�ห์แรกของก�รแข่งขัน

รอบ 8 คนสุดท�้ย The Star 

Idol นำ�โดย แมดดอค เดวีส์ 

หม�ยเลข 1, พิม ณิชชญ� 

หม�ยเลข 2, โอ ณัทฐ์สุทธ� หม�ยเลข 3, 

ภูมิ พงศ์รชตะ หม�ยเลข 4, เอินเอิน ฟ�ติม� 

หม�ยเลข 5, กรณ์ พลัฏฐ์ หม�ยเลข 6, บูม 

สหรัฐ หม�ยเลข 7 และคอปเปอร์ เดช�วัต 

หม�ยเลข 8 พร้อมลุ้นและเชียร์คนที่คุณรัก

กันได้  6 โมงเย็นวันอ�ทิตย์นี้ (31 ต.ค.) ท�ง

ช่องวัน 31

• ฟลุค เกริกพล ควงแขน ลี นาตา

ลี ซิ่งทะลุหิมะที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สุด

ตื่นเต้นกับก�รซิ่งบนหิมะ ทั้งเร็วทั้งหน�ว

ทำ�เอ�ใจเต้นระทึกทุกวิน�ที ง�นนี้ยังได้เปิด

ประสบก�รณ์ใหม่ หม�ล�กเลื่อนและขี่ม้�

ตะลุยหิมะ จะย�กแค่ไหน? ต้องติดต�ม หนี

เท่ียวกัน วันเส�ร์ท่ี 30 ตุล�คมน้ี เวล� 08.30 น. 

ท�ง Workpoint ช่อง 23 ดูย้อนหลังได้ท�ง 

YouTube Flukelee http://bit.ly/3micSn7 

• คลุมโปงดูหนัง ส่ง

ท้�ยเดือนตุล�คมกับเทศก�ล

ขนหัวลุก คืนอัศจรรย์วัน

ฮัลโลวีน ดูฟรีต่อเนื่อง 4 

เรื่อง ตั้งแต่คืนวันเส�ร์ที่ 30 

และวันอ�ทิตย์ที่ 31 ตุล�คม

นี้ ได้แก่ คืนอัศจรรย์ขนหัวลุก, คืนอัศจรรย์

ขนหัวลุก หุ่นฝังแค้น, แอนน�เบลล์ กำ�เนิด

ตุ๊กต�ผี และเดอะนัน รับชมทั้งสองจักรว�ล

คว�มสนุกและคว�มหลอนได้ท�งทีวีดิจิทัล

หม�ยเลข 29 และแอปพลิเคชัน MONO29

• เป็นคู่พระ-น�งเคมีใหม่ที่น่�จับต�

มอง สำ�หรับพระเอกหนุ่ม อินดี้ อินทัช และ

น�งเอกส�ว จูน ชลฤดี ล่�สุดทั้งคู่โคจรม�

พบกันในละครสูตรเล่ห์เสน่ห� ท�งช่อง 8 มี

คิวลงจอแล้วในวันที่ 1 พฤศจิก�ยนนี้ เวล� 

19.00 น. เรียกได้ว่�ทำ�เอ�ทั้งคู่ตื่นเต้น พร้อม

กันนี้ยังม�อ้อนแฟนละครอย�กให้รับชม

กัน เพร�ะเป็นละครอ�รมณ์ดีที่ดูกันได้ทั้ง

ครอบครัว.

                                                                                                                                                      

        รักชิด

อาสาทำาดี • ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำานวยการ สำานักกิจการและสื่อสารองค์กร 

ไทยทีวีสีช่อง 3 มอบเครื่องเขียนพีลิแกน อาทิ ดินสอ ปากกา ดินสอสี ไฮไลต์ เป็นต้น ให้

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อให้นักเรียนของโรงเรียนฯ จำานวนกว่า 27,000 คน 

ใน 221 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง โดย

มี พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร

มาลีนนท์.

‘ทอม อิศรา’กับฉากบู๊เดือดครั้งแรก

การันตี‘โกงพลิกเกม’ครบทุกอารมณ์

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เจาะชีวิตเจ้าพ่อเพื่อชีวิต‘หมู พงษ์เทพ’

เผยป่วยเป็นมะเร็งถึงขั้นเล่นกีตาร์ ไม่ได้

Netflix เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เผยกับท�ง CNN ว่� มีแอกเค�ต์ทั้งหมด

ร�ว 111 ล้�นบัญชีที่ได้ติดต�มดู Squid 

Game นับตั้งแต่ฉ�ยวันแรกในเดือนกันย�ยน 

โดยกล�่วว่� ดร�ม�ซีรีส์ต่อต�้นทุนนิยม เป็น

ซีรีส์ที่เปิดตัวประสบคว�มสำ�เร็จสูงสุด 

ก่อนหน�้นี้ ตัวเลขสูงสุดคือ 82 แอก

เค�ต์ที่รับชม Bridgerton ซึ่งเป็นอีกหนึ่งซี

รีส์ฮิตท�ง Netflix จ�ก 28 วันแรกของก�ร

เปิดตัว

แต่ Squid Game แซงหน�้ตัวเลขนั้น

ได้อย�่งรวดเร็วภ�ยในระยะเวล�อันสั้น

มิน ยองคิม รองประธ�นฝ่�ยเนื้อห�

สำ�หรับภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมอินเดีย) 

ของ Netflix กล�่วว่� “เมื่อเร�เริ่มลงทุนในซี

รีส์และภ�พยนตร์เก�หลีครั้งแรกในปี 2015 

เร�รู้ว�่เร�ต้องก�รสร้�งเรื่องร�วระดับโลก

ถึงจะเข้ารอบมาแบบส้มหล่น แต่ “จูลี เมซาบาร์บา” นักสู้สาวจากแดน

แซมบ�้ก็ห�้วใช่เล่น ประก�ศจะชนะน็อกคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 

รุ่นอะตอมเวตหญิง ซึ่งจะชนกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้ส�วไทย ในศึก ONE: 

NEXTGEN ศุกร์ที่ 29 ตุล�คมนี้

นักสู้ส�วจ�กแดนแซมบ้� วัย 28 ปี ก้�วเข้�ม�อยู่ในสปอตไลต์ของทัวร์น�เมนต์

ครั้งประวัติศ�สตร์เมื่อส�ม�รถเอ�ชนะนักสู้ส�วระดับตำ�น�นจ�กแดนซ�มูไร “เม ย�

ม�กูชิ” ชนิดหักป�กก�เซียน และชิงตำ�แหน่งตัวสำ�รองของก�รแข่งขันม�ได้ในศึก 

ONE: EMPOWER เมื่อเดือนกันย�ยนที่ผ�่นม�

ได้เข�้ม�เป็นมวยแทน ซอ ฮีฮ�ม ในก�รประกบคู่กับสแตมป์เพร�ะนักสู้ส�ว

แดนกิมจิเจ็บ ไฟต์นี้

แม้จูลีจะถูกมองเป็น

ไก่รองบ่อนห�กเปรียบ

เทียบกับชื่อชั้นของ

อดีตแชมป์โลก ONE 

สองประเภทกีฬ�อย่�ง

แสตมป์ แต่เธอยังมั่นใจ

ว่�ทักษะก�รต่อสู้แบบ

ผสมผส�นอันหล�ก

หล�ยของเธอเหนือกว่�

อยู่หล�ยขุม

“เร�ทั้งคู่เป็นนัก

สู้ท่�ยืน ก�รแข่งครั้ง

นี้จะเป็นก�รยืนบวก

กันแน่นอน แต่ฉันคิด

ว่�สไตล์มวยไทยของ

แสตมป์ไม่เหม�ะกับ 

MMA ถ�้เป็นก�รแข่ง

มวยไทยต�มปกติเธอจะ

สุดยอดม�ก แต่สำ�หรับ 

MMA เธอยังเชื่องช้�เกินไป ฉันเร็วกว�่เธอ และฉันฝึกคิกบ็อกซิ่งม�เยอะม�ก ฟุต

เวิร์กของฉันจึงเหนือกว่�เธอม�ก”

“ฉันคิดว�่ไฟต์นี้ ไม่จบลงด้วยก�รตัดสินคะแนน มันจะเป็นก�รต่อสู้ที่ดุเดือด

และได้เลือดแน่ๆ และฉันอย�กจะชนะน็อกเธอให้ได้ค่ะ”.

linkthaipost@gmail.com

ม้ามืดแซมบ้าห้าวจัด! ‘จูลี เมซาบาร์บา’

ขอน็อก ‘สแตมป์’ รอบรองฯเวิลด์กรังด์ปรีซ์

ดู

สำ�หรับแฟนหลัก K-Content ทั่วเอเชียและทั่วโลก”

“วันนี้ Squid Game ได้ก�้วข้�มคว�มฝันที่ระห่ำ�ที่สุดของเร�

ไปแล้ว”.

น้



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

27 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเคร� องประดับ

แหงชาติ GIT จัดงานมอบรางวัล

การประกวดการออกแบบเครื่อง

ประดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต

แนวคิด "Intergeneration Jewelry" 

- jewelry for every generation โดย

นายสุเมธ ประสงคพงษชัย ผูอํานวย

การสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแห่งชาติหรือ 

GIT กลาวเปดงาน และนางนันทวัลย 

ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันเปน

ประธานในพิธี ณ บริเวณ ลานไลฟ- สไตล 

ชั้น 2 ศูนยการคาสยามพารากอน 

นายสุเมธ ประสงคพงษชัย ผอ. GIT 

เปดเผยวา GIT เล็งเห็นความสําคัญในการ

สรางความยั่งยืนใหอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร� องประดับไทย ผานการพัฒนาศักยภาพ

นักออกแบบเคร� องประดับไทย สถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเคร� องประดับแหงชาติ 

ใหความสําคัญ และยกระดับนักออกแบบ

ไทยผานงานประกวดการออกแบบเคร� องประดับ 

และเชิญชวนผูประกอบการและนักออกแบบ

เขาชมงานประกวดการออกแบบเคร� องประดับ

นานาชาติ เพ� อเปนเวทีใหนักออกแบบเคร� อง

ประดับไทยไดแสดงความสามารถสูนานาชาติ 

พรอมมองอนาคตหนุนนักออกแบบไทยให

กาวไปยืนบนเวทีโลก 

การประกวดออกแบบเครื่องประดับ

ครั้งที่ 15 ตรงกับแนวคิดในการออกแบบ

เคร� องประดับเพ� อทุกคน (Design for all) ที่

เครื่องประดับนี้ ได้หล่อหลอมและรังสรรค์

กาวขามขอจํากัดคนในแตละเจเนอเรชั่น 

GIT เรงตอยอดการพัฒนาศักยภาพ
นักออกแบบอัญมณีและเคร� องประดับไทยสูสากลอยางยั่งยืน

และสวมใสไดทุกชวงวัย ในการจัดงานครั้งนี้

สถาบันไดดึ งผูทรงคุณวุฒิทางดานการ

ออกแบบเครื่องประดับจากสถาบันที่มีชื่อ

เสียงจากอิตาลี เกาหลีและอิหราน รวมเปน

กรรมการในการตัดสิน และมีแนวทางในการ

สรางความรวมมือกับสถาบันการออกแบบ

ทั้งในยุโรปและเอเชีย เพ� อตอยอดนํานัก

ออกแบบไทยเขารวมงานในระดับโลกตอไป 

นักออกแบบที่ชนะเลิศและเขารอบ

สุดทายของการประกวดออกแบบเคร� องประดับ

ครั้งที่ 15 นี้ มีนักออกแบบไทยถึง 3 คน จาก

ผูสงแบบเขาประกวดจากท่ัวโลกกวา 402 ช้ินงาน 

จาก 27 ประเทศ โดยผลงาน 30 ช้ินท่ีเขารอบ

จะไดถูกแสดงแบบวาดในงานประกาศผล

ชนะเลิศโลรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระ-ศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี และผลงานสี่ชุดที่โดดเดน 

เปนของนักออกแบบไทยถึงสามคน โดยไดผลิต

เปนชิ้นงานจริงพรอมสวมบนนางแบบและ

ดาราในงานพิธีในครั้งนี้ดวย 

นอกจากน้ีสถาบันยังไดนําผลงาน

ที่ผานเขารอบมาจัดแสดงในรูปแบบของ 

Art Gallery Online ที่จะมาถายทอด

ประสบการณและมุมมอง และสราง

แรงบันดาลใจผานการออกแบบใหนัก

ออกแบบรุนใหม สามารถเขาชมผลงาน

ที่ผานเขารอบไดที่ www.facebook.

com/gitwjda  สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ ฝายฝกอบรม สถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเคร� องประดับ

แหงชาติ (องคการมหาชน) 

ผลกา รประกวดผู ที่ ไ ด รั บ

รางวัลตางๆ มีดังนี้ 

1.รางวัลชนะเลิศ นายสุรศักดิ์ มณี-

เสถียรรัตนา จากประเทศไทย กับ ผลงาน 

ความเช� อในตรีโกณมิติ (Trigonolism) ไดรับ

เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ และ โลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี  

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 / รางวัล

Popular Vote นางสาว พรนภา เดนจารุกูล 

และนางสาว ภัสภา โพธ์ิอุบล จากประเทศไทย

กับ ผลงาน D-N-A ไดรับเงินสด 3,000 เหรียญ

สหรัฐ และโลเกียรติยศ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นาย 

จิรวัฒน สมเสนาะ จากประเทศไทย กับผลงาน 

รูปทรง เรขาคณิต (Geometry) ไดรับเงินสด 

1,500 เหรียญสหรัฐ และโลเกียรติยศ 

4.รางวัลชมเชย Mrs. Soheila Hemmati 

จากประเทศอิหราน กับผลงาน Pearls for 

all generations ไดรับเงินสด 1,000 เหรียญ

สหรัฐ และโลเกียรติยศ

5.รางวัลพิเศษ Popular Vote นางสาว 

พรนภา เดนจารุกูล และนางสาว ภัสภา โพธ์ิอุบล

จากประเทศไทยกับ ผลงาน D-N-A ไดรับ

เงินสด 500 เหรียญสหรัฐ และโลเกียรติยศ

TOA ลงนามสัญญา ลุยธุรกิจ Sourcing      จตุภัทร ตั้งคารวคุณ ประธานเจาหนาที่

บริหาร บมจ.ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) ลงนามสัญญารวมทุนจัดตั้ง บริษัท อินโคซอรส 

จํากัด (Incosource) ดําเนินธุรกิจดานจัดหา นําเขา-สงออกวัสดุกอสรางและเคร� องมือชาง 

โดยมี ประจักษ ตั้งคารวคุณ เปนสักขีพยาน ที่สํานักงานใหญ บมจ.ทีโอเอ เพนท

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอรพอรท 

จัดแพ็กเกจตอนรับการทองเที่ยว ราคาพิเศษ 

700 บาท กับมาตรการความปลอดภัยเพ� อ

ความอุนใจของลูกคา สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2338-0333

มะเร็งเตานม  เปนโรครายท่ีมีอุบัติการณ

สูงและคราชีวิตหญิงทั่วโลกเปนอันดับหนึ่ง 

ในประเทศไทย พบผูปวยเฉลี่ย 47 คนตอวัน 

และเสียชีวิต 13 คนตอวัน ดังนั้นในเดือน 

ตุลาคมของทุกป ทั่วโลกจึงยกใหเปนเดือน

แหงการตอตานมะเร็งเตานม และดวยเหตุน้ี

ทางสมาคมโรคเตานมแหงประเทศไทยจึง

จัดงาน “มะเร็งเตานม รูไว หายทัน : Pink 

Alert - Check & Share Project 2021" เพ� อ

เสริมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับ “มะเร็งเตานม” 

ในวันอาทิตยท่ี 31 ตุลาคม เวลา 16.30-19.00 น. 

ผานระบบออนไลน Link ZOOM : https://

bit.ly/3menvqk

เอาใจลูกคาทุกกลุมไมมีแผว ลาสุด 

รวิศรา จิราธิวัฒน บอสใหญหางเซ็นทรัล 

เตรียมเอาใจลูกคากลุมแมและเด็ก จับมือ 

theAsianparent แพลตฟอรมแมและเด็ก

อันดับ 1 ในไทย จัดงาน “Central X the

Asianparent Baby Fair 2021” ยกขบวนสินคา

เพ� อลูกรัก กวา 400 แบรนด รวมกวา 30,000 

รายการ มาใหคุณพอคุณแมไดชอปแบบจุใจ 

พรอมโปรโมชั่น ลดสูงสุด 70 % และสิทธิ

พิเศษมากมาย ต้ังแตวันท่ี 3 - 14 พฤศจิกายน 

2564 ท่ี BCC HALL ช้ัน 5 ศูนยการคาเซ็น

ทรัลพลาซาลาดพราว..พรอมยํ้าความม่ันใจ 

คุมเขมมาตรการสุขอนามัยอยางเครงครัด งานน้ี

เหลาคุณพอคุณแมเตรียมจับมือกันไปชอปไดเลย

ขานรับการเปดประเทศ แหมม - 

วรลักษณ ตุลาภรณ ผูบริหารเดอะมอลล 

กรุป รวมกับ วันสยาม ยกทัพ10 ศูนยการคา

และหางสรรพสินคาช้ันนํา จัดแคมเปญ “Bangkok 

Shopping Fierce-Ti-Val” #มหกรรมชอปปง

เฟยส-ติ-วัล ขนหลากหลายสินคาแบรนดดัง 

ลดแรงครั้งใหญแหงป สูงสุด 90% ตอนรับ

นักชอปชาวไทยและตางชาติ ตั้งแตวันที่ 29 

ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน ที่ เดอะมอลล 

และเดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, ดิ เอ็ม

โพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร, สยามพารากอน, 

สยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอรี่ 

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นแพ็คคูลดสุดคุม ด� ม

อรอยไดประโยชนไปกับซันคิสท เคร� องด� มน้ํา

นมพิสทาชิโอที่อุดมไปดวยวิตามินอี โปรตีน 

แคลเซียม มีใยอาหารสูง ทั้ง 5 รสชาติ ไดแก 

สูตรไมเติมน้ําตาล รสออริจินอล รสชาไทย 

รสช็อกโกแลต และนมพิสทาชิโอ ผสมเนื้อ

กลวยบด ในขนาด 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 3 

กลอง/แพ็ค) จากปกติ 2 แพ็คราคา 118 บาท 

ลดเหลือเพียง 99 บาทเทานั้น โดยสามารถ

พบกับโปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแต

วันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ที่

โลตัส ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

โทร 0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสาร

และกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.heritagethai-

land.com, www.facebook.com/SunkistTH 

และ IG:sunkistthailand 

เปดงานฉลอง 74 ป      โอลิวิเยร บรง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร พรอมดวย รวิศรา จิราธิวัฒน 

ประธานบริหารฝายการตลาด บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล  รวมพิธีเปด

งาน “Central Anniversary 2021”  มอบความสดใส เคียงขางกันตลอด 74 ป มาพรอมความ

ตั้งใจที่อยากสงตอความสุขและรอยยิ้ม ผานดอกไมออริกามิหลากสีสันกวา 2 แสนดอก 

ท่ีกําลังผลิบาน เฉกเชนหัวใจคนไทยท่ีเบิกบานอีกคร้ัง พรอมเปดตัวภาพยนตร โฆษณา “Bloom” 

นําเสนอ 3 เร� องราวดีๆ ของคนดังจิตอาสา โดยมี เจี๊ยบ พิจิตตรา และ บอย อนุวัฒน สงวน

ศักดิ์ภักดี รวมแสดงในครั้งนี้ดวย งานจัดขึ้น ณ หางเซ็นทรัลชิดลม 

เอพี ไทยแลนด กรุป ภายใต

พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ นําโดย 

ทิพวรรณ ศิริคูณ ผูชวยกรรมการ

ผูอํานวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

เปดตัวแคมเปญพิเศษ ‘มั่นใจ ไฟท

โควิด-19’ สานตอพลังรวมเซฟชีวิต

เซฟสังคมตอเน� อง ผานการระดมทีม

ลงพื้นที่โครงการ ในเครือเอพี ภายใต

การบริหารงานโดยบริษัท สมารท เซอรวิส 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด (SMART) 

รวมรณรงคตรวจคัดกรองโควิด-19 ขั้น

ตนดวยชุดตรวจ ATK – Antigen Test 

Kit ใหแกลูกบานใน คอมมูนิตี้เครือ

เอพีกวา 200 โครงการทั่วกรุงเทพฯ 

(ไมมีคาใชจาย) โดยผนึกกําลังกับทีม

บุคลากรทางการแพทยจากโรงพยาบาล 

พริ้นซ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลชั้นนํา

ในเครือ PRINC ในการเขามาชวย  

ตรวจคัดกรอง เพ� อมุงหวังเปนสวนหนึ่ง

ในการรวมแบงเบาสถานการณการ

เริ่มการกอสราง เลอโนท ประเทศไทย

พอลล กาญจนพาสน ประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด จัดพิธี

บวงสรวงและยกเสาเอก โครงการกอสราง

โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย 

ณ ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี ซึ่งไดรับ

เกียรติจาก เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจํา

ประเทศไทย ทาน ตีแยรี มาตู พรอมภริยา 

เปนประธานกดปุมเริ่มงานกอสรางอยางเปน

ทางการ โดยมี ฮูเบิรต คอลารีส กรรมาธิการ

การคาฝรั่งเศส อาร โนด เบียเลคกิ ประธาน

บริหาร โซเด็กซ โซ ประเทศไทย และ ฌอง 

มารี เวอรบรูซซ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

บวิค-ไทย  รวมงาน

โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวนอย ใหการตอนรับ อะหมาน หมัดอะดัม ผูอํานวยการ ททท.

สํานักงานพังงา และคณะ      ธีรชัย แขมคํา ผูจัดการแผนกตอนรับ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย 

ใหการตอนรับ อะหมาน หมัดอะดัม ผูอํานวยการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

พังงา, จุฑารัตน นิลหัสถ รองผูอํานวยการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพังงา 

พรอมคณะ ในโอกาสใหเกียรติเยี่ยมชมและเขาพัก ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย หนึ่งใน

โรงแรมที่ผานมาตรฐานทองเที่ยวปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA Plus+) ภายใตการควบคุม

ดูแลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และไดรับการรับรอง "Safe Travels" จากสภาการ

เดินทางและการทองเที่ยวโลก

แพรระบาดโควิด-19 ของประเทศ พรอมท้ัง

เสริมสรางความม่ันใจและความอุนใจใน

การอยูอาศัยในเอพีคอมมูนิตี้น้ี ไปดวยกัน 

นํารอง 4 โครงการแรกที่ LIFE ลาดพราว, 

Aspire อโศก – รัชดา, บานกลางเมือง 

สวนหลวง และ Pleno พหลโยธิน - วัชรพล 

เอพี ไทยแลนด กรุป เปดตัวแคมเปญ “มั่นใจไฟท โควิด-19” 

ลงพื้นที่รณรงคตรวจโควิด-19 ขั้นตน เสริมสรางความอุนใจเคียงขางลูกบาน

(ถายภาพ ณ โครงการ LIFE ลาดพราว)  

เอพี ไทยแลนด กรุป ขอเปนสวนหน่ึง

ในการรวมสนับสนุนและแบงเบาสถานการณ

การแพรระบาด โควิด-19 เพ� อมุงเอ็มพาวเวอร

ประเทศไทยอยางตอเน� อง จนกวาจะกาวผาน

พนวิกฤตนี้ ไปดวยกัน 

บริษัท สยามพิวรรธน จับมือกับ สํานักงาน

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United

Nations Development Programme : UNDP) 

ประกาศความมุงมั่นในนโยบายดานความ

หลากหลาย ความเทาเทียม และการมีสวนรวม 

(Diversity , Equality & Inclusion) โดยให

ความสําคัญตอผูคนที่มีความหลากหลายใน

ทุกดาน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ อยาง

เทาเทียม โดยนํารองดวย สยามเซ็นเตอร 

เมืองแหงไอเดียท่ีลํ้าเทรนด ท่ีรวมกับ UNDP 

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม กับการ

ประกาศตัวเปน DiversCity Building 

(Diversity + City) สถานที่แหงการสงเสริม

และสรางคุณคาทุกความตาง ความหลากหลาย 

และการมีสวนรวมอยางเทาเทียม 

นางสาวชนิสา แกวเรือน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโส สายสงเสริมการตลาด

และองคกรสัมพันธ บริษัท สยามพิวรรธน 

กลาววา “สยามพิวรรธน ในฐานะผูนําธุรกิจ

คาปลีกและศูนยการคาที่อยูคูคนไทยมาเปน

เวลากวา 64 ป ไดชวยสนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

คาปลีก ชวยผลักดันใหธุรกิจคาปลีกและ

ศูนยการคาไทยกาวสูเวทีระดับโลกมาอยาง

ตอเน� อง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สยาม

พิวรรธน ไดดําเนินกิจการดวยความรับผิดชอบ

ตอสังคมมาอยางเปนรูปธรรมในทุกมิติ ท้ังดาน 

ผูคน ชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอม สยามพิวรรธน

มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน 

ผานการนําภูมิปญญาไทย และความคิดสรางสรรค

สงตอประโยชนใหกับคนจํานวนมากในสังคม

ไทยและท่ัวประเทศ  ตลอดจนใหความสําคัญ

สยามพิวรรธน จับมือ UNDP ประกาศเจตนารมณสนับสนุนความหลากหลาย 

ความเทาเทียม และการมีสวนรวม นํารองดวย สยามเซ็นเตอร ประกาศเปน DiversCity Building

กับการให โอกาส ความเทาเทียมและการ

สนับสนุนใหประสบความสําเร็จ   

ที่ผานมา สยามพิวรรธน ยังใหความ

สําคัญดานความหลากหลาย ความเทาเทียม

และการมีสวนรวม มาอยางตอเน� อง เริ่ม

ตั้งแตการออกแบบพื้นที่ศูนยการคาในกลุม

สยามพิวรรธน ภายใตแนวคิด อารยสถาปตย

(Universal Design) เพ� อคนทั้งมวล ซึ่งเปน

การออกแบบพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ

การบริการตางๆ ท่ีเพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวย

ความสะดวก พื้นที่ใชงานที่ ไดมาตรฐาน

อารยสถาปตยสากลในทุกโครงการ ไมวาจะ

เปนการทําทางเขา-ออกอาคารที่เช� อมโยงกับ

ทางเดินและทางลาดรอบอาคารและเชื่อม

ตอกับอาคารจอดรถ การติดตั้งนวัตกรรม

อุปกรณตางๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคารใน

พื้นที่วันสยาม และ ไอคอนสยาม  นอกจาก

นี้สยามพิวรรธน ไดรวมมือกับพันธมิตรพลัง

สยามทําการปรับปรุงทางเช� อมแยกปทุมวัน 

ใหเปน skywalk ดวยแนวคิดการออกแบบ

อารยสถาปตย สามารถรองรับคนทุกกลุม

ในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน 

ผูสูงอายุ และผูทุพพลภาพ ตลอดจนเปด

โอกาสใหผูพิการไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ

พนักงานในสยามพิวรรธน ไดแสดงความ

สามารถและศั ก ยภาพ ในการทํ า ง าน 

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน ยอมรับและเห็น

ความสําคัญในความหลากหลายและการอยู

รวมกันอยางเทาเทียมในสังคมไทยมาอยาง

ตอเน� อง  

เพื่อตอกย้ํานโยบายด้านความหลาก

หลายความเทาเทียมและการมีสวนรวม  สยาม

พิวรรธน จึงเดินหนาอยางเปนรูปธรรมโดยการ

สนับสนุนของสํานักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ ประจําประเทศไทย (UNDP) 

ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาชีวิตของผูคนตามหลักธรรมาภิบาล

ในทุกดาน ไดแก การสนับสนุนทางสังคม  

การรณรงคดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

อยางยั่งยืน และความเทาเทียมทางเพศ 

โดย สยามเซ็นเตอร นับเปนศูนยการคาแรก

ในประเทศไทยที่ประกาศตัวเปน DiversCity 

Building สถานที่แหงการสงเสริมและสราง

คุณคาทุกความตาง ความหลากหลาย และ

การมีสวนรวมอยางเทาเทียม

มาร วมสนั บสนุ นและสร า งแรง

บันดาลใจ แสดงพลังบวกใหกับสังคมที่เต็ม

ไปดวยความหลากหลายกับ Siam Center 

DiversCity Building สถานที่แหงการสงเสริม

และสรางคุณคาทุกความตาง ความหลากหลาย 

และการมีสวนรวมอยางเทาเทียม ณ สยาม

เซ็นเตอร เมืองแหงไอเดียที่ล้ําเทรนด พรอม

ติดตามกิจกรรมตาง ๆ ไดนับจากนี้เปนตนไป
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"To be Young Smart Farmer 

ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี” ชมรม TO BE 

NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ 

อีกหนึ่งกิจกรรมสรางสรรคที่ชวยปลูกฝง

ทัศนคติของเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาและ

มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ชวยสงเสริม

ใหเยาวชนทูบีใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

สูเปาหมายการเปนเยาวชนรุนใหม กลาคิด 

กลาทํา กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

ไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด    

นายมนัส บุญธรรม ครูที่ปรึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

สระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ กลาววาชมรม TO BE 

NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม 

เริ่มกอตั้งมาตั้งแตพ.ศ.2560 การดําเนินงาน

ของชมรมตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการ

จัดกิจกรรมสรางสรรคข้ึนมาอยางหลากหลาย

เพื่อตอบสนองความชอบและความต้องการ

ของสมาชิก เชน กิจกรรมนาฏศิลปไทยหัวใจ

ทูบี วงดนตรีสระพังวิทย กิจกรรมธนาคาร

น้ําใตดินแกปญหาภัยแลงดวยแรงคนทูบี 

สระพังใจดีทูบีใหนอง เปนตน โดยมุงเนน

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ สงเสริมให

เยาวชนรวมกลุมกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเองชื่นชอบ 

กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม สู

เปาหมายการเปนเยาวชนรุนใหม กลาคิด กลาทํา 

กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองเหมาะสม ไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด    

สําหรับท่ีมาของกิจกรรม "To be Young 

Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี” 

ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

สระพังวิทยาคมนั้น ไดเริ่มจัดตั้งขึ้นใน ป พ.ศ. 

2561 เน� องจากสมาชิกสวนใหญของชาว TO BE

NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม 

ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร เชน ทํานา ทําไรออย 

และปลูกหมอนเลี้ยงไหม สมาชิกของชมรม

เราจึงมีความรูความสามารถดานการเกษตร 

และยังไดรับความรวมมือจากชุมชนและ

ผูปกครองของสมาชิกมารวมดวยชวยกัน

ปรับปรุงและพัฒนางานเกษตรใหกับโรงเรียน 

ทําใหพื้นที่บริเวณโรงเรียนเหมาะสมกับการ

ทํากิจกรรมดานการเกษตร 

“To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี” 

นายมนัสเลาตอไปวา จากนั้นเปนตน

มาทางชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนสระพังวิทยาคมจึงไดจัดกิจกรรม 

"To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกร

ไทยหัวใจทูบี” ขึ้น เพ� อทํากิจกรรมพัฒนา 

ความรูประสบการณดานการเกษตร เคหะกิจเกษตร 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โดยมีการทํางานประสานรวมกับชุมชน ผูปกครอง 

รวมท้ังท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกร เปนผูถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรและถายทอดความรูให

กับนักเรียนที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิก 

โดยทางชมรมจะมีการประสานรวมกับ

ทุกฝาย ภายใตองคประกอบ 3 ก เปนหลักใน

การดําเนินงาน คือ กรรมการ ยุวเกษตรกรทุกคน

ท่ีเปนกรรมการลวนเปนลูกหลานเกษตรกร 

กองทุน ยุวเกษตรกรสามารถสรางรายไดให

กับกองทุนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 

ONE สวนกิจกรรม มีกิจกรรมสระพังใจดี

ทูบีใหนอง โดยทางชมรมไดนําผลผลิตจาก

ยุวเกษตรกรไปทําโครงการอาหารกลางวันใหกับ

นองๆ โรงเรียนในเครือขายท่ีมีความขาดแคลน

ผลลัพธท่ีไดจากการจัดกิจกรรม "To be 

Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจ

ทูบี” คือกิจกรรมเหลานี้ชวยสรางทักษะอาชีพ 

เสริมการเรียนรูทักษะชีวิต  การทํางานรวมกัน

เปนหมูคณะ ปลูกฝงทัศนคติของเยาวชนให

ตระหนักถึงคุณคาและมีความภาคภูมิใจใน

อาชีพเกษตรกร ในขณะที่เด็กกลุมเสี่ยงที่มา

เขารวมกิจกรรมยุวเกษตรกร ไดรูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน ไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

รูสึกวาตนเองมีตัวตนในชุมชน เอาเวลาที่

เคยไปอยู่กับเพื่อนนํามาใช้ทําไร่ทําสวนใน

โรงเรียน ชวยสรางรายได สวนผลผลิตของ

โรงเรียนนอกจากมีผักสวนครัว มีผลไม เชน 

เมลอน แกวมังกร มะมวง 

แลวยังมีการเลี้ยงสัตวและ

ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอีกดวย 

โดยกิจกรรมจะเนนแนวทาง

ทําเกษตรแบบพอเพียง ซึ่ง

จะมีปราชญชาวบาน เกษตร

อําเภอบานแทนและเกษตร

จังหวัดชัยภูมิ มาใหความรู

ดานการเกษตรกับทางชมรมดวย

ดานนายธนบดี ทองดี

หรือ “บ๊ิกบอส” ประธานชมรม 

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพัง

วิทยาคม จ.ชัยภูมิ กลาววา ตนเองทําหนาที่

ดูแลกิจกรรมยุวเกษตรกรของชมรม ตั้งแต

การคัดเลือกพันธุพืชผัก ผลไม เขามาปลูก 

การดูแลจําหน�ายผลผลิตและนําผลผลิตไป

ตอยอดในโครงการอาหารกลางวันสําหรับ

นองๆหรือโครงการสระพังใจดีทูบี ใหนอง 

ประโยชนที่ ไดรับจาการทํากิจกรรมนี้ ไดชวย

เสริมความรูดานการเกษตรใหกับตนเองมากข้ึน  

และไดนําไปปรับใชกับการทํางานที่บานซ่ึง

เปนเกษตรกรเชนเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถ

นําไปถายทอดใหกับรุนนองในชมรม TO BE 

NUMBER ONE ใหทราบถึงขอดีของการทํา

เกษตร แมวาการทําเกษตรจะตองใชเวลา

และความอดทน และอาจมีอุปสรรคบาง 

เชนในชวงหนาแลงที่ขาดแคลนน้ํา เราก็ตอง

เรียนรูที ่จะแกปญหา เชนของเราใชการขุด

เจาะนํ้าบาดาลมาชวยแกปญหา หรือเร� องของ

โรคและแมลงศัตรูพืชเราก็นําความรูที่เกษตร

อําเภอแนะนํามาปรับใช ในการดูแลผลผลิต

ของเรา เปนตน

“การไดทํากิจกรรมยุวเกษตรกรไทยหัวใจ

ทูบีทําใหตนเองมีมุมคิดที่ดีขึ ้น จากแตกอน

ที่ ไมเคยรูจักโครงการ TO BE NUMBER 

ONE และอาจใชชีวิตไปในทางที่ไมถูกไมควร

เทาไหร แตพอมารูจักโครงการนี้ก็ทําใหเลิก

อะไรที่ ไมดีไปได โครงการไดใหอะไรตนเอง

หลายๆอยาง ยิ่งไดมาทํากิจกรรมก็ยิ่งไดเห็น

ถึงประโยชนของโครงการไมวาจะเปนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน หันมาเลนกีฬา และชวย

ใหหางไกลยาเสพติด  แลวยังชวยในการเสริม

ทักษะดานอาชีพ สรางรายได การทํางานเปน

หมูคณะ การมีจิตอาสา มีนํ้าใจชวยเหลือแบงปน 

เปนตน”

ผอนสบายใจ 0% นาน 6 เดือน คาอะไหลและคาบริการกับฮุนได     

บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เสนอแคมเปญพิเศษสําหรับคาอะไหลและ

คาบริการ “ผอนสบายใจ 0% นานสูงสุด 6 เดือน” สําหรับลูกคาที่นํารถเขามารับบริการที่ศูนย

บริการรถยนตฮุนได ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 เพ� อเปนการแบงเบา

ภาระคาใชในการดูแลรักษารถยนตของลูกคา บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ได

จัดแคมเปญพิเศษ ผอนชําระคาใชจายดอกเบี้ย 0 % นาน 6 เดือนกับบัตรเครดิตธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เม� อมียอดคาใชจายตั้งแต 8,000 บาทตอ

ใบเสร็จ ลูกคาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เง� อนไขและขอกําหนดของแคมเปญ รวมท้ัง

ตรวจสอบเวลาการใหบริการรวมทั้งหมายเลขศูนยบริการฮุนไดทั่วประเทศ

ฮัสกวานา มอเตอร ไซค ไทยแลนด 

เปดราคารถบิ๊กไบคขนาดกลางในสไตล 

Lightweight Naked Motorcycle โดยเปด

ตลาดใน เซกเมนตนี้ ทั้ง 3 รุนในรูปแบบ

ของ Cafe Racer Style และ Scrambler 

Style ผสมผสานระหวางความ ยูนีคและไลฟ

สไตล นํามาประยุกตดวยนวัตกรรมใหมๆ ขับ

เคล� อนควบคูกันไปอยางลงตัวโดยตัวรถทั้ง 3 

รุนนี้ถูกออกแบบมาเพ� อตอบโจทยลูกคาที่ช� น

ชอบในศิลปะหลงใหลในแฟชั่นรวมสมัยที่ ไม

เหมือนใคร

ฮัสกวานามุ่งเน้นในเรื่องของการ

สะทอนไลฟสไตล ใหออกมาในรูปแบบของ

การขับขี่ และครั้งนี้ ฮัสกวานา วิทพิลเลน 

และ สวารทพิลเลน มาพรอมกับโครงสราง

เฟรมถัก Steel Trellis ที่มีน้ําหนักเบา และ

เพิ่มความแข็งแกรง แฮนดบารและที่พักเทา

คือสวนสําคัญ ที่ถูกออกแบบมาใหเหมาะสม

เปดราคาแลว กับ ฮัสกวานา ทั้ง 3 รุน
กับหลักสรีระศาสตร โดย ‘วิทพิลเลน’ ตัว

รถมาในโทนสีขาว แฮนดแบบจับกับช็อคอัพ 

ออกแบบมาใหเหมาะกับการขับขี่ในเมือง ให

อารมณการขับขี่ในรูปแบบ Sport Racing 

มีความเทแบบเรียบงาย สวยเทสะดุด

ทุกสายตา 

สวน ‘สวารทพิลเลน’ ตัวรถมาในโทน

สีดํา แฮนดถูกยกสูงขึ้นออกแบบมาสําหรับ

การขับขี่ทองเที่ยวออกทริป ใหอารมณการ

ขับข่ีแบบ Tracker ท่ีสามารถไปไดในทุกสภาพ

เปอโยต ประเทศไทย ผูนําเขา

และจัดจําหน�ายรถยนต เปอโยต 

อยางเปนทางการในประเทศไทย 

เปดตัว 3008 เอสยูวี ใหม ยนตรกรรม

อเนกประสงคยอดนิยม ผานการ

ปรับโฉมใหดูโฉบเฉ่ียวและดูทันสมัย

ยิ่งขึ้น ภายใตคอนเซ็ปต ‘FACE 

THE NEW FACE’

สุนทรพันธ เดชะเทศ ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร เปอโยต ประเทศไทย 

เปดผยวา วันน้ีนับเปนอีกหน่ึงวันสําคัญ 

ที่ทุกทานจะไดยลโฉม เปอโยต 3008 เอสยูวี 

ใหม ท่ีผานการปรับโฉมใหดูโฉบเฉ่ียวทันสมัยข้ึน 

สอดคลองกับอัตลักษณใหม ของแบรนด

อยางลงตัว ดวยรูปลักษณท่ีโดดเดนของ เปอโยต 

3008 เอสยูวี ถูกปรับใหดูชัดเจนและทันสมัย

ยิ่งขึ้น สะดุดตากับกระจังหนาแบบไรกรอบ 

สวยงามลํ้าสมัยและให้ความรู้สึกใหลลื่น 

เพิ่มความชัดเปนเสนครีบทอดยาวใตไฟหนา

แบบฟูลแอลอีดี ที่สามารถทํางานเปนไฟตัด

หมอกไดในตัว โดยเม� อผูขับเปดไฟตัดหมอกหลัง 

ไฟหนาจะติดอัตโนมัติดวยระดับความเขม

ของแสงที่ต่ ํากวาปกติ ขนาบขางดวยเดย

ไทมรันนิงไลทแนวตั้งคลายเขี้ยวสิงโต เพิ่ม

ความสปอรตดวยชองดักลมสีดําบนกันชนหนา 

ขณะที่ปลายฝาประโปรงหนา ติดตั้งตัวนูน 

‘3008’ ระบุรุนชัดเจน พรอมราวหลังคาดีไซนใหม 

ใหดูสปอรตยิ่งขึ้น สวนดานทายก็ไมนอยหนา 

ดวยไฟทายแบบฟูลแอลอีดี (รวมไฟถอยหลัง) 

สะทอนกรงเล็บสิงโต ไดอยางทรงพลัง พรอม

ไฟเล้ียวแบบไลระดับ ครอบแผงไฟทายท้ังหมด

ดวยกระจก รมดํา ยาวจรดตัวถัง 2 ฝง ชวย

ใหรถดูกวางขึ้นเม� อมองจากดานหลัง

หองโดยสารของ 3008 เอสยูวี นับ

เปนอีกไฮไลทสําคัญ ตอนรับผู โดยสารอยาง

อบอุนดวยเบาะหนัง ตัดกันกับสีดายที่ใชเย็บ

ตะเข็บอยางลงตัว ตกแตงตามจุดตางๆ ดวย

วัสดุผาคุณภาพสูง ใหสัมผัสนุมนวลและดูหรูหรา 

ถนน ไมวาจะเปนทาง On Road หรือ Off 

Road ก็สามารถควบคุมรถไดอยางงายดาย 

และสนุกกับการขับขี่ตลอดเสนทาง ที่ผานมา 

‘ฮัสกวานา’ หรือที่เรียกช� อเลนกันวา ‘ฮัสกี้’ 

เปนแบรนดเกาแกจากประเทศสวีเดนที่

รูจักกันยาวนานกวา 117 ป มีช� อเสียง

ทางดานการผลิตรถจักรยานยนตมา

อยางยาวนาน และประสบความ

สําเร็จในรายการแขงขันรถ

จักรยานยนตชิงแชมปโลก

หลายรายการ บริษัท วรูม 

จํากัด ผูนําเขาและจัด

จําหน�ายรถจักรยานยนต 

ออกแบบมาใหเหมาะกับการขับขี่ในเมือง ให

อารมณการขับขี่ในรูปแบบ Sport Racing 

มีความเทแบบเรียบงาย สวยเทสะดุด

ทุกสายตา 

และสนุกกับการขับขี่ตลอดเสนทาง ที่ผานมา 

‘ฮัสกวานา’ หรือที่เรียกช� อเลนกันวา ‘ฮัสกี้’ 

เปนแบรนดเกาแกจากประเทศสวีเดนที่

รูจักกันยาวนานกวา 117 ป มีช� อเสียง

ทางดานการผลิตรถจักรยานยนตมา

อยางยาวนาน และประสบความ

สําเร็จในรายการแขงขันรถ

จักรยานยนตชิงแชมปโลก

หลายรายการ บริษัท วรูม 

จํากัด ผูนําเขาและจัด

จําหน�ายรถจักรยานยนต 

‘ฮัสกวานา’ อยางเปนทางการในประเทศไทย 

ขอตอนรับทุกทาน เขาสูประสบการณใหม

แหงการขับขี่ Husqvarna Vitpillen 401 

(วิทพิลเลน) ในราคา 239,800 บาท  Svartpilen 

(สวารทพิลเลน) 401 ในราคา 239,800 บาท   

และ Svartpilen (สวารทพิลเลน) 200 ใน

ราคา 139,800 บาท

เปอโยต เปดตัว 3008 SUV ใหม โฉบเฉี่ยว ทันสมัยมากขึ้น

มาตรวัดดิจิทัลอเนกประสงคขนาด 12.3 นิ้ว 

ดานหนาผูขับ สามารถปรับการแสดงผลได

อิสระ พรอมเพิ่มความละเอียดและความเขม

ของจอ เพ� อความคมชัดสูงสุด ติดต้ังทัชสกรีน

อเนกประสงคขนาด 10 นิ้ว บริเวณกลาง

แดชบอรด จอภาพความละเอียดสูง รองรับ

การส่ังงานดวยเสียง ท้ังระบบนําทาง, โทรศัพท, 

เคร� องปรับอากาศ และคล� นวิทยุ มาพรอม 7 

สวิตชแบบกานเปยโน ที่ดูหรูหรา และชวยให

สามารถปรับการทํางานของระบบตางๆ 

ไดสะดวกรวดเร็ว พรอมรองรับการชารจ

สมารทโฟนแบบไรสาย 

เคร� องยนตเบนซิน 4 สูบ 1.6 ลิตร 

ทวินสกรอลลเทอร โบ 167 แรงมา แรงบิด 

245 นิวตันเมตร ที่ 1,400-4,000 รอบ/นาที 

สูงสุดในรถยนตกลุมเดียวกัน ชวยใหมีอัตรา

เรงดีและใชเชื้อเพลิงคุมคา สงกําลังอยางนุม

นวลและฉับไว ผานเกียรอัตโนมัติ 6 จังหวะ 

แบบ Electric Impulse พรอม Advanced 

Grip Control กับ 5 โหมดการขับ ผสาน

หลายระบบชวยเหลือผูขับ อาทิ เปดไฟสูง

อัตโนมัติ, ควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน

อัตโนมัติ , ฝาทายไฟฟาแบบแฮนดฟรี, เบรก

มือไฟฟา, ระบบเตือนเม� อรถวิ่งออกนอกเลน, 

ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา, เซ็นเซอร

ถอยจอด และอ� นๆ เปอโยต ประเทศไทย 

ใหความสําคัญกับคุณภาพดานบริการหลัง

การขาย ภายใตคอนเซ็ปต ‘PEUGEOT CARE’ 

ดวยศักยภาพที่สามารถรองรับรถ เปอโยต ได

ทั้งรุนเกาและรุนปจจุบัน มั่นใจไดกับอุปกรณ

อันทันสมัย, เคร� องมือพิเศษสําหรับวิเคราะห

เพ� อแกปญหาอยางตรงจุด รวมถึงทีมชางมือ

อาชีพที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี พรอม

เพิ่มอิสระในการเลือกซื้อใหลูกคา ดวย 2 ทาง

เลือกเซอรวิสแพ็กเกจ VALUE CARE บํารุง

รักษา ครอบคลุมตั้งแต 10,000 กิโลเมตร ถึง

สูงสุด 100,000 กิโลเมตร กับการเช็กระยะ 

2 ครั้ง พรอมสวนลดคาอะไหล 10% หรือ

การเช็กระยะ 4 ครั้ง พรอมสวนลดคาอะไหล 

15% โดยมาพรอม การรับประกันคุณภาพ 3 

ป หรือ 100,000 กิโลเมตร และบริการชวย

เหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ 3 ปเต็ม

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ผูนําดาน

การสงมอบโซลูช่ันการเดินทางอยางยั่งยืน 

เผยวา ผลิตภัณฑ “Bridgestone Dueler 

H/T 684II” ยางพันธุแกรงสําหรับรถกระบะ

อเนกประสงคที่มาพรอมสมรรถนะการยึด

เกาะถนนที่ดีเยี่ยม พรอมขับลุยไดคลองตัว

ในทุกสภาพถนน ชวยใหอายุการใชงานที่

ยาวนาน แมตองเผชิญกับสภาพการใชงานที่

ตางกันไปก็ตาม และยังชวยเพิ่มความมั่นใจ

ในความปลอดภัยใหผูขับขี่ โดยไดรับเลือกให

เปนยางลอมาตรฐานสําหรับรถกระบะยอด

นิยม สายพันธุสปอรตฝมือคนไทย “Toyota 

Hilux Revo GR Sport (รุนยกสูงขับเคล� อน 

4 ลอ)” เปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกของ

เอเชียในประเทศไทย

Toyota เลือกผลิตภัณฑ “Bridgestone 

Dueler H/T 684II” โดยใชยางขนาดขอบ 18 น้ิว 

ใหเปนยางลอมาตรฐานสําหรับติดต้ังใน 

“Toyota Hilux Revo GR Sport (รุนยกสูงขับ

เคล� อน 4 ลอ)” โดยผลิตภัณฑ “Bridgestone 

Toyota เลือก “Bridgestone Dueler H/T 684II” ติดตั้งใน “Toyota Hilux Revo GR Sport

Dueler H/T 684II” ถูกพัฒนาขึ้นดวยความ

แข็งแกรงของหนายาง และไดผานการทดสอบ

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําหนักใน

ขณะรถวิ่งไดอยางมีมาตรฐาน ควบคุมการ

ตอบสนองในการขับขี่ ไดดี ทั้งยังตอบโจทย

การใชงานเพ� อการบรรทุกหนักไดอยางสมบูรณ

คุณสมบัติเดนของ “Bridgestone Dueler 

H/T 684II” ดวยเนื้อยางสูตรใหมที่มีบล็อก

ดอกยางโคงมนชวยลดการบิดตัวของหนายาง 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสัมผัสกับถนนไดมาก บล็อกดอกยาง

ที่มีลักษณะและขนาดที่แตกตางกันชวยลด

การรบกวนของเสียงขณะขับขี่ ทําใหยึดเกาะ

ถนนไดดีมอบความเงียบ นุมนวล และทนทาน

ตอทุกสภาพถนนที่ ใช ในชีวิตประจําวัน 

พรอมมอบความปลอดภัยใหผูขับขี่ บริเวณ

แกมยางที่ถูกออกแบบมาเปนพิเศษ ทนทาน

ตอการฉีกขาดและการขูดขีดจากเศษหินทั้ง

กอนเล็กและใหญ เศษแกว โลหะ ตะปู และ

อ� นๆ ไดอยางดีเยี่ยม 

ขาวประชาสัมพันธ



สวิงไทยแลนด์ โอเพ่นวันแรกนำ�ร่วม3คน
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14 ต่างประเทศ-กีฬา

ไช่รับสหรัฐช่วยฝึกทหารไต้หวัน
ล�วจับย�บ้� 55 ล้�นเม็ด-ไอซ์ 1.5 ล้�นตัน

กรงุเทพฯ • แหล่งขา่วเจ้าหนา้ท่ีความมัน่คง 2 คนของไทยเผย

กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมว่า ตำารวจ

ลาวจบักมุผูล้กัลอบขนยาบา้มากกวา่ 55 ลา้นเมด็และยาไอซก์วา่ 

1.5 ลา้นตนัเมื่อวนัพธุทีผ่า่นมา ตำารวจลาวสกดัจบัรถบรรทุกคัน

หนึง่พบยาเสพตดิเหลา่น้ีซกุซอ่นอยู่ในลงัเบยีรท์ีบ่รรทกุบนรถ ที่

แขวงบ่อแก้วทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาว ท่ีมีชายแดนติด

กับจังหวัดเชียงรายและรัฐชานของเมียนมา บริเวณที่เรียกว่า

สามเหลี่ยมทองคำา เจเรมี ดักลาส ตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) ระบุว่า การจับกุมยาเสพติด

ของตำารวจลาวครัง้น้ี เปน็การจบัยาเสพตดิครัง้ใหญส่ดุในเอเชยี

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจับยาเสพติดล็อต

ใหญ่ของตำารวจลาวเมื่อวันพุธเกิดขึ้นหลังจากตำารวจลาวยึด

ยาบา้ไดร้วมกนั 16 ลา้นเมด็ในการจบักมุ 2 ครัง้ในพืน้ท่ีเดียวกนั

นี้ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ ดักลาสเผยว่ายาเสพติดท่ียึดได้ในลาวมี

จำานวนเพิม่สงูขึน้มาก เนื่องจากมกีารเปลีย่นเสน้ทางการขนยา                                

เสพติดในเมียนมา เป็นผลจากความไม่สงบบริเวณชายแดน                                                                                        

เมียนมานับต้ังแต่มีการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เขาบอกว่า 

ยาเสพตดิทีท่ะลกัเขา้มาในภมูภิาคน้ี เกีย่วขอ้งกบัความลม้เหลว

ดา้นความมัน่คงและการปกครองในพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองคำาและ

รัฐชานของเมียนมา เอเอฟพีรายงานการเผยของดักลาสเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่า ยาบ้าที่ตำารวจลาวยึดได้ 55.6 ล้านเม็ด เท่ากับ

ยาบ้าที่ทางการลาวยึดได้ตลอดปีท่ีแล้ว ส่วนยาไอซ์ท่ียึดได้ ก็

เกือบ 1 ใน 3 ของยาไอซ์ที่ลาวยึดได้ปีที่แล้ว โดยยาบ้าและยา

ไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในลังเบียร์ลาว

กรุงมอสโกคุมไวรัสปิดธุรกิจที่ ไม่จำ�เป็น 

มอสโก • เอเอฟพีรายงานว่ากรุงมอสโกของรัสเซียเริ่มปิด

ธุรกิจที่ ไม่จำาเป็นเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน รวม 11 วัน 

ขณะที่รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของรัสเซียในรอบ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันพฤหัสบดีทำาสถิติสูงสุดอีกครั้งท้ังผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต 

โดยมีผู้ติดเชื้อ 40,096 ราย และผู้ติดเชื้อเสียชีวิต 1,159 คน 

ธุรกิจท่ีปิดในกรุงมอสโกต้ังแต่วันพฤหัสบดี เช่น ร้านค้าปลีก, ร้าน

อาหาร, สถานที่ออกกำาลังกายและสถานบันเทิง รวมถึงมีคำาสั่ง

ปิดโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา อนุญาตให้เปิด

เฉพาะร้านขายอาหาร, ร้านขายยาและธุรกิจท่ีจำาเป็นอย่างอื่น 

แม้รัสเซียจะมีวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตเองในประเทศ เช่น วัคซีน

สปุตนิก 5 แต่อัตราการฉีดวัคซีนของชาวรัสเซียยังต่ำามาก จาก

ขอ้มลูของเวบ็ไซต์ โกกอฟเมื่อวนัพฤหสับด ีชาวรสัเซยีทีฉ่ดีวคัซนี

ครบ 2 เข็มแค่ 32% ของประชากรทั้งประเทศ ประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน มีคำาสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้หยุดงานโดยยังได้

รับค่าจ้างทั่วประเทศในวันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน เป็น

มาตรการเพื่อลดจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19.

ไทเป • ประธ�น�ธบิดี ไช่ องิเหวิน ของไตห้วันยนืยนักบัซีเอน็เอน็เมื่อวัน

พฤหัสบดว่ี� สหรัฐสง่ทห�รจำ�นวนหนึง่ม�ไตห้วันเพื่อช่วยฝกึทห�รไตห้วัน 

ลัน่มศีรทัธ�ว�่กองทพัอเมรกินัจะปกปอ้งไตห้วนัห�กจนีโจมต ีด�้นรฐับ�ล

ปักกิ่งจวกสหรัฐชอบก่อเรื่อง ขณะสื่อท�งก�รจีนชี้ล้ำ�เส้น 

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอรก์ลา่ววา่ ผูน้ำาหญิงของไตห้วนั

ยืนยันข่าวน้ีผ่านการให้สัมภาษณ์

กบัสถานซีเีอน็เอน็ทีอ่อกอากาศเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 

โดยเธอกล่าวถึงไต้หวันว่าเป็น 

“ดวงประทีป” ของประชาธิปไตย

ในภูมิภาคนี้ ที่กำาลังเผชิญกับเพื่อน

บา้นเผดจ็การยกัษ์ใหญ ่ในชว่งยาม

ทีภั่ยคกุคามจากจนีเพิม่ขึน้ “ทกุวนั” 

ช่วงหลายสัปดาห์มาน้ีความ

ตึงเครียดเพิ่มขึ้นมากระหว่างไต้ 

หวันกับจีน ซึ่งไม่เคยปฏิเสธความ

เป็นไปได้ของการใช้กำาลังทหาร

ผนวกไต้หวันหากประกาศเอกราช 

โดยจีนเพิ่มการกดดันทางทหาร

และการเมอืงตอ่ไตห้วนั รวมถงึการ

สง่เครื่องบนิรบรกุล้ำาเขตปอ้งกนัภัย

ทางอากาศของไตห้วนัมากเปน็สถติ ิ

ซึ่งทำาให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

เคยหลุดปากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า 

สหรัฐพร้อมจะปกป้องไต้หวันหาก

ถกูจนีรกุราน แตต่อ่มาทำาเนียบขาว

ต้องรีบแก้ข่าว โดยระบุว่าสหรัฐยัง

ยึดนโยบายและกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่ง

ไมร่ะบชุดัเจนวา่สหรฐัจะแทรกแซง

ทางทหาร

ในคำาสัมภาษณ์ ไช่กล่าวว่า 

ไตห้วนัและสหรฐัมคีวามรว่มมอืกนั

กว้างๆ ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการป้องกันของ

ไต้หวัน และเมื่อถูกถามว่า มีทหาร

อเมรกินัถกูสง่มายงัไตห้วนัมากนอ้ย

เทา่ใด ไชต่อบแคว่า่ “ไม่ไดม้ากมาย

อย่างที่คิดกัน” 

เมื่อต้นเดือนนี้ สำานักข่าว

ต่างประเทศเคยรายงานคำากล่าว

ของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม

สหรัฐรายหนึ่งที่ยอมรับว่าสหรัฐ

เคยส่งทหารมาช่วยฝึกทหารให้

ไต้หวัน แต่คำากล่าวของไช่เป็นการ

ยืนยันจากปากของผู้นำาไต้หวัน

อย่างเปิดเผยครั้งแรก 

เมื่อถูกถามว่า เธอเชื่อมั่น

ว่าสหรัฐจะช่วยปกป้องไต้หวันหรือ

ไม่หากจีนรุกราน ไช่ตอบว่า “ดิฉัน

มีศรัทธา” 

ด้านรัฐบาลจีนมีปฏิกิริยา

ตอบโต้ทันที โดยกล่าวหาสหรัฐว่า

กำาลังพยายาม “ก่อปัญหา” และ

ย้ำาว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อ

การติดต่อทางทหารและทางการ

ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐ 

“ เ ราคั ดค้ านอย่ า งห นัก

แน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็น

ทางการและการตดิตอ่ทางทหารทกุ

รูปแบบระหว่างสหรัฐและไต้หวัน, 

คัดค้านการแทรกแซงของสหรัฐ

ตอ่กจิการภายในของจนี และความ

พยายามยั่วยุและก่อปัญหา” หวัง 

เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศจีน แถลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อ

วันพฤหัสบดี

“เอกราชของไต้หวันเป็น

ทางตนั จะไมม่กีารหวนกลบัสำาหรบั

พวกทีส่นับสนุน” หวงักลา่ว “สหรฐั

ควรปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว 

ไม่ใช่ตามสิ่งที่กุขึ้นมาเองโดยฝ่าย

เดียว” 

ขณะที่หนังสือพิมพ์ โกล                                                  

บอลไทมส์ สื่อชาตินิยมสุดโต่งของ                                                         

ทางการจีน กล่าวในบทบรรณาธิ 

การว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าทหารสหรัฐ

ประจำาการในไต้หวันนั้นเป็นการ

ล้ำาเส้น

ชิว กั่๋วเชิง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน ชี้แจง

ต่อสภาวันเดียวกันว่า สหรัฐและ

ไตห้วนัตดิตอ่แลกเปลีย่นทางทหาร

กันมานานและบ่อยครั้ง “เรามีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร และพวกเขา 

(ทหารสหรัฐ) จะมาที่นี่เพื่อความ

ร่วมมือทางทหาร แต่สิ่งน้ีต่างจาก

การมี ‘ทหารประจำาการ’ ที่นี่ตาม

คำานิยามของผม” ชิวกล่าวตอบ

คำาถามที่ว่า ทหารสหรัฐมาประจำา

การถาวรทีน่ี่หรอืไม ่ซ่ึงจนีจะใชเ้ป็น

ข้ออ้างโจมตีได้. 

สิงคโปร์ • สิงคโปร์มีรายงานผู้ติด

เช้ือโควิด-19 รายวันเมื่อวันพุธสูง

ถึง 5,324 ราย เป็นยอดผู้ติดเช้ือราย

วันเกิน 5,000 คนคร้ังแรก และมีผู้

ติดเช้ือเสียชีวิต 10 ราย กระทรวง

สาธารณสุขสิงคโปร์ระบุเป็นจำานวน

ผู้ติดเช้ือท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่างผิดปกติ 

แชนแนลนิวเอเชียรายงาน

ว่า กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

แถลงเมื่อค่ำาวันพุธท่ี 27 ตุลาคม 

พบผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ใน

รอบ 24 ช่ัวโมง 5,324 ราย และมี

ผู้ติดเช้ือท่ีเสียชีวิต 10 ราย ซ่ึงอายุ

ระหว่าง 54-96 ปี ในรายของผู้เสีย

ชีวิตมีเพียงคนเดียวท่ีฉีดวัคซีนแล้ว 

ยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด

รวม 349 ราย และมีผู้ติดเช้ือสะสม 

184,419 ราย

จำานวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 

ในสิงคโปร์พุ่งสูงข้ึนมาก เม่ือวัน

อังคารท่ีผ่านมา พบผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 3,277 ราย โดยผู้ติดเช้ือราย

วันท่ีเป็นสถิติสูงสุดก่อนหน้าน้ีคือ 

3,994 ราย เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม

ท่ีผ่านมา 

กระทรวงสาธารณ สุข

สิงคโปร์กล่าวว่า จำานวนผู้ติดเช้ือ

รายวันเมื่อวันพุธสูงขึ้นอย่างผิด

ปกติ ส่วนใหญ่มาจากผลตรวจเป็น

บวกจากห้องแล็บภายในเวลา 2-3 

ช่ัวโมงเมื่อบ่ายวันอังคาร กระทรวง

กำาลังสอบสวนถึงการท่ีมีผู้ติดเช้ือ

เพ่ิมสูงข้ึนอย่างผิดปกติภายในช่วง

เวลาส้ันๆ และจะเฝ้าติดตามอย่าง

ใกล้ชิดถึงแนวโน้มของผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ใน 2-3 วันข้างหน้า 

ในจำานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่

ของสิงคโปร์เม่ือวันพุธ เป็นผู้ติด

เช้ือในประเทศ 5,312 ราย โดย

เป็นผู้ติดเช้ือในชุมชน 4,651 ราย 

และผู้ติดเช้ือจากหอพักของคนงาน

ต่างด้าว 661 ราย 

สิงคโปร์พบผู้ติดเช้ือโควิด-

19 ในช่วง 28 วันท่ีผ่านมา 90,203 

ราย โดย 98.7% ของผู้ติดเช้ือ

จำานวนน้ีไม่แสดงอาการหรืออาการ

ไม่รุนแรง

จากข้อมูลถึง วันอังคาร 

ประชาชนในสิงคโปร์ 84% ฉีด

วัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว 

และ 85% ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 

1 เข็ม และ 14% ได้รับวัคซีนเข็ม

บูสเตอร์แล้ว  

กระทรวงสาธารณ สุข

สิงคโปร์เผยด้วยว่ากำาลังเฝ้าติดตาม

คลัสเตอร์ท่ียังพบการระบาดอยู่ 

7 แห่ง 

ด้านเอส อิสวารัน รัฐมนตรี

คมนาคมสิงคโปร์เผยเมื่อวันอังคาร

ว่า นักเดินทางต่างชาติท่ีเข้ามาผ่าน

โครงการผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

มากกว่า 5,100 คน มีผลตรวจโค

วิด-19 เป็นบวก 5 ราย นักเดินทาง

เหล่าน้ีเมื่อเข้าสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัว

แต่ต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบพี

ซีอาร์ก่อนออกเดินทางไม่เกิน 48 

ช่ัวโมง และต้องตรวจซ้ำาเมื่อเดิน

ทางถึงสิงคโปร์.

สิงคโปร์ติดโควิดร�ยวันสูงสุดเกิน5,000คน

ช้างศึกยิงลาว3-0ลุ้นแชมป์กับมาเลย์
มองโกเลีย • “ช้�งศึก U23” กู้หน้�สำ�เร็จเก็บเพ่ิม 3 แต้มหลังจ�กฟอร์ม 

เริ่มเข้�ที่ ชนะ สปป.ล�ว 3-0 ต้องชี้ชะต�เข้�รอบนัดส่งท้�ยกับม�เล 

เซียที่ชนะรวดมี 6 แต้ม ด้�น “โค้ชโย่ง” เผยเกมนี้ชนะได้เพร�ะแก้ไข

ข้อผิดพล�ดจ�กเกมแรก ส่วนเกมกับม�เลเซียมีแผนก�รในใจแล้ว 

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ 

เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

คัดเลือก กลุ่มเจ นัดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 

28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.                         

ตามเวลาประเทศไทย ท่ีสนาม

เอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร์ 

ประเทศมองโกเลีย นักเตะ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย พบกับ สปป.ลาว 

โดยเกมแรก ทีมชาติไทย เสมอกับ 

มองโกเลียมา 1-1 ส่วน สปป.ลาว 

แพ้ มาเลเซียมา 0-1

เกมนี้ วรวุธ ศรีมะฆะ ไม่มี

เบนจามิน เดวิส และวันชาติ ชู

สงค์ ที่มีอาการบาดเจ็บ โดยเกม

นี้ ใช้ กรวิชญ์ ทะสา เป็นกอง

หน้าตัวเป้า ส่วนตรงกลางมี ธน

วัฒน์ ซึ้งจิตถาวร คอยบัญชาการ 

โดย 11 ตัวจริง ทีมชาติไทย U23  

ประกอบด้วย เกียรติพล อุดม 

(GK) - นาคนิ วเิศษชาต,ิ จกัรกรชิ 

พาละพล, กรวชิญ ์ทะสา, สกลุชยั 

แสงโทโพธิ์, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร 

(C), ตะวัน โคตรสุโพธ์, พงษ์รวิช 

จนัทวงศ,์ จตรุพชั สทัธรรม, อนัโธ

นโิอ แสนใจรกัษ,์ โจนาธาน เขม็ดี

เกมครึ่งแรกมาถึงนาทีท่ี 

39 ไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะ

ที่ กรวิชญ์ ทะสา โดนทำาฟาวล์ 

และเป็น ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ที่

รับหน้าท่ีสังหารเข้าไปให้ทีมชาติ

ไทยนำาลาวก่อน 1-0 และจบครึ่ง

แรกด้วยสกอร์นี้

นาทีที่ 59 ไทยมาได้ประตู

นำาห่างออกไปอีกจากจังหวะที่ 

จักรกริช พาละพล ได้บอลหน้า

เขตโทษ ก่อนแต่งเข้าซ้ายแล้ว

แปเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำาห่าง

เป็น 2-0

ช่วงทดเจ็บ กรวิชญ์ ทะสา 

พาบอลแหวกเข้าเขตโทษก่อนกด

ด้วยขวาแสกหน้าเข้าไป ทีมชาติ

ไทย เอาชนะ สปป.ลาว 3-0 มี

เพิม่เปน็ 4 แตม้ สว่นลาวไมม่แีตม้

ตกรอบแน่นอนแล้ว ส่วนไทยจะ

ได้ไปตัดสินในเกมสุดท้ายเพื่อหา

แชมป์กลุ่มกับมาเลเซีย

สำาหรับการแข่งขันคู่แรก

กลุ่ม J มาเลเซีย ชนะ “เจ้าภาพ” 

มองโกเลีย 1-0 ทำาให้ผ่าน 2 นัด 

มาเลเซียมี 6  แต้ม ตามด้วยไทย 

4 แต้ม, มองโกเลีย 1 แต้ม ส่วน 

สปป.ลาวยังไม่มีแต้ม

ทางด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ 

ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าว

ว่า “วันนี้ เราทำาได้ดี  เพราะ

สามารถแก้ไขขอ้ผดิพลาดจากเกม

แรกท่ีพบกับมองโกเลีย และเติม

เต็มในสิ่งที่เราขาดหายไป ส่วน

เกมกับมาเลเซียก็มีแผนการในใจ

แล้ว เพราะเราได้ศึกษาการเล่น

ของเขาทั้ง 2 เกม เราก็คงมีวิธี

การเล่นในการเจอกับเขา”

“ผมว่าหลายอย่างมีส่วน

ช่วยทำาให้เราชนะ สปป.ลาว ทั้ง

กำาลังใจจากแฟนบอล และความ

มุ่งมั่นของเด็ก เพราะเมื่อเราอยู่

ในสถานการณ์ท่ีกดดัน ทุกคนมอง

ไปแนวทางเดียวกัน มันก็ทำาให้

ปลดล็อกได้ ผมเห็นแววตาและ

ความมุ่งมั่นในการรับรู้ และปรับ

ตัวนำาสิ่งท่ีเราซ้อมลงไปในการ

แข่งขัน พวกเขาสามารถทำาได้ดี”

“การว่ิงรอบสนามอาจจะ

เป็นเรื่องตลก ด้วยความที่เรา

อยากให้เด็กมีความสนุกสนาน 

เราเลยบอกว่า ถา้หากชนะลาวได ้

พีจ่ะวิง่ 10 รอบ ผมมัน่ใจวา่เราจะ

ชนะอยู่แล้ว ผมอยากทำาให้เด็กมี

แรงจูงใจเล็กน้อยเท่านั้น”

สำาหรับโปรแกรมนัดสุดท้าย 

ทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซีย ใน

วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 เวลา  

10.00 น. (เวลาไทย) ถ่ายทอดสด

ทางช่อง One 31 และ AIS Play.

ปทมุธ�น ี• ณฐัวฒัน ์สวุจนกรณ,์ 

ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ และสดมภ์ 

แก้วกาญจนา ทำาสกอร์เท่ากัน 6 

อันเดอร์พาร์ 65 นำาร่วมศึกกอล์ฟ

ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49 ชิง

ถ้วยพระราชทาน ร.9 เงินรางวัล

รวม 10 ลา้นบาท ณ สนามรเิวอร์

เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อ

วันที่ 28 ต.ค.2564 

การแข่งขันรอบแรกมีนัก

กอล์ฟข้ึนเป็นผู้นำาร่วมถึง 3 ท่ีสกอร์

คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 65 ประกอบ

ด้วย ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ นัก

กอล์ฟวัย 26 ปี จาก สมุทรสาคร, 

ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ และสดมภ์ แก้ว

กาญจนา โดยท้ัง 3 คนประเดิมวัน

แรกด้วยการเก็บ 6 เบอร์ด้ีแบบไม่

เสียโบก้ีแม้แต่หลุมเดียว 

ณัฐวัฒน์ที่ลงแข่งในไทย

แลนด์ โอเพ่น มาแล้ว 5 ครั้ง 

และผ่านเข้ารอบทุกครั้ง กล่าวว่า 

“รอบนีท้ำาออนไป 14 กรนี ตีเหลก็

ดีและเสิร์ฟดี จึงมี โอกาสทำาได้ 

โดยเฉพาะ 2 เบอร์ดี้แรกที่มาเร็ว

ทำาให้เกมไหลลื่น และพยายาม

วางช็อตเข้ากรีนในตำาแหน่งที่

ปลอดภัย”

ด้าน สดมภ์ แก้วกาญจนา 

สวิงวัย 23 ปี จากนราธิวาส 

เจ้าของ 2 แชมป์ ของการเล่นใน

ช่วงแซนด์บ็อกซ์สวิงภูเก็ต กล่าว

ว่า “พอใจกับผลงานในรอบนี้ 

เพราะตั้งเป้าทำาสกอร์ให้อันเดอร์

สนามทุกวัน โดยพยายามเน้นตี

ใหอ้ยู่ในแฟรเ์วย ์และออนใหม้าก

ทีส่ดุ พอดวีนันีพ้ตัตด์ดีว้ย เพิง่เคย

มาเล่นที่นี่ แต่มีโอกาสซ้อมทำาให้

คุ้นเคยกับสนามมากขึ้น ประกอบ

กับรอบนี้พัตต์ดี ทั้งที่ตั้งเป้าไว้แค่

วันละ 3 อันเดอร์ ทำาเข้ามา 6 

ถือว่าทะลุเป้าที่ตัวเองตั้งไว้”

ภูริณัฐ โปรวัย 27 ปี จาก 

กทม. ลงแขง่ในรายการนีเ้ปน็ครัง้

ที่ 3 และยังไม่เคยผ่านเข้ารอบ 

สตาร์ทรอบนี้ที่หลุม 10 เก็บไป 4 

เบอร์ด้ี โดยเฉพาะท่ีหลุม 15 ท่ีพัตต์                          

ไกลจากระยะ 40 ฟุตลง ก่อน

เก็บอีก 2 เบอร์ดี้ ใน 9 หลุมหลัง 

กล่าวหลังจบเกมว่า “สนามอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์มากๆ วันนี้ทีช็อตดี 

ทำาใหเ้ปดิโอกาสไดต้ขีึน้กรนีไดง้า่ย 

แถมยังพัตต์ดีอีกด้วย ก็อยากจะ

รักษาทีช็อตที่ดีแบบนี้ แล้วไปลุ้น

กันบนกรีน”

อันดับ 4 ตามหลังผู้นำา 

1 สโตรก ประกอบด้วย วรสรณ์ 

สุวรรณพนัง, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์, 

พชร คงวัดใหม่, สุรดิษ ยงค์เจริญ

ชัย, พรหม มีสวัสดิ์ และสาริศ 

สวุรรณรตัน ์ทำาสกอรร์วมเทา่กนัที ่

5 อนัเดอรพ์าร ์66 ขณะที ่นำาโชค 

ตันติโภคากุล, สัตยา ทรัพย์อัประ

ไมย, กติตพิร ชวนะพงศ,์ อรรถพล 

ศรีบุญแก้ว และธยาน์ ลิมปิผล

ไพบูลย์ รั้งอันดับ 10 ร่วม สกอร์

รวม 4 อันเดอร์พาร์ 67.

เซอร์เบีย • มวยสากลชาย

ชิงแชมป์โลก “Men’s World 

Boxing Championship 2021” 

วันที่ 22 ต.ค.-7 พ.ย. ที่กรุง

เบลเกรด ประเทศเซอรเ์บยี เมื่อ

ช่วงดึกวันที่ 27 ต.ค. มีนักชก

ไทยลงแข่งขัน 3 รุ่น ในรอบ

แรก ปรากฏวา่ 3 นกัชกไทยควา้

ชัยชนะ ผ่านเข้ารอบ 2 ได้หมด 

คู่แรก รุ่น 71 กก. พีร

ภัทธ์ เยียะสูงเนิน นักชกวัย 21 

ปี ดีกรีเหรียญทองแดง มวย

เยาวชนชิงแชมป์โลกปี 2018 

ชนะคะแนน โดมินิก คีดา นัก

ชกโปแลนด์ 5-0 ผ่านเข้ารอบ 2 

(32 คน) พบ เบยีมบา เออรเ์ดเน 

ออตกอนบาตาร ์(มองโกเลยี) วนั

ที่ 29 ต.ค.นี้

รุ่น 48 กก. วุฒิชัย ยุระ

ชัย นักชกแชมป์มวยเวิลด์คัพ 

รายการ “โคโลญจน์ บ็อกซิ่ง 

เวิลด์คัพ 2019” ท่ีเมืองโคโลญจน์ 

ประเทศเยอรมนี ห่างหายจาก

เวทีระดับนานาชาติ 2 ปี กลับ

มาคืนฟอร์มเก่ง ชนะ จาคุบ มิ

โลมินสกี (โปแลนด์) 5-0 ผ่าน

เข้ารอบ 16 คน พบ ดา หลิน 

ฮอง (ไต้หวัน) ในวันที่ 31 ต.ค.นี้

และรุ่น 60 ก.ก. คุณาธิป 

ปิดนุช กำาปั้นเหรียญเงินซีเกมส์ 

2019 ไม่ต้องออกแรงเหนื่อย 

ชนะผ่าน แทมปา ซอร์เจีย (เซียร์

ราลีโอน) ผ่านเข้ารอบ 2 (32 

คน) พบ ซามาตาลี โทลตาเยฟ 

(คาซัคสถาน) วันที่ 29 ต.ค.

สรุปตอนนี้นักชกไทย 10 

รุ่น ตกรอบแรก 2 คน คือรุ่น 

67 กก. อธิชัย เพิ่มทรัพย์ และ

รุ่น 80 กก. จักรพงศ์ ยมโคตร 

และผ่านเข้ารอบ 2 แล้ว 6 คน 

คือ ธนรัฐ แสงเพชร (51 กก.), 

สมชาย วงศ์สุวรรณ (63.5 กก.), 

“เรือหลวง นาวีอันดามัน” รุตช 

การญ์ จันทร์ตรง (57 กก.) พีร

ภัทธ์ เยียะสูงเนิน (71 กก.) วุฒิ

ชัย ยุระชัย (48 กก.) และคุณา

ธิป ปิดนุช (60 กก.)

อย่างไรก็ตาม มวยสากล

ชิงแชมป์โลกท่ีเซอร์เบีย มีชก

ท้ังหมด 13 รุ่น มี 105 ชาติ

เข้าร่วมแข่งขัน โดยไทยต้องใช้

สัญลักษณ์ “TBF” (Thailand 

Boxing Federation) แทนคำา

ว่า THAILAND อันเนื่องจากบท

ลงโทษแบนของวาดา และยัง

มีเงินรางวัลล่อใจเป็นคร้ังแรก 

เงินรางวัลรวม 2.6 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (ราว 85.6 ล้านบาท) 

เหรียญทองรับ 100,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ราว 3.29 ล้านบาท), 

เหรียญเงิน 50,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ราว 1.64 ล้านบาท ) และ

เหรียญทองแดง 25,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ราว 824,000 บาท).

ได้ลุ้นต่อ • “กัน” ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กัปตันทีมชาติไทยชุด U23 ชูมือดีใจหลังจากสังหารจุดโทษเข้าประตูไปให้ทีมชาติไทยขึ้นนำา 1-0 ก่อนทีมชาติ

ไทยจะชนะ สปป.ลาว 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่ม J นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ที่สนามเอ็ม

เอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยไทยต้องลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มกับมาเลเซียในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

3นักชกไทยเข้ารอบ2

แชมป์โลกที่เซอร์เบีย

พ่นฆ่าเชื้อ • เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อที่สถานีรถไฟคีเยฟสกี กรุงมอสโก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 

ตุลาคม ขณะที่รัสเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น และกรุงมอสโกเริ่มปิดธุรกิจที่ไม่จำาเป็นในวันพฤหัสบดี.



สู่การเปิดประเทศ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็น

มาตรการหลัก แต่ไม่ใช่มีมาตรการเดียว 

จำาเป็นต้องใช้มาตรการเสริมเพิ่มเติมจึงจะ

สำาเร็จ

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า มีการคาด

การณ์ฉากทัศน์ ใหม่ออกมาหากเปิดประ 

เทศแล้วเป็น 3 ทาง ได้แก่  1.สีเขียว  ถ้า

ติดเชื้อ 1 คน โอกาสแพร่ต่อไปอีกคนลด

ลงได้ 25% เทียบกับก่อนล็อกดาวน์ แนว

โน้มก็จะมีการติดเชื้อลดลงเรื่อย จนถึงราว 

5,000 รายต่อวัน ซึ่งตรงนี้ทุกฝ่ายต้องร่วม

มือกับ 4 มาตรการหลักอย่างเข้มข้น คือ

ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด มาตรการ COVID-

Free Area, COVID-Free Zone, COVID-

Free Setting ตรวจคัดกรองด้วย ATK เฝ้า

ระวังกลุ่มต่างด้าว และฉีดวัคซีนโควิด-19 

ได้ตามเป้าหมายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564  

2.สีส้ม ถ้าติดเชื้อ 1 คน โอกาส

แพร่ต่อไปอีกคนลดลงได้ 15% เทียบกับ

ก่อนล็อกดาวน์ ซึ่งจะเป็นผลจากการลง

มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงมาก งดดื่มสุรา

ในร้านอาหาร จำากัดการรวมกลุ่ม ทำาให้

มีประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดลด

ลงบ้าง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้

ตามเป้าหมายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 และ 

3.สีเทา ถ้าทำาไม่สำาเร็จปล่อยให้อัตราการ

แพร่กระจายสูงเหมือนก่อนล็อกดาวน์ 

หากผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด และการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 น้อยกว่าเป้าหมายช่วง

เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 ผู้ติดเชื้อก็อาจจะ

กลับมาถึงวันละหมื่นราย  

“จำานวนการติดเชื้อไม่ ใช่ตัวชี้วัด

ความรุนแรงของสถานการณ์เพียงอย่าง

เดียว ต้องดูระบบสาธารณสุขว่าพร้อม

รองรับหรือไม่ คนยังสามารถเข้ารับบริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอ

ด้วย” ผอ.กองควบคุมโรคระบุ

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564 โดย

วาระที่สำาคัญคือ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ..... ซึ่งเป็นฉบับ

ปรับปรุงแก้ไขจากประกาศเดิมที่กำาหนด

รูปแบบเป็นเอกสารเล่ม โดยฉบับนี้จะเพิ่ม

ในส่วนของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ดิจิทัล โดยภายในเดือน พ.ย.2564 จะเริ่ม

ให้บริการหนังสือในบางสถานที่นำาร่องก่อน

ขยายทั่วประเทศต่อไป

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนไฟ

เซอร์ จำานวน 1,538,550 โดส ว่าได้เดิน

ทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำาหนด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยภาพรวม

วัคซีนไฟเซอร์ตามแผนกระจายวัคซีนของ

ประเทศ ขณะนี้ ได้ส่งมอบแล้ว 8,000,000 

โดส คือ เดือนกันยายน 2,000,000 โดส 

และเดือนตุลาคมอีก 6,000,000 โดส ยัง

ไม่รวมกับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก จำานวน 1.5 ล้าน

โดส ซึ่งวัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่

กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความ

ประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน

ไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ.

‘ป้อม’ ทุบโต๊ะ

เป็นประธานการประชุม ที่ตึกบัญชาการ 

1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ใน

ฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร. และ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะ

กก.บห. ได้เข้าไปพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร

ในห้องรับรอง โดยเป็นการพูดคุยกันเรื่อง

การปรับโครงสร้างภายในพรรค พปชร. 

ซึ่งการพูดคุยดังกล่าวมีเสียงดังมาก โดย

พล.อ.ประวิตรกล่าวช่วงหนึ่งว่า “จะมีการ

ปรับโครงสร้างพรรคอย่างแน่นอน แต่จะไม่

แตะในส่วนของตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพราะไม่

ต้องการให้พรรคเกิดแรงกระเพื่อม”

ต่อมา เวลา  13.00  น. ที่ทำาการ 

พรรค พปชร. ถนนรัชดาภิเษก กรรมการ

บริหารพรรค พปชร. ต่างทยอยเดินทาง

มาประชุม  อาทิ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  

รมว.ยุติธรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.

แรงงาน,  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,  นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง, นายวิรัช รัตน

เศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นอกจากนี้  ยังม ี 

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค และนาย

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค 

เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรก

การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก

ที่กลับมาใช้อาคารรัชดาวัน ที่ทำาการ

พรรค  เป็นสถานที่ประชุมอีกครั้ง หลัง
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15ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ลิซ่า’ เมิน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ฉีดให้บน

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบฯ

สำาหรับประวัติการรับวัคซีนของ 

พล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 16 มี.ค.2564 ฉีดวัค

ซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 จากนั้นวัน

ที่ 24 พ.ค.2564 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซน

เนก้า เข็มที่ 2 ซึ่งการรับบูสเตอร์วัคซีน

ไฟเซอร์ของนายกฯ ครั้งนี้ เพื่อเตรียมการ

ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอด

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

สหประชาชาติครั้งที่ 26 (26th United 

Nations Climate Change Conference) 

หรือ COP26 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค-3 

พ.ย.นี้ ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

พล.อ.ประยุทธ์พยักหน้าพร้อมตอบ

คำาถามสื่อถึงการบูสเตอร์วัคซีนเข็ม 3 ด้วย

สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า ก็โอเค มีภารกิจ

ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ก็ต้องได้รับ

การฉีดวัคซีน และผู้นำาต่างประเทศทุก

ท่านก็ได้รับการฉีดวัคซีน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีต้น

สังกัด “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ทำาหนังสือแจ้ง

ว่าลิซ่าไม่สามารถเข้าร่วมงานเคาต์ดาวน์

ปีใหม่ 2565 ที่ประเทศไทยได้ว่า เขาติด

ภารกิจล่วงหน้า ซึ่งได้มีการประสานกันมา

โดยตลอด ก็ไม่เป็นไร ตนได้สั่งการหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ทั้งในส่วน รมว.

การท่องเที่ยวและกีฬา ให้หารือกับการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่าอัน

ไหนที่จัดได้เราก็จะจัด โดยได้ให้นโยบาย

ว่าให้มีการแสดง 5 ภาคเข้าไปด้วยที่เป็น

วัฒนธรรม ในส่วนของต่างประเทศเราก็

จะจัดต่อไป แต่ต้องหาคนที่มีชื่อเสียงและ

เป็นที่รู้จักหรือคนที่เป็นสัญลักษณ์ เพราะ

ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

เข้ามา 

“ก็ยอมรับว่า เสียใจและผิดหวัง

เหมือนกัน แต่ก็เห็นใจ เพราะเป็นเรื่อง

ธุรกิจ คนเตรียมจองมาดูเยอะ เพราะกำาลัง

ฮิต ถ้าไม่ฮิตคนเขาก็คงไม่จอง” นายกฯ 

กล่าวขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โค

วิด-19 ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,658 ราย 

ติดเชื้อในประเทศ 9,429 ราย จากระบบ

เฝ้าระวังและระบบบริการ 8,879 ราย, 

ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 550 ราย, เรือนจำา

และที่ต้องขัง 218 ราย และเดินทางมา

จากต่างประเทศ 11 ราย ทำาให้มียอดผู้

ติดเชื้อสะสม 1,884,973 ราย ผู้รักษาหาย

ป่วยเพิ่ม 8,526 ราย ยอดรวมหายป่วย

สะสม  1,766,823 ราย อยู่ระหว่างการ

รักษา 99,144 ราย อาการหนัก 2,281 

ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 526 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 84 ราย เป็นชาย 48 ราย หญิง 

36 ราย เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 16 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 19,006 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนวันที่ 

27 ต.ค. 762,954 โดส ฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 

28 ก.พ. 72,812,483 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 845 ราย, สงขลา 677 

ราย, นครศรีธรรมราช 612 ราย, ยะลา 

496 ราย, ชลบุรี 375 ราย, ปัตตานี 369 

ราย, สมุทรปราการ 356 ราย, เชียงใหม่ 

356 ราย, นราธิวาส 327 ราย และ

ประจวบคีรีขันธ์ 280 ราย

มีรายงานว่า ในการประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ 

ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธานการประ                                                  

ชุม ทางศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถาน 

การณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เตรียมเสนอ

ปรับลดความเข้มข้นของมาตรการลงเพื่อ

ให้เกิดความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น รองรับ

การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้

“จะมีการเสนอขอปรับโซนสี พื้นที่

จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสี

แดงเข้ม ที่เดิมมี 23 จังหวัด เหลือเพียง 

7 จังหวัด คือ จ.สงขลา นราธิวาส ปัตตานี 

ยะลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตาก 

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 จังหวัดนี้ยังคง

มาตรการเดิมของพื้นที่สีแดงเข้ม จะไม่มี

การเข้มมาตรการใดมากขึ้น และไม่มีการ

ปรับเรื่องของเวลาการออกนอกเคหสถาน

ในเวลากลางคืนแต่อย่างใด” แหล่งข่าว

ระบุ

นอกจากนี้ ศบค.ส่วนหน้าได้เตรียม

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การ

แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ และเตรียมเสนอ 5 แนวทาง ได้แก่ 

การป้องกัน การควบคุม การรักษา การ

เยียวยา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

มาตรการผ่อนคลาย 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ. 

เฉวตสรร นามวาท ผู้อำานวยการกอง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์ โค

วิดว่า ประเทศไทยผ่านการระบาดที่มีคน

ติดโควิด-19 จำานวนมากมาแล้ว กำาลังเข้า

เกิดปัญหาช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ 

จากนั้นเวลา  13.30 น.  พล.อ.ประวิตร

เดินทางมาพร้อมกับ ร.อ.ธรรมนัส โดย

มีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก

พรรค มารอต้อนรับ ผู้สื่อข่าวได้ถามถึง

กรณีในการประชุมแกนนำาและ ส.ส.พรรค

ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 

ต.ค.  ซ่ึง พล.อ.ประวิตรได้ขู่ในท่ีประชุมว่าหาก                                                           

ยังทะเลาะกันอยู่จะลาออก โดย พล.อ.ประ 

วิตรได้หันหน้ามาตอบด้วยอารมณ์หงุดหงิด

ว่า “ที่ไหนวะ”

ภายหลังการประชุม กก.บห.กว่า 1 

ชั่วโมง พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์ว่า ทุก

อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สื่อข่าว

ถามว่า โครงสร้างตำาแหน่งบริหารยังอยู่

เหมือนเดิมใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว

ว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิม เมื่อ

ถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในป ี 65 หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า  แล้วแต่จะคิด ก็

บอกแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จบแล้ว

ถามว่า  ร.อ.ธรรมนัสเป็นเลขาธิการ

พรรคอยู่ใช่หรือไม่  พล.อ.ประวิตรกล่าว

เสียงดังว่า บอกแล้วว่าไม่เปล่ียนแปลง  แล้ว

จะถามอะไร ส่วนการปรับโครงสร้างพรรค 

พูดเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อถามว่าแต่ละกลุ่มในพรรคจะอยู่                                                 

ร่วมกันและทำางานด้วยกันได้ ใช่หรือไม่                                              

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “โอ๊ย ไม่มีอะไร”                                                        

เมื่อถามว่า หากเป็นอย่างเช่นน้ียังจะทำางาน

ร่วมกับนายกฯ ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ได้ นายกฯ ทำาในส่วนของนายกฯ 

เดี๋ยวจะหาว่านายกฯ มาก้าวก่ายพรรค

อีก ส่วนที่สมาชิกบอกว่าถ้า ร.อ.ธรรมนัส

ยังอยู่อาจจะเป็นปัญหาในการประสาน

งานนั้น ไม่มี เมื่อถามอีกว่า  หลังจากวันนี้

แล้วจะต้องพูดคุยกับนายกฯ อีกคร้ังหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรปฏิเสธตอบคำาถามพร้อมขึ้น

รถกลับทันที

ด้าน  พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ  

อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรค กล่าวว่า หัวหน้าพรรคพูดแล้วว่าทุก

อย่างจบหมดแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร วันนี้

เป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในเท่านั้น 

ให้รอดูว่าจะปรับอย่างไร  แต่ไม่มีให้ใคร

เข้ามาเพิ่ม และทุกอย่างเรียบร้อยดี เชื่อว่า

จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี ้ และไม่จำาเป็นต้อง

คุยกับนายกฯ  เพราะเข้าใจกันดีอยู่แล้ว

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณียังดำารงตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

ว่า ขอให้ไปถามหัวหน้าพรรค เดี๋ยวรอ

ฟังหัวหน้าพรรค เพราะตนต้องรีบไป

ขึ้นเครื่องเดินทางไปทำาธุระและทำาบุญที่ 

จ.ร้อยเอ็ด  จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้ขึ้นรถ

ตู้ทันที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส

ตอบคำาถามผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี สีหน้า

ยิ้มแย้ม พร้อมชวนนักข่าวว่า “ไปด้วยกัน

ไหม” ก่อนจะเคลื่อนรถออกไปทันที

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์เพิ่มเติมว่า ยืนยันว่าปัญหาทุก

อย่างยุติลงแล้ว มั่นใจว่าสมาชิกจะไม่มี

การเคลื่อนไหวใดๆ และคงไม่ต้องมีการ

พูดคุยเรื่องเก่ากันอีก ตามที่หัวหน้าพรรค

ต้องการให้ปัญหาทุกอย่างจบที่ตนเอง แล้ว

เดินหน้าทำางาน โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่

จะมีขึ้น และตนคงไม่ต้องปรับเปลี่ยนท่าที

อะไร เพราะแต่ละคนทำางานของตัวเองต่อ

ไป 

เมื่อถามว่า หากเลขาฯ พรรคยังคง

เป็นคนเดิม จะทำางานร่วมกับนายกฯ ได้

หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขอให้เป็น

เรื่องที่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกันเอง ตนขอทำางาน

ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย 

เวลา  15.30 น. นายวิรัช รัตน 

เศรษฐ, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นาย

สุชาติ ชมกลิ่น และ กก.บห.บางส่วนได้

ร่วมกันแถลง โดยนายวิรัชกล่าวว่า ทุก

อย่างมันจบในที่ประชุม และเมื่อสักครู่

พล.อ.ประวิตรได้ให้ตน นายสุชาติ และ

นายชัยวุฒิ ลงมาแถลงว่าในส่วนของพรรค 

พปชร. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างใน

พรรค พปชร.ทั้งหมดจบที่ พล.อ.ประวิตร 

ส่วน ร.อ.ธรรมนัสยังเป็นเลขาฯ พรรคต่อ

ไป

เมื่อถามว่า ความขัดแย้งภายใน

พรรคได้มีการพูดคุยกันอย่างไร นายสุชาติ 

กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้ง  แต่เป็น

เรื่องการหารือที่จะทำาให้พรรคเป็นสถาบัน

การเมืองและเติบโตเหมือนพรรคอื่นที่มี

การเปลี่ยนแปลง ตน นายวิรัชและนาย

ชัยวุฒิ เราคุยกันทุกอย่าง  เรามีเป้าหมาย

เดียวกันว่าทุกอย่างจบที่หัวหน้าพรรค  

เวลาที่เหลืออีก 1 ปีกว่า เราเตรียมตัวสร้าง

พรรคให้เข้มแข็ง  เพื่อการเลือกตั้ง  เรามีจุด

ศูนย์รวมอยู่ที่ พล.อ.ประวิตร

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ในที่ประชุม 

กก.บห.ได้พูดคุยและทำาความเข้าใจกัน                                                       

ผลสรุปคือ พล.อ.ประวิตร ในฐานะ

หัวหน้าพรรค จะเป็นคนที่ขับเคลื่อนพรรค 

การเมืองต่อไป  ทุกอย่างไม่มีความขัดแย้ง

อะไร

อ่านต่่อหน้า 16
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ชง ปปช

ย�นตอ ป.ป.ช.ระบุวา เม�อครั้งที่ พ.ต.อ.รุงโรจน 

ดํารงตําแหน�งผูอํานวยการสํานักบริหาร

กลาง รักษาราชการแทนผูอํานวยการ อคส. 

ไดรวมกับเจาหนาที่ อคส.อีก 3 ราย กระทํา

โดยทุจริตตอตําแหน�งหนาที่ราชการ โดยทํา

สัญญาเชาคลังสินคา และทําบันทึกตอทาย

สัญญาเชาคลังยอนหลังใหกับบริษัท รวม 4 

คลัง เพ�อใหบริษัทดังกลาวไดรับคาเชาคลัง

ากเก็บขาวจาก อคส. ทั้งๆ ที่ขาวที่เก็บใน 

4 คลัง เปนขาวที่ติดคดีทุจริตจัดทําขาวสาร

บรรจุถุงชวยเหลือประชาชนในป 2557 

สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร และ

ขาวดังกลาว อคส.ไมไดทําสัญญาเชาคลัง

กับบริษัท อีกทั้งขาวดังกลาวถูกอายัดมา

ตั้งแตป 2557 และอยูระหวางการไตสวน

และชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. 

ทั้งนี้ หลังจากเกิดปญหาทุจริต อคส. 

ไดมีคําสั่งใหยุติดําเนินการ และบริษัทตอง

คืนขาวเขาสตอกใหกับ อคส. แตกลับนํา

ขาวสารดังกลาวที่ ไมทราบจํานวนเขาเก็บ

ในคลังสินคาของตนเองโดยไมไดทําสัญญา

กับ อคส. ตอมาป 2562 ชวงที่ พ.ต.อ.รุงโรจน 

รักษาการผูอํานวยการ อคส. ไดรวมกับพวก

ทําสัญญาเชาใหม โดยใหสัญญามีผลยอน

หลังไปถึงป 2557 เพ�อใหบริษัทไดรับคาเชา

คลังจาก อคส. โดยไมตองรอผลชี้มูลความ

ผิดจาก ป.ป.ช. นอกจากน้ี พ.ต.อ.รุงโรจน

และพวกยังรวมกันทําบันทึกแนบทาย

สัญญาเชายอนหลัง โดยกําหนดเง�อนไข 

3 ขอ คือ 1.อคส.จะทยอยจายคาเชาคลัง

และคาใชจายอ�นๆ ตามงบประมาณที่ ได

รับจากรัฐบาลใหบริษัทใหเสร็จในเวลา

ไมเกิน 30 วันนับจากวันที่ 3 ธ.ค.2563 

2.คาใชจายคางจายคงเหลือ อคส.จะจาย

หลังไดรับงบประมาณใหเสร็จใน 30 วัน 

และ 3.บริษัทยินยอมให อคส.นําขาวใน

คลังตางๆ ของบริษัทออกระบายโดยไมยึด

หน�วง ขัดขวาง เวนแต อคส.ไมชําระหนี้ 

บริษัทสามารถยึดหน�วงขาวไดจนกวาจะได

รับชําระหนี้

โดยบันทึกแนบทายนี้  ถือวาขัด

กับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ป 2535 ที่

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองสงสัญญาให

สํานักงานอัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณา

กอนลงนาม แต พ.ต.อ.รุงโรจนลงนามเอง

โดยไมผานการพิจารณาของบอรด หรือ 

อสส. อีกทั้งยังขัดกับสัญญาหลักในการ

เชาคลัง ากเก็บขาวรัฐ ซึ่งการดําเนินการ

ของ พ.ต.อ.รุงโรจนและพวกถือเปนความ

ผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วาดวย

ความผิดของพนักงานในองคการหรือหน�วย

งานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 มาตรา 11 

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 

มาตรา 157 และเน�องจากผูบริหารบริษัท

ไมใชเจาหนาที่รัฐ จึงตองรับผิดฐานเปน

ผูสนับสนุนการกระทําความผิด อันเปน

ความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดของ

พนักงานในองคการ  มาตรา 8 มาตรา 11 

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 

มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86.

ปอม  ทุบโตะ

เม�อถามวา จะยังมีความแคลงใจกัน

อยูหรือไม เพราะกอนหนานี้ตนตอของ

ปญหาคือ ร.อ.ธรรมนัส นายชัยวุฒิกลาว

วา อันนี้เปนเร�องในอดีต วันนี้เรากาวไป

ขางหนา  เราตองคุยไปในทิศทางเดียวกัน 

และใหหัวหนาพรรคเปนผูตัดสินใจ

เมื่อถามว่า  การทํางานในสภาจะ

เปนเอกภาพหรือไม ถา ร.อ.ธรรมนัสยังอยู 

นายวิรัชกลาววา ทุกอยางเรียบรอย เปด

สมัยประชุมเดือน พ.ย. มีการนัดแนะใหมา

ประชุมกันในวันที่ 3 5 พ.ย. พปชร.ยืนยัน

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธเปนแคนดิเดตนา

ยก  ของพรรค พปชร.

ผูส�อขาวรายงานวา หลังแถลงขาว

เสร็จสิ้นลง ส�อมวลชนขอใหถายภาพจับมือ

รวมกัน จากนั้นนายวิรัชไดหันมากอดนาย

สุชาติและนายชัยวุฒิดวย

น.ส.พัชรินทร ซําศิริพงษ โ ษกพรรค

พปชร. เปดเผยวา ที่ประชุม กก.บห.ไดมีการ

พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ 1.กก.บห. ไดมีมติ

ใหสมาชิกพรรคพิจารณาตําแหน�งหัวหนา

ภาค ทั้ง 10 ภาค อีกครั้งเพ�อเปนการเปด

โอกาสใหสมาชิกไดมาชวยในการทํางาน

ของพรรค รวมกันแสดงความคิดเห็น ที่

จะเสนอหัวหนาภาค โดยจะนํามาเสนอใน

วันพฤหัสบดีหนา 2.หัวหนาพรรค ไดเสนอ

โครงสรางการทํางานของพรรค โดยให 

กก.บห.พิจารณา และนํามาหารือกันอีกครั้ง

ในการประชุมครั้งหนา ซึ่งตําแหน�งตางๆ 

ยังคงเหมือนเดิม ไมมีการปรับเปล่ียนตัว

บุคคล และใหนํามาเสนอที่ประชุม กก.บห.

ในครั้งถัดไปเชนเดียวกัน หัวหนาพรรคได

เสนอใหสมาชิกแตละภาคไปดําเนินการ

คัดสรรหัวหนาภาคและตําแหน�งตางๆ ใน

แตละภาคเพ�อใหเขาถึงปญหาประชาชน

มากยิ่งขึ้น

รายงานขาวแจงวา ในการประชุม 

กก.บห.พปชร. ที่มี พล.อ.ประวิตรเปน

ประธาน บรรดา กก.บห.มากันอยางพรอม

เพรียง ขาดเพียง 3 คนคือ นายสุริยะ  

จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, นายอนุชา 

นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 

ขณะที่บรรยากาศในที่ประชุมเปนไป

อยางราบร�น แตกตางจากสถานการณใน

ชวง 2 3 วันที่ผานมา ในที่ประชุมมีเพียง 

พล.อ.ประวิตรที่พูดเปนหลัก ไมมี กก.บห.

คนใดแสดงความเห็น หรือพูดถึงเร�องความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้น โดย พล.อ.ประวิตร กลาว

ตอนหนึ่งวา “ขอใหจบทุกอยาง ไมตองพูด

เร�องเดิมอีก ทุกอยางตองเดินหนาตอ ตอง

จบแลวนะ” นอกจากนี้ คนที่มีบทบาทในที่

ประชุมครั้งนี้คือนายพีระพันธุ ที่เปนผูนํา

เสนอพิมพเขียวการจัดทําโครงสรางระดับ

ภาค วางยุทธศาสตรพรรคใหม รวมถึงแนว 

ทางการพัฒนา การใหความรู ส.ส.ของ

พรรค โดยจะมีการกระจายอํานาจเปนภาค 

ให ส.ส.ในภาคนั้นเลือกหัวหนาภาคกันเอง 

รวมถึงรัฐมนตรีคนใดอยูภาคไหนใหดูแล

ภาคนั้น ขามภาคไมได เพ�อทําใหพรรคเกิด

ความเขมแข็ง เกิดความไวเนื้อเช�อใจ ทั้งนี้ 

ที่ประชุมมีทาทีที่พอใจกับแนวทางดังกลาว 

โดย พล.อ.ประวิตรมอบหมายใหมีการไป

ปรับตามที่นายพีระพันธุเสนอ

ภายหลังประชุมเสร็จสิ้น นายสัมพันธ 

มะยูโซะ ส.ส.นราธิวาส และ กก.บห.ได

พยายามเปนกาวใจระหวางนายวิรัชกับนาย

สุชาติ โดยเสนอวาใหรัฐมนตรี 2 3 กอด

คอกันลงไปเพ�อใหดูเปนเอกภาพ ซึ่งทันที

ที่ พล.อ.ประวิตรไดยิน จึงระบุวาดีแลว 

พรอมกับพูดหยอกลอวา กอดคอกันไป จะ

ขี่คอกันก็ได ทั้งนี้ หลังการประชุมไดปราก

ภาพนายวิรัช นายสุชาติ นายชัยวุฒิ และ 

กก.บห.อีกหลายคน จับกลุมพูดคุยกันอยาง

เปนกันเอง ซึ่งเปนภาพที่ไมไดเห็นนานแลว  

นอกจากน้ี ยังมีรายงานขาวแจงอีก

วา ในวันที่ 6 พ.ย. พล.อ.ประวิตรมีกําหนด

ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส พรอมกับรัฐมนตรีของ

พรรค พปชร.ทุกคน

ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

ป ิเสธตอบคําถามผูส�อขาวถึงความเคล�อน 

ไหวในพรรค พปชร. ซึ่งทันทีที่ไดยินคําถาม 

พล.อ.ประยุทธกลาววา “หึ้ย ไมละๆ พอ

แลวๆ” พรอมยกมือหามตัดบท. 

เกรท วอลล มอเตอร ชวนคนไทย

ทําความรูจัก ORA แบรนดรถยนต ไฟฟา 

100% ท่ีน�าจับตามองท่ีสุดในขณะน้ี ท่ีมา

พรอมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันชาญฉลาด

และลํ้าสมัยเพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และ

ความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

สู โลกท่ีขับเคล� อนดวยเทคโนโลยีอันลํ้าสมัย

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน เตรียม

ประกาศความพรอมใหคนไทยไดสัมผัสกัน

อยางใกลชิดในเร็วๆ น้ี

แบรนด ORA กอต้ังข้ึนอยางเปน

ทางการเม� อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 นับ

เปนแบรนดรถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบ (Battery 

Electric Vehicle : BEV) แบรนดแรกของ 

เกรท วอลล มอเตอร โดยรถยนตไฟฟาภาย

ใตแบรนด ORA ไดรับการออกแบบและ

สรางสรรคดวยเทคโนโลยีอันลํ้าสมัยและเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม จากทีมงานนักวิจัย นัก

พัฒนา และนักออกแบบคุณภาพและเปยมไป

ดวยความเช่ียวชาญจากหลากหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังเยอรมนี ออสเตรีย 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และเกาหลีใต 

ช� อแบรนด ORA (อาน โอรา) มาจากการออกเสียงคลายเสียง 

Euler ซ่ึงเปนนามสกุลของ Leonhard Euler นักคณิตศาสตรและนัก

ฟสิกสช� อดังของโลกท่ีเปยมไปดวยความอัจฉริยะและมีผลงานท่ีชวยตอ 

ยอดสูนวัตกรรมตางๆ มากท่ีสุดคนหน่ึงในโลก สะทอนถึงรถยนตจาก

แบรนด ORA ท่ีเปนยานยนตพลังงานใหม ท่ีเปยมไปดวยความ

ลํ้าสมัยและเทคโนโลยีอันชาญฉลาด สวน โลโกของ 

ORA ไดถูกออกแบบเปนวงกลมซอนอยูในวงรี 

มีท่ีมาจากเคร� องหมาย อัศเจรีย (!) แสดงถึง

ความมุงม่ันของ เกรท วอลล มอเตอร ใน

การสรางสรรคผลิตภัณฑอันน�าท่ึง ท่ีพรอม

จะสรางความแปลกใหม ต� นตาต� นใจ ใหทุก

คนไดเขามาเปนสวนหน่ึงในโลกของ

ยานยนตไฟฟาแหงอนาคต และพบ

กับความต� นเตนท่ีไมรูจบไปดวยกัน

รูปลักษณท่ีเขาถึงงายผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม

อยางลงตัว สรางเอกลักษณใหโดดเดนกวาท่ีเคย

แบรนด ORA จัดเปนรถยนตไฟฟา New Category ท่ีสรางความ

แตกตางจากรถยนตพลังงานไฟฟาเดิมๆ อยางส้ินเชิง ดวยรูปลักษณและ

การดีไซนแบบไลฟสไตลทําใหเขาถึงไดงาย ดึงดูดความสนใจดวยความ

เปนแฟช่ันนิสตา ผสานกับเทคโนโลยีการขับข่ีอัจฉริยะอยางลงตัว โดนใจ

ผูขับข่ีโดยเฉพาะคนรุนใหม พรอมจุดยืนในการสรางสรรครถยนตไฟฟาท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แตสามารถสงมอบการขับข่ีท่ีสนุกสนานในทุกๆ 

เสนทาง  

ORA พลิกโฉมใหมใหตลาดรถยนต ไฟฟาจีน

หลังจาก เกรท วอลล มอเตอร ประกาศเปดตัวแบรนด ORA ใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ORA ไดรุกตลาดจีนดวยการเปดตัว ORA Black 

Cat ในปลายปเดียวกัน ซ่ึงเปนรถยนตไฟฟารุนใหมท่ีไดรับการตอบรับจาก

ตลาดรถยนตเปนอยางดีในดานดีไซนท่ีทันสมัย ควบคูไปกับคุณภาพของ

รถยนตท่ีมีความเสถียรและใหการขับข่ีเปนไปอยางยอดเย่ียม ORA Black 

Cat สามารถตอบโจทยความตองการของผูขับข่ีไดอยางหลากหลาย และ

สามารถว่ิงไดถึง 405 กิโลเมตรตอหน่ึงการชารจ สง

ผลให ORA Black Cat กลายเปนรถยนตไฟฟา

ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากอีกรุนหน่ึง

ในประเทศจีน และสามารถกวาดยอด

ขายรวมเกินกวา 100,000 คัน ภายใน

ระยะเวลาเพียง 2 ป

ตอมาในชวงกลางป พ.ศ. 

2563 แบรนด ORA ไดเพ่ิมความ

หลากหลายใหกับไลนผลิตภัณฑ

ดวยการเปดตัว ORA White Cat 

รถยนตไฟฟา 5 ประตู ซ่ึงโดดเดนดวยรูปลักษณท่ี

เนนการออกแบบใหมีความลํ้าสมัยมากข้ึน แข็งแกรงดวยโครงสรางเหล็ก

แบบ High Tensile Steel และขับเคล� อนไดมากกวา 400 กิโลเมตรตอ

หน่ึงการชารจ น่ังสบายดวยหองโดยสารขนาดใหญท่ีมีความปลอดภัยสูง 

และเปนรถยนตอัจฉริยะ (Smart Car) ท่ีสามารถเช� อมตอกับระบบ Smart 

Home ไดเปนอยางดี

สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหโลกยนตรกรรมไฟฟา ดวย ORA Good 

Cat 

แบรนด ORA จาก เกรท วอลล มอเตอร เดินหนาสรางปรากฎ

การณใหมใหกับวงการรถยนตไฟฟาท่ัวโลกอีกคร้ัง ดวยการเผยโฉม ORA 

Good Cat เปนคร้ังแรกในงาน เฉิงตู มอเตอร โชว เม� อกลางป พ.ศ. 2563 

ในประเทศจีน และเปดตัวอยางเปนทางการไปเม� อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2563 โดย ORA Good Cat มาพรอม

กับความโดดเดนดวยรูปลักษณโคงมนใน

สไตล Retro Futuristic แสดงใหเห็นถึง

การดีไซนแบบคลาสสิกท่ีสามารถผสาน

เทคโนโลยีการขับข่ีใหมลาสุดไดอยางน�า

ท่ึง นอกจากน้ี ORA Good Cat ยังไดรับ

การพัฒนาข้ึนบนแพลตฟอรม GWM 

LEMON แพลตฟอรมโมดูลาอัจฉริยะท่ี

มีความยืดหยุน นํ้าหนักเบา ท่ีเปยมไป

ดวยสมรรถนะและความปลอดภัยข้ันสูง 

ซ่ึง ORA Good Cat เปนรถยนตไฟฟา

อัจฉริยะท่ีไมเพียงแตมีรูปโฉมท่ีสวยงาม 

แตยังอัดแน�นไปดวยนวัตกรรมสมัยใหม 

ทําใหไดรับความสนใจเปนอยางมากใน

ประเทศจีน 

ภายในระยะเวลาไมถึงป ORA ยัง

คงสรางความต� นเตนใหกับวงการรถยนต

ไฟฟาอยางตอเน� อง ดวยการทยอยเผย

โฉมรถยนตไฟฟารุนใหมๆ  อีกมากมาย อาทิ ORA Good Cat GT Mulan 

(ช� อใชในตลาดจีน) ORA Ballet Cat (ช� อใชในตลาดจีน) ORA Lightning 

Cat (ช� อใชในตลาดจีน) ORA Punk Cat (ช� อใชในตลาดจีน) และ ORA 

Cherry Cat (ช� อใชในตลาดจีน) ซ่ึงแตละรุนลวนมีเอกลักษณดานการ

ออกแบบและฟงกชันการใชงานท่ีโดดเดน เต็มไปดวยสีสันท่ีสดใส สะทอน

ถึงภาพลักษณท่ีทันสมัย พรอมตอบโจทยไลฟสไตลท่ีหลากหลายของคนรุน

ใหมไดอยางแทจริง 

ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑอยาง

ไมหยุดย้ังของแบรนด ORA แบรนดรถยนตไฟฟายอดนิยมของเกรท วอลล 

มอเตอร ซ่ึงสามารถครองใจผูบริโภคท้ังชาวจีนไดอยางเหนียวแน�น โดยใน

เดือนสิงหาคมท่ีผานมา แบรนด ORA สามารถสรางยอดขายสูงถึง 12,163 

คัน ในตลาดจีน โดยมียอดขายสะสมในป พ.ศ. 2564 อยูท่ี 71,961 คัน 

เติบโตข้ึนกวา 316% จากปกอน 

ความสําเร็จของแบรนด ORA ภายในระยะเวลาเพียง 3 ป สะทอน

ใหเห็นวา รถยนตไฟฟาไมไดเปนเพียงเทรนดของการเลือกใชพลังงานการ

ขับเคล� อนยานพาหนะเทาน้ัน แตรวมไปถึงการเปล่ียนผานเขาสูยุคของการ

ผสานวิวัฒนาการ ศิลปะ และเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน โดยมีเปาหมายเพ� อ

สงมอบไลฟสไตลท่ีสะดวกสบาย ชาญฉลาด ปลอดภัย และเปนมิตรตอส่ิง

แวดลอมใหแกผูบริโภคท่ัวโลก 

ORA พรอมสรางรากฐาน EV Ecosystem ในไทย ตอกยํ้าการข้ึนสูความ

เปนผูนําดานรถยนตพลังงานไฟฟา (xEV Leader)

เกรท วอลล มอเตอร ไดประกาศกลยุทธการเปนผูนําดานยานยนต

พลังงานไฟฟา (xEV Leader) ในการเปดตัวแบรนดอยางเปนทางการไป

เม� อชวงตนปท่ีผานมา ดวย Mission 9 in 3 ท่ีจะนํารถยนต 9 รุน เขา

มาทําตลาดในประเทศไทยในระยะเวลา 3 ป หลังจากท่ีไดมีการเปดตัว

แบรนด HAVAL พรอมนํารถยนต All New HAVAL H6 Hybrid SUV มา

ใหผูบริโภคชาวไทยไดสัมผัสเปนรุนแรก และไดรับเสียงตอบรับเปนอยางดี

จากคนไทย ดวยการข้ึนสูแบรนดรถยนตคอมแพคเอสยูวีท่ีมียอดขายสูงสุด

ในเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ในปน้ี แบรนด ORA จะเปนแบรนดใหม ท่ี 

เกรท วอลล มอเตอร เตรียมท่ีจะนําเขามาทําตลาดในประเทศไทย ซ่ึงจะ

เปนประเทศแรกท่ีมีการทําการตลาดแบรนด ORA นอกประเทศจีน โดย

จะนํา ORA Good Cat เขามาเปนรุนแรก และเตรียมเปดตัวให

คนไทยไดสัมผัสอยางใกลชิดในเร็วๆ น้ี 

จากการประกาศแผนยุทธศาสตรหลักของ เกรท วอลล 

มอเตอร ในการกาวข้ึนสูแบรนดรถยนตระดับโลกภายในป พ.ศ. 

2568 ดวยเปาหมายยอดขายรถยนตท่ัวโลกมากกวา 4 ลานคัน 

ซ่ึงจะคิดเปนสัดสวนรถยนตพลังงานใหมกวา 80% น้ัน การนํา

แบรนด ORA เขามาทําตลาดในประเทศไทยในคร้ังน้ี จึงถือเปน

หน่ึงตลาดท่ีสําคัญท่ีจะชวยให เกรท วอลล มอเตอร ขับเคล� อน

ไปสูเปาหมายดังกลาว 

ในขณะท่ีตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาหรือ BEV ในไทยเร่ิม

มีการแขงขันท่ีคึกคักมากข้ึน เกรท วอลล มอเตอร เช� อวา ORA จะ

เขามาเปน game-changer ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตไทย ให

กับคนไทย และตอยอดไปสูในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได

อยางแน�นอน และม่ันใจวา ORA จะกลายเปนอีกหน่ึงใน Smart 

Mobility Gadget ท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางความสะดวก

สบายใหแกผูบริโภคชาวไทย รวมถึงมีสวนชวยในการกระตุนและสราง

รากฐานใหกับ EV Ecosystem ในประเทศ ควบคูไปการชวยผลักดัน

นโยบายและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ� อให

สอดรับกับการพัฒนาใหประเทศไทยเขาสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟายุค

ใหม ท้ังในมิติของผูผลิต ซัพพลายเชนส และผูบริโภคในอนาคต 

เกรท วอลล มอเตอร ในฐานะ “บริษัทท่ีใหบริการการขับเคล� อน

ดวยเทคโนโลยีระดับโลก” (Global Mobility Technology Company)  

พรอมแลวท่ีจะสรางวิวัฒนาการใหมใหกับประเทศไทย ดวยการสงมอบ

ผลิตภัณฑท่ีดีท่ีสุดและเทคโนโลยีอัจฉริยะท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลม ท่ีมา

พรอมประสบการณการขับข่ีเหนือระดับใหแกผูบริโภค ควบคูไปกับการ

สนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเศรษฐกิจไทยให

กาวไกลและเติบโตตอไปอยางย่ังยืน.

ทําความรูจัก ORA แบรนดรถยนตไฟฟา 100% จาก เกรท วอลล มอเตอร

เตรยีมนาํเทคโนโลยอีจัฉรยิะและการขบัขีแ่หงอนาคตบกุตลาดไทยเรว็ๆ นี้
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